
ติดฝดาษลิงโควิดHIVพรอมกัน

แจงพรป.พรรคไมขัดรธน.

ประชาชนที่มารวมชุมนุมกับคณะหลอมรวมประชาชน นําโดยนายจตุพร พรหมพันธุ และนายนิติธร ล้ําเหลือ ชู “ตีบตบ” ขับไล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ทามกลางสายฝน ที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร เม� อชวงเย็นวันที่ 21 ส.ค.
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|

กรุงเทพฯ • “ชลน�าน” จี้ “บิ๊กตู” ออก

แถลงการณ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจใน                                                         

เย็นวันที่ 23 ส.ค. ประกาศลาออก เช� อ

เปนหนทางที่ดีที่สุด ชี้หากดื้อแพงอาจไมมี

ที่ซุกหัวอยู ผวา! 23 ส.ค.สั่งกฎหมายงบ

ประมาณใหไมผานเพ� อเปดชองยุบสภา ซ้ํา

รายอาจอยูตออีก 2 ปตามคําบิ๊กปอม “ธน

กร-เสกสกล” รุมดีดปากผูนําฝายคาน ใหรอ

ฟงคําตัดสินศาล อยาปนกระแสสังคม กลุม

ราษฎรโผลขยมนายกฯ ออกแถลงการณบี้

ออก คณะหลอมรวมฯ โหมโรงไล! “จตุพร”  

ฟนธงหลังเที่ยงคืน 23 ส.ค. จะเปลี่ยนแปลง

ชนิดคาดไมถึง ทองถนนจะกําหนดอนาคต  

“ทนายนกเขา” เตือนศาล รธน.อยาทําเปน 

รธน.เสียเอง ขูหาก “ประยุทธ” ไมยึด กม. 

พรอมยึดทําเนียบฯ ลั่นไมหวั่นนองเลือด

เม� อวันอาทิตย นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ส.ส.น�าน และหัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) 

ใหสัมภาษณกรณี พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม อาจพนตําแหน�งนายกฯ 

ในสวนของพรรค พท.เหลือเพียงนายชัยเกษม                                                    

นิติสิริ คนเดียวท่ีอยูในบัญชีนายกฯ วาหาก                                                  

พล.อ.ประยุทธพนจากตําแหน�งนายกฯ ขั้น                                                          

ตอนตอไปคือการเลือกนายกฯ ตามรัฐธรรม 

นูญ มาตรา 158 และ 159 ถาเลือกไมได

ก็ดําเนินการตามมาตรา 272 ซ่ึงรายช� อของ                   

พรรคมี 3 คน แตโดยความชอบธรรมแลว 

เม� ออีก 2 คนไปทําหนาที่อ� น ก็เหลือเพียง

นายชัยเกษมคนเดียว สวนที่พรรคจะเสนอ

รายช� อนายกฯ นอกบัญชี กรณีถาสภาเลือก

คนในบัญชีไมได ไมวาจะเลือกกี่ครั้งก็ไมได                                                        

เพราะตองใชเสียง 2 ใน 3 ของสภาเห็นชอบ

ไทยโพสต • “นิกร” ยัน พ.ร.ป.พรรค 

การเมืองไมขัดรัฐธรรมนูญ แจงยิบทุกปม

ที่ ส.ว.คาใจ ยอนรางนี้ผิด กม.ลูกป 60 ที่ 

คสช.แกตองผิดดวย “จุรินทร” นําทัพ ปชป.

เปดตัว 3 วาที่ผูสมัคร ส.ส.พิจิตร ลั่นกวาด

ที่นั่งภาคเหนือเพิ่ม “ไพฑูรย” มั่นใจเมือง

ชาละวันเทคะแนนพรรคอันดับ 1 ถาพลาด

ยอมเลิกเลนการเมือง พท.ไมสน ภท.เหยียบ

ถ่ินเชียงราย เยย “บ๊ิกตู” สรางกระแสแลนด

สไลดใหเพ� อไทย นิดาโพลชี้คนสวนใหญยัง

ไมตัดสินใจเลือกใคร

เม� อวันที่ 21 สิงหาคม นายนิกร 

จํานง ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคชาติไทยพัฒ                  

นา อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประ                                                               

กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... 

กลาวถึงกรณี พล.อ.สมเจตน บุญถนอม 

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พรอม ส.ว.รวม 77                        

คน ย� นขอใหประธานรัฐสภาสงราง พ.ร.ป. 

วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ..... ไป

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยเห็นวามีขอ                                                         

ความขัดหรือแยงกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 145, 148(1) ประกอบขอบังคับการ                                                           

ประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ขอ 104 วา                                                          

เปนการใชสิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

และที่สําคัญ พล.อ.สมเจตนเปนอดีตประ 

ธาน กมธ.พิจารณากฎหมายพรรคการเมือง

เดิมที่ใชอยูปจจุบันแลวไดถูกปรับปรุงแกไข

ในคร้ังน้ี   จึงถือเปนเร� องท่ีจําเปนตองปกปอง

กฎหมายท่ี พล.อ.สมเจตนรับผิดชอบไดอยาง

ชอบธรรม 

สวนตนในฐานะอดีตเลขานุการ กมธ.

พิจารณารางแกไขกฎหมายฉบับใหมนี้ มี

สิทธิอันชอบธรรมเชนกันท่ีจะช้ีแจง โดยราง                                                              

พ.รป.วาดวยพรรคการเมือง ที่การพิจารณา

ทั้งของที่ประชุมเสียงขางมากของรัฐสภา 

และที่ประชุมเสียงขางมากของคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น ไมมีขอความใด

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดย

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

สําหรับประเด็นการแก ไขคาธรรม 

เนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง ทั้งประ 

เภทรายปจากหนึ่งรอยบาทเปนยี่สิบบาท 

และประเภทตลอดชีวิตจากสองพันบาทเปน

สองรอยบาทนั้น เปนการยังคงยืนยันหลัก

การในการเก็บคาใชจายจากสมาชิกพรรค

ไว เพียงแตลดอัตราลงเพ� อไมใหเปนภาระ

กับประชาชนที่มีรายไดนอย สวนการแกไข

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลเผย ปชช.สลดหด 

หูสงสารผูบริสุทธิ์ที่บาดเจ็บสูญเสียจากการ

ใชความรุนแรง พรอมประณามขบวนการ

กอการราย ช้ีชองสางไฟใตลดชองวางความ                                                             

สัมพันธ “รัฐ-ประชาชน” ควบคูเจรจา “ส.ส.                                                                

เต” เปดตัวผูสมัคร 3 จังหวัด ชู 4 นโยบาย

ดับไฟใต เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถอนกําลังสวน

เกินออกจากพื้นที่  ยุบ กอ.รมน.

เม� อวันอาทิตย ดร.นพดล กรรณิกา 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล เปดเผย                       

ผลสํารวจเร� อง ความสงบสุขจังหวัดชายแดน

ใต กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั้ง

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและนอก

พื้นที่ทั่วประเทศ จํานวน 1,200 ตัวอยาง 

แบงเปนประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต 

600 ตัวอยาง และประชาชนทั่วไปนอก

พื้นที่ 600 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 18-20                                                 

สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผานมา พบวา สวน

ใหญทั้งประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย 

แดนใตรอยละ 90.9 และประชาชนทั่วไป

นอกพ้ืนท่ีรอยละ 91.8 รูสึกสลดหดหู เสียใจ 

สงสารและเห็นใจพี่นองประชาชนผูบริสุทธิ์

ดวยกันท่ีบาดเจ็บและสูญเสียจากการใชความ

รุนแรง

นอกจากนี้ยังพบวา สวนใหญหรือ

รอยละ 88.7 ของประชาชนในพื้นที่ 3 จัง 

หวัดชายแดนใต และประชาชนทั่วไปรอย

ละ 90.6 ไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง

สรางความแตกแยกจากกลุมผลประโยชน

ในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิดรายใหม  1,968 

ราย เสียชีวิต 27 ราย นายกฯ ช� นชมนัก

วิจัยไทย คิดคนเคร� องตรวจผูปวยติดเชื้อ  

โควิดจากลมหายใจ แมนยํา ไมเจ็บตัว รูผล                

ตรวจไดภายใน 5 นาที คาใชจายไมเกิน 10 

บาท/คน “นักไวรัสวิทยา” เผยเคสแรกผู

ปวยชายในอิตาลี เดินทางกลับมาจากสเปน                                                               

มีกิจกรรมทางเพศแบบชายรักชายไมปอง 

กัน ตรวจพบติดเชื้อฝดาษลิง โควิดและ 

HIV-1 พรอมกัน

เม� อวันที่ 21 สิงหาคม ศูนยบริหาร

สถานการณ โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณประจําวัน โดยพบผูปวยรายใหม 1,968                                                                  

ราย จําแนกเปนติดเชื้อในประเทศ

กรุงเทพฯ • “ดร.อนุสรณ” เตือนปญหา

หนี้สาธารณะจากการชดเชยราคาพลังงาน 

หากไมยกเลิกนโยบายการอุดหนุนราคากอง 

ทุนน้ํามันเชื้อเพลิง น�าจะติดลบทะลุ 1.5 

แสนลานบาทภายในเดือนตุลาคม การกูเงิน 

1.8 แสนลานบาทอาจไมเพียงพอหากไมทบ 

ทวนราคาเพดานและยุทธศาสตรการปฏิรูป

กิจการพลังงาน แนะเปดเสรีกิจการไฟฟา

อยางสมบูรณใหเอกชนเขามาแขงขันมาก

ขึ้น 

เม� อวันอาทิตย ดร.อนุสรณ ธรรมใจ                           

ประธานกรรมการบริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทา

นอล จํากัด 
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จริงจัง..ระบบโซนนิง!! 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นทั้งคัดค้านและ                                                                        

ยกน้ิวกด “ไลก์” ให้แนวคิดของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ที่ตั้ง

ประเด็นเตรียมเสนอให้ท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-                                                                               

19 (ศบค.) ในเดือนกันยายนน้ีพิจารณา ขยายเวลาเปิดสถาน 

บันเทิงถึง 04.00 น. เฉพาะบางพื้นที่ (โซนนิง) ที่มีนักท่อง                                                                                

เท่ียวต่างชาติจำานวนมากในเมืองท่องเท่ียวหลัก อาทิ กรุงเทพฯ 

พัทยา กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน สมุย และเชียงใหม่ ให้มีผลตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซัน)  

โดยระบุว่า เป็นเรื่องของการขยายเวลา เศรษฐกิจภาคกลาง

คืน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยกลายเป็นหัวใจสำาคัญ

ของเศรษฐกิจประเทศมามากกว่า 2 ทศวรรษ ตามติดรายได้

จากอุตสาหกรรมการส่งออก และเกษตรกรรม โดยก่อนเกิด

วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้า

มาเที่ยวในประเทศปีละ 38 ล้านคน ถือเป็นอันดับ 9 ของโลก

หากพิจารณาจากตัวเลขนักท่องเที่ยว และสามารถทำารายได้

จากการท่องเที่ยวรวม 3 ล้านล้านบาท (คนไทย 1  ล้านล้าน 

ต่างชาติอีก 2 ล้านล้าน) ซึ่งนับเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยว 

ประเทศไทยเป็นอันดับ 4 ของโลก

การเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ของกระทรวงการท่องเท่ียวฯ 

หลังจากประเทศต้องซบเซาผ่านวิกฤต รายได้หดหายติดต่อกัน                                        

มากว่า 2 ปี นี้ มีเป้าหมายชัดเจนว่า เพื่อเพิ่มรายจ่ายต่อหัว

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เพิ่มขึ้น 25% แต่ฝ่ายคัดค้านหรือ

ไม่เห็นด้วย ก็มีเหตุผลสนับสนุนในการคิดต่างอย่างทันทีทันใด 

อย่างน้อย 2 ประการท่ีน่าสนใจ เร่ิมจากผลสำารวจของงานวิจัยเรื่อง

ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ง

ได้สอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบ

ว่า การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเพียงกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

การเข้ามาเที่ยว แต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักในการตัดสินใจเลือก

แหล่งท่องเที่ยว และอีกประการคือ มาตรการจำากัดวันและ

เวลาจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เป็นมาตรการที่แนะนำา

โดยองค์การอนามัยโลกว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลในการ

ป้องกันและลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง

ในหลายประเทศก็มีการกำาหนดช่วงเวลาในการขายและห้าม

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันและลด

ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การทะเลาะวิวาท ทำาร้าย

ร่างกาย การดื่มแล้วขับ เป็นต้น 

ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเชื่อถือ และน่าขบคิด

อย่างมีนัยสำาคัญ ข้ึนอยู่กับแนวทางการเลือกต้ังสมมุติฐานด้าน

เศรษฐกิจหรือด้านสังคมเป็นใหญ่ จึงปฏิเสธมิได้ว่า การช้ีผิดช้ี

ถูกน้ันกระทำาได้ยาก นอกเสียจากการสร้างความชัดเจนในระบบ

นำาร่อง หรือโซนนิงท่ีสามารถลงมือปฏิบัติและบังคับให้ดำาเนิน

การภายใต้กฎหมายอย่างเข้มงวดเคร่งครัด สามารถเชื่อถือและ

ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ซ่ึงจะเป็นผู้คุมกฎได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มิใช่แค่สวยหรูเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างทุกวันน้ี

เพราะมองข้ามข้อเท็จจริงไม่ได้ว่า เรามีความพยายาม

ในการกำาหนดโซนนิงสถานบริการมานาน และบังคับใช้อย่าง

จริงจัง ตามคำาสั่ง คสช.ปี 2558 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคม 

วิธีหนึ่งที่ช่วยลดการเข้าถึงสุราของเด็ก เยาวชน และนักศึกษา 

ทำาให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยการกำาหนด

เขตพื้นที่ห้ามขายสุรา บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  แต่มาถึง

วันนี้คำาสั่งหมดอายุ การปฏิบัติการที่หละหลวม ไม่เอาจริงเอา

จัง แต่แค่ทำาตามกระแส ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวล

อย่างไม่ต้องสงสัยกับข้อเสนอขยายเวลาเปิดสถานบริการ ว่า

จะสามารถตีกรอบให้เดินตามเป้าหมายได้จริงหรือไม่อย่างไร 

รัฐบาลสามารถเพ่ิมประชากรท่ีเห็นด้วยกับการขยายเวลา

เปิดสถานบริการเป็นตี 4 ได้ด้วยการเร่ิมต้นใช้ความกระตือรือ 

ร้นของภาคธุรกิจบริการในจังหวะน้ีแสดงหาความร่วมมือร่วมใจ 

บูรณาการจัดทำาโซนนิงสถานบริการอย่างจริงจัง ยั่งยืน มิใช่ฉาบ 

ฉวยตามสถานการณ์อย่างที่แล้วๆ มา เพราะเมื่อระบบโซนนิง

ชัดเจน การตีกรอบการบริโภคแอลกอฮอล์ให้อยู่ในที่อโคจรที่

กฎหมายสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ย่อมเป็นการสร้าง

ความสบายใจให้ทุกคนในสังคมและสร้างความปลอดภัยเชื่อ

ถือได้ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนั่นเอง.

มี

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

อดีตโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

“ควรรอฟังคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงจะเหมาะ

สมที่สุด ไม่ใช่ออกมาขู่ว่าจะชุมนุม ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการ

เคลื่อนไหวกดดัน ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ท่านนายกฯ เป็นชายชาติทหาร พร้อมน้อม

รับคำาตัดสินของศาล และจะไม่ทำาพฤติกรรมเหมือนอดีตนา

ยกฯ บางคน ที่ไม่พอใจคำาตัดสินก็หนีไปต่างประเทศ แล้วให้

สัมภาษณ์ด้อยค่าคำาวินิจฉัยเพื่อเรียกคะแนนสงสารเป็นราย

วันอย่างแน่นอน”.

ดีคำาร้องตีความวาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

แปดปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ถึงตอนนี้ 

ถือว่าขยับเข้าใกล้ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัย

ตีความให้สิ้นกระแสความข้อสงสัย หลังเรื่องนี้กำาลัง

เป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดในแวดวงการเมืองและกฎหมาย

ว่า สุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลัง 

24 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ได้หรือไม่ หรือจะต้องลงจากหลังเสือ เก้าอี้

นายกรัฐมนตรี จนต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

ที่ตอนนี้ถือว่าคำาร้องเตรียมถูกวางบนโต๊ะทำางาน 9 ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเต็มที เพราะเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม

ที่ผ่านมา ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนาม

ในคำาร้องของ ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันเพื่อยื่นคำาร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย โดยสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะส่งคำาร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญ เช้าวัน

จันทร์ 22 สิงหาคม 

ทำาให้หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการ เตรียมนับหนึ่ง การ

พิจารณาคดีการเป็นนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ ของศาล

รัฐธรรมนูญเร็ววันนี้ เพราะแม้องค์กรอิสระคือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

จะไม่ยื่นคำาร้องดังกล่าว แต่เมื่อดูตามช่องทางของรัฐธรรมนูญ และ 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ2561 ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจวินิจฉัยคำาร้อง

“เกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี”

จึงไม่มีทางเป็นอย่างอื่น ศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้องดังกล่าว

ไว้วินิจฉัยตีความแน่นอน 

ทั้งนี้ โดยปกติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คนที่มีวรวิทย์ กัง

ศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่จะนัดประชุม

ปรึกษาคดีกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือในวันพุธ แต่มีหลายครั้ง 

ประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เช่น ประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคดี

และอ่านคำาวินิจฉัยกลางกันวันศุกร์ ก็มีให้เห็นบ่อยครั้ง 

จึงต้องจับตากันว่า คำาร้องสุดฮอตดังกล่าว ที่กำาลังจะกลาย

เป็น เผือกร้อน ของศาลรัฐธรรมนูญ จะถูกนำาเข้าที่ประชุม 9 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้คือ วันพุธที่ 24 สิงหาคมเลย

หรือไม่ หรือหากไม่ทัน จะมีการประชุมนัดพิเศษช่วงวันพฤหัสบดี 

หรือศุกร์ที่ 25 กับ 26 สิงหาคมไหม เพื่อลงมติรับคำาร้องไว้วินิจฉัย 

หรือจะต้องรอสัปดาห์ถัดไป 

โดยประเด็นสำาคัญที่ทุกฝ่ายจับตามองก็คือ เมื่อศาลรับคำา

ร้องไว้แล้ว สุดท้ายจะมีคำาสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักการปฏิบัติ

หน้าที่หรือไม่ 

ซึ่งไม่ว่าศาลจะมีคำาสั่งหรือไม่มีคำาสั่งออกมาในทางใด ย่อม

ต้องถูกตีความไปในทางการเมืองถึงโอกาส รอด-ไม่รอด ของพล

ลงมติ-จบเร็ว คดี 8 ปี ‘บิ๊กตู่’

รอศาล รธน.นับหนึ่งสัปดาห์นี้

ค

เอกประยุทธ์ตามมาทันที ถึงแม้ว่าในทางข้อกฎหมายจะต้องรอฟัง

ผลการลงมติของ 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนก็ตาม เพราะ

อย่างในรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง บัญญัติไว้ โดยมีเนื้อหา

โดยสรุปว่า 

“เมื่อศาลได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควร

สงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลมีคำาสั่งให้ผู้ถูกร้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย” 

ดังนั้น หากพลเอกประยุทธ์ไม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุด

ปฏิบัติหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรี หรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

จนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ อันดับหนึ่ง ขึ้นมา

รักษาการแทน แวดวงการเมืองก็ต้องมองว่าการสั่งหรือไม่สั่งดัง

กล่าวของศาลรัฐธรรมนูญอาจมีนัยบางอย่าง เพราะการสั่งหรือไม่

สั่งดังกล่าว รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดให้เป็นเรื่อง หากปรากฏเหตุ

อันควรสงสัย

กระนั้นก็ตาม ไม่แน่เสมอไปว่า หากพลเอกประยุทธ์ไม่ถูก

สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ จะเป็นข่าวดี มีโอกาสรอด เพราะเมื่อไปดูคดี

อื่นๆ เช่น คดีฝ่ายค้านยื่นให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของสิระ 

เจนจาคะ สมัยเป็น ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลง เพราะ

เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญาฯ 

ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้องไว้เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 

2564 โดยไม่ให้สิระหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนสิระมั่นใจมากว่าตัวเอง

รอด แต่สุดท้ายต่อมา 22 ธันวาคม 2564 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

มีมติ 7 ต่อ 2 ให้สิระหลุดจาก ส.ส. 

ดังนั้น ต้องบอกไว้ก่อน หากคดีพลเอกประยุทธ์ ถ้าศาลจะสั่ง

ให้หยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็หาใช่คำาตอบที่ตายตัวว่า พลเอก

ประยุทธ์จะได้เป็นนายกฯ ต่อหรือต้องหลุดจากตำาแหน่ง เพราะของ

จริงต้องรอ 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ลงมติชี้ขาด 

สำาหรับประเด็นที่ว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาคำาร้องคดีนี้เร็ว

แค่ไหน พบว่าแวดวงการเมืองและนักกฎหมายมหาชนส่วนใหญ่

เชื่อศาลรัฐธรรมนูญปิดคดีนี้เร็วแน่นอน เพราะเป็นคดีที่เป็นแค่

เรื่องข้อกฎหมาย อีกทั้งเป็นคำาร้องคดีที่เกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีที่

มีเรื่องกรอบเวลาการเป็นนายกฯ ดังนั้น หากศาลใช้เวลาพิจารณา

นาน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม รวม

ถึงความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งภายในและต่าง

ประเทศด้วย 

อย่างความเห็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศา

ปาน อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ม.ธรรมศาสตร ์ที่มีความเห็นในข้อกฎหมายว่า พลเอกประยุทธ์ไม่

สามารถเป็นนายกฯ ได้ต่อหลัง 24 สิงหาคมนี้ ระบุว่า 

“หลังศาลรับคำาร้องแล้ว ภายในไม่เกินหนึ่งเดือน น่าจะ

พิจารณาเสร็จ จริงๆ ใช้เวลาแค่สองสัปดาห์ก็เสร็จ เพราะเป็น

เรื่องข้อกฎหมาย เอกสารทุกอย่างมีหมดแล้ว ศาลเปิดดูได้เอง

หมด สามารถตีความได้เลย ไม่ต้องสืบพยาน และคดีนี้ ไม่จำาเป็น

ต้องฟังพยานผู้เชี่ยวชาญ เพราะเจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญ

ถูกบันทึกไว้ชัดเจน อยู่ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ และบันทึกหลักการและเหตุผล รวมถึงตัว

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องก็ตีความได้”

พิจารณาดูแล้ว เส้นทางคำาร้องคดีแปดปีพลเอกประยุทธ์เดิน

ไปตามนี้ ก็เตรียมนับหนึ่งได้ภายในสัปดาห์หน้านี้.

โพลแนะ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.4 

และประชาชนทั่วไปร้อยละ                                              

89.2 ตำาหนิประณาม ขบวน    

การก่อการร้ายท่ีใช้ความรุนแรง                                                   

สร้างความกลัว จำากัดเสรีภาพ

ในการใช้ชีวิต ประชาชนในพื้น 

ที่ 3 จังหวัดร้อยละ 85.6 และ

ประชาชนทั่วไปร้อยละ 87.8 

ห่วงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซ้ำา

เติมปัญหาปากท้อง 

ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ร้อยละ 81.7 และประชาชนทั่ว                                                     

ไปร้อยละ 82.3 ระบุเป็นขบวน 

การสมประโยชน์การ เมื อง

ท้องถิ่นและการเมืองระหว่าง

ประเทศ ที่ได้ประโยชน์ต่ออำา                              

นาจและผลประโยชน์ ประชา                                    

ชนในพื้นที่ 3 จังหวัดร้อยละ                             

72.0 และประชาชนทั่วไปร้อย                                    

ละ 91.4 สงสาร เห็นใจเจ้า

หน้าที่ตำารวจ ทหาร และฝ่าย                                  

ปกครอง ในขณะที่ประชาชน

ในพื้นที่ 3 จังหวัดร้อยละ 64.9                                              

มีสัดส่วนน้อยกว่าประชาชน

ทั่วไปร้อยละ 86.1 รู้สึกกลัวไม่                              

ปลอดภัยและถูกจำากัดเสรี ภาพ

ในการใช้ชีวิต ทั้งการเดินทาง                                    

การติดต่อสื่อสารและการพัฒนา 

พื้นที่

อย่างไรก็ตาม 5 อันดับ

สาเหตุความไม่สงบสุขใน 3 

จังหวัด พบมุมมองที่แตกต่าง

กันระหว่างประชาชนในพื้นที่ 

3 จังหวัด ร้อยละ 84.7 กับ

ประชาชนทั่วไปร้อยละ 80.2 

ระบุเป็นขบวนการอาชญากรรม

ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ค้า

อาวุธ เรียกค่าคุ้มครอง เทียบ

กับสาเหตุความแตกต่างทาง

ความคิด ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดน พบว่าประชาชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัด ร้อยละ 47.5 

เทียบกับประชาชนทั่วไปร้อย

ละ 85.1 

นอกจากนี้ ประชาชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัด ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 83.5 และประชาชน

ทั่วไปร้อยละ 74.6 ระบุสาเหตุ 

เป็นเพราะความหละหลวม ล่า    

ช้าในการรับมือเหตุความไม่สงบ                                        

ไม่สามารถจับกุมคนร้ ายได้  

อันดับถัดมาคือ ประชาชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัด ร้อยละ 71.2 

และประชาชนทั่วไปร้อยละ 

75.9 ระบุช่องว่าง ความเหิน

ห่าง ไม่วางใจกันระหว่างรัฐกับ                            

ประชาชนในพ้ืนท่ี ในขณะท่ี ประ                                               

ชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ร้อย

ละ 50.4 และประชาชนท่ัวไป

ร้อยละ 63.8 ระบุสาเหตุมาจาก

ปัญหาขัดแย้งทางการเมืองและ

ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้นำาท้อง

ถ่ินท่ีจำากัดความเจริญในพ้ืนท่ี

เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง

ที่น่าพิจารณาคือ แนว 

ทางเสริมสร้างความสงบสุข                                                

ในพื้นที่ 3 จังหวัด พบว่า ทั้ง

ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 

ร้อยละ 82.9 และประชาชน

ทั่วไปร้อยละ 84.6 ระบุภาค                                         

รัฐจับกุมคนร้ายผู้ก่ออาชญา 

กรรมนำาตัวมาลงโทษตามกระ                                             

บวนการยุติธรรม และประชา 

ชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ร้อยละ 

81.8 และประชาชนทั่วไปร้อย

ละ 82.5 ระบุรวดเร็วฉับไว

ระงับเหตุ นอกจากนี้ ประชาชน

ในพื้นที่ 3 จังหวัด ร้อยละ 81.4 

และประชาชนทั่วไปร้อยละ 

85.7 ระบุทำางานเชิงรุก ทุกฝ่าย

ร่วมมือป้องกันเหตุ

ที่น่าสนใจคือ ประชาชน

ในพื้นที่ 3 จังหวัด ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 80.0 และประชาชน

ทั่วไปร้อยละ 84.4 ระบุทุกภาค

ส่วนควรใช้กิจกรรมสัมพันธ์ 

เน้นความหลากหลาย เข้าถึง

ทุกกลุ่มวัย ตอบโจทย์ความต้อง                                   

การของประชาชน ลดช่องว่าง                                  

กระชับความสัมพันธ์ รัฐ ประชา                                              

ชน และประชาชนกับประชาชน 

ผ่านกิจกรรมเศรษฐกิจท่อง

เที่ยว การศึกษา กีฬา เทคโน 

โลยีโซเชียลมีเดีย ศาสนา และ

ความมั่นคง เป็นต้น ส่วนเรื่อง

การเจรจาต่อรองกับขบวนการ 

มีประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 

ไม่ถึงครึ่งหรือร้อยละ 47.8 แต่

ประชาชนทั่วไปร้อยละ 62.9 

ระบุควรเจรจาต่อรองกับขบวน 

การ

ที่โรงแรมรีเวอร์ อ.เมืองฯ 

จ.ปัตตานี พรรคไทยศรีวิไลย์ 

นำาโดยนายมงคลกิตติ์ สุขสิน

ธารานนท์ หรือเต้ 007 ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้า

พรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมด้วย

เลขาฯ พรรค  โฆษกพรรค ได้

ร่วมประชุมกับสมาชิกพรรคไทย

ศรีวิไลย์ ชี้แจงการทำางานของ

พรรคไทยศรีวิไลย์ตลอดระยะ

เวลาที่ปฏิบัติงานในสภา พร้อม

ทั้งร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

โดยมีสโลแกน เลือกสงบ จบที่

ไทยศรีวิไลย์ พร้อมชูนโยบาย

พรรคในการแก้ปัญหาความไม่

สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

นายมงคลกิตติ์ เปิดเผย

ว่า ในการเลือกต้ังคร้ังหน้า หน่ึง

ในนโยบายหลักของพรรคใน

การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชาย                                

แดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1.ให้                                    

รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

โดยเปลี่ยนใช้กฎหมายแบบ

ปกติเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ซึ่ง

หมายความว่าอำานาจในการ

จับ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องขอ

หมายศาล หรือหมายจับจะไม่                                        

มี เพราะว่าบางคนอาจจะทำา 

ความผิดจริง แต่กรณีอื่นกลับ

ถูกยัดข้อหา 2.หากพรรคไทยศ

รีวิไลย์ ได้ร่วมรัฐบาลจะเสนอ 

ให้รัฐบาลถอนกำาลังทหารส่วน

เกินออกจากพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ให้คงกำาลัง

ทหารเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ 

3.จะเสนอแก้ไข ป.วิ อาญา 

เรื่องการสืบสวนสอบสวน ซึ่ง                                

เดิมที่ เป็นพนักการสืบสวน                                              

เชิงเดียว โดยจะเพิ่มเงื่ยนไข 

สำาหรับผู้ที่กระทำาความผิดจะ

ต้องมีตัวแทนคณะกรรมการ

อิสลาม ส่งตัวแทนไปร่วมการ

สืบสวนสอบสวนด้วย 4.การ

คืนอาชีพให้กับประชาชนโดย

ไม่มีการผูกขาด โดยจะแก้ไข

กฎหมายให้มีความผิดเหมือน

เดิมจะต้องกำาหนดปริมาณว่า

กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องมีสัดส่วน

คนในพื้นที่ด้วย 

นายมงคลกิตติ์กล่าวด้วย

ว่า ส่วน กอ.รมน.นั้น ก็ควรที่

จะยุบ เมื่อก่อนจะเล็กกว่านี้ แต่

วันนี้มีมากเกินไป เอานายพล

ที่เกษียณเข้ามากันเยอะ เอา

นายพลที่ตำาแหน่งลอยก็เอามา

ใส่ใน กอ.รมน. อีกทั้งตำาแหน่ง

นายพลมีเยอะเกินไป มีทั้งค่าน้ำา

มัน 3-4 หมื่นบาท ก็กลายเป็น

เงินเดือนเกือบแสนห้า ก็เอาเข้า

มาอยู่ใน กอ.รมน. ซึ่งถ้าไม่มี

ความจำาเป็นก็ต้องยุบ กอ.รมน. 

เพราะดูแล้ วซ้ำ าซ้ อนกันกับ

กองทัพภาค อีกทั้งเป็นการสิ้น

เปลืองงบประมาณ สู้เอางบ

ประมาณส่วนนี้ ไปซื้อเรือดำา 

น้ำาและเครื่องบินรบไม่ดีกว่า

เหรอ.

ติดฝีดาษลิง

1,960 ราย เกิดจากระบบเฝ้า

ระวังและระบบบริการฯ 1,960 

ราย ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภาย 

ในเรือนจำา 6 ราย มีผู้ป่วย 2 

รายเดินทางจากต่างประเทศ 

รวมผู้ป่วยสะสม 4,634,180 

ราย  หายป่วยเพิ่ม 2,252 ราย 

อยู่ระหว่างรักษาตัว 19,624 

ราย โดยในจำานวนนี้มีอาการ

หนัก 874 ราย และใส่ท่อช่วย

หายใจ 446 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

27 ราย มาจาก กทม. 2 ราย, 

ปริมณฑล 2 ราย, ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 5 ราย,  ภาค

เหนือ 2 ราย, ภาคใต้ 8 ราย, 

ภาคกลางและภาคตะวันตก 8 

ราย 

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 

608 คิดเป็น 100% และยังไม่

ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 24 ราย 

รวมเสียชีวิตสะสม 32,027 ราย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง                                                    

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่น 

ชมความสำ า เร็จของนักวิจัย

คนไทยที่คิดค้น “การพัฒนา

ระบบต้นแบบเครื่องตรวจคัด

กรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) แบบไม่เจ็บ                                       

ตัว” โดยการวิเคราะห์ โปรไฟล์

จากลมหายใจ ซึ่งเป็นผลงานท่ี

เกิดข้ึนจากการบูรณาการความ

เชี่ ยวชาญจากหลายหน่ วย

งาน ประกอบด้วย สมาคม

กีฬาเครื่องบินจำาลองและวิทยุ

บังคับ โรงพยาบาลราชวิถี มหา                                      

วิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน                                         

สนับสนุนทุนวิจัยจากสำานัก 

งานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระ                                                  

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

น.ส.รัชดากล่าวว่า การ

คิดค้นต้นแบบเครื่องตรวจคัด

กรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-

19 แบบไม่เจ็บตัว โดยการ

วิเคราะห์ โปรไฟล์จากลมหายใจ 

ถือเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่

ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่

ไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องแยงจมูก 

ไม่ต้องเจาะเลือด และไม่ต้อง

ใช้น้ำาลาย วิธีดังกล่าวเป็นวิธี

ที่มีความไว (Sensitivity) และ

ความจำาเพาะ (specificity) สูง 

สามารถรู้ผลตรวจได้ภายใน 5                                                

นาที ทำาให้สามารถทำาการคัด

แยกผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อให้

ออกมาได้อย่างรวดเร็ว สามารถ

เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทัน

ท่วงที และลดโอกาสในการ

ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวง

กว้างได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจไม่เกิน 10 บาท/คน และ

สามารถวิเคราะห์และตรวจคัด

กรองได้อย่างแม่นยำามากขึ้น 

ปัจจุบันมีความแม่นยำาประมาณ 

97% จากฐานข้อมูลของทีมวิจัย

ที่มีอยู่ประมาณ 3 พันตัวอย่าง         

“ถือเป็นความสำาเร็จที่

พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย 

และเป็นผลจากความสามารถ

ของนักวิจัยคนไทยและคณะ ที่

ร่วมมือกันคิดค้น พัฒนาจนผล

งานวิจัยประสบความสำาเร็จ 

ช่วยประหยัดงบประมาณด้าน

สาธารณสุขให้กับประเทศชาติ

ได้เป็นจำานวนมาก ที่สำาคัญ

สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ต่อไปได้  และผลงานนี้จะนำา

อ่านต่อหน้า 15
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3บทความ-ในประเทศ

‘คนนอกคอก-หมาในคอก’

ง-ปนัสยา”

คงเบื่อตำ�แหน่งเทพีส�มนิ้ว อย�กไปเป็นน�งเอก

ซีรีส์เก�หลีเรื่อง “วอนนอนคุก” ภ�ค ๒ กระมัง?

เมื่อว�นเห็นไปเป็นน�งเอก “กลุ่มร�ษฎร” แก๊ง

ส�มนิ้่วธรรมศ�สตร์นั่นแหละ ชุมนุมไล่น�ยกฯ ที่อนุส�วรีย์

ประช�ธิปไตยกับเข�ด้วย

“อึ่งอ่�ง” คึกฝน สภ�พยังไง รุ้งกับแก๊ง ก็สภ�พยังงั้น!

เห็นเปล่งปลั่ง อ้วนท้วนสมบูรณ์ มีน้ำ�มีนวลกว่�ตอนอยู่

ในคุก ก็ดีใจด้วยกับส�ยธ�รน้่ำ�เลี้ยง

แต่อย�กให้รุ้งทบทวนคว�มจำ�ไว้ซักนิด ว่�....

ที่ ได้รับประกันตัวออกม� เพร�ะรุ้งรับป�กจะปฏิบัติต�ม

เงื่อนไขที่ศ�ลกำ�หนดไว้ โดยเคร่งครัดมิใช่หรือ?

ถึงศ�ลท่�นเมตต� ยกเลิกข้อห้�ม “ออกนอกเคหสถ�น

เกินเวล�กำ�หนด” กับก�รใส่ “กำ�ไลอีเอ็ม” ไปแล้วก็ต�ม

แต่เงื่อนไข.....

“ไม่ ไปกระทำ�ก�รใดๆ ให้เสื่อมเสียต่อสถ�บัน และผิด

กฎหม�ย ผิดต่อศ�ล 

และจะไม่ไปร่วมก�รชุมนุมที่ก่อให้เกิดคว�มวุ่นว�ยที่

ผิดกฎหม�ย รวมทั้งไม่ออกนอกร�ชอ�ณ�จักรจนกว่�จะได้รับ

อนุญ�ต” 

ยังมีเงื่อนไขนี้อยู่นะรุ้ง ทำ�เป็นเล่นไป

ถ้�ตำ�รวจไปร้องต่อศ�ลว่� “ทำ�ผิดเงื่อนไขประกัน” ขอให้

ศ�ลมีคำ�สั่งถอนประกัน ต้องกลับเข้�คุกอีกละก็

“อึ่งอ่�ง” หน้�ฝน จะกล�ยเป็น “เขียดตะป�ด” ข�ดน้ำ�

เอ�นะ ต่อให้พ่อของพ่อท่อน้ำ�เลี้ยงเธอ ยกโขยงม�แสดงอำ�น�จ

เหนืออธิปไตยไทย 

นอกจ�กไม่มีใครสนแล้ว.....

เผลอๆ จะเจอไม้ตีพริกตำ�กระบ�ล ฐ�น “เสือก” ผิดประ 

เทศ!

ทำ�คึก ตั้งโต๊ะอ่�นแถลงก�รณ์ เรียกร้องให้พลเอกประ 

ยุทธ์ ล�ออกจ�กตำ�แหน่งน�ยกฯ ทันที

ห�กไม่ยอมลงจ�กอำ�น�จ....

“ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำาวินิจฉัย ให้แล้วเสร็จภายในวัน

ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ตัดอำานาจ

วุฒิสภาในการเลือกนายกฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่

กำาลังจะมาถึง”

ที่ธรรมศ�สตร์ก็มีส้วมใช่มั้่ย ไปชะโงกดูเง�ตัวเองในน้ำ�

คอห่�นส้วมกันไว้บ้�ง 

ทะลึ่งข้�มรุ่นไปถึงขั้น “ขีดเส้นต�ย” ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ

ต้องวินิจฉัยให้เสร็จภ�ยในวันที่ ๒๔ สิงห�

พ่อแม่ที่บ่มเพ�ะก็มี อ�จ�รย์-อ�จม ที่สอนสั่งก็มี เป็นถึง

นักศึกษ� แม้ไม่รู้อะไรเลย แต่อย่�งน้อย ในคว�มเป็นคน 

ควรต้องรู้ก�ละ-เทศะ จะเล่น-จะล้ำ� ได้ขน�ดไหน กับใคร 

จ�กเมษ� ๖๐ ถึงวันนี้....

รัฐธรรมนูญ ฉบับมีรัฐสภ�และรัฐบ�ลเลือกตั้งปัจจุบัน 

ประก�ศใช้ม� แค่ ๕ ปีกว่�

นับจ�ก ๙ มิถุน� ๖๒ ที่พลเอกประยุทธ์ ได้รับโปรดเกล้�ฯ 

แต่งตั้่งเป็นน�ยกฯ ถึงวันนี้ ๒๒ สิงห� ๖๕ ก็แค่ ๓  ปีกว่�เท่�นั้นเอง

สรุป..........

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประก�ศใช้ม�แค่ ๕ ปี ทั้งเลือกตั้่ง 

ทั้งรัฐบ�ล ผ่�นม�แค่ ๓ เท่�นั้น

แล้ว (พวกมึง) เอ�กฎหม�ย-กฎเกณฑ์อะไรม�ตะโกนว่� ๒๔ 

สิงห� ๖๕ “ครบ ๘ ปีแล้ว” ประยุทธ์ต้องออกไป หือ?

นี่นับกันต�ม “วัน-เวล�” และกติก�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วย ๘ 

ปี บนฐ�นส�มัญสำ�นึกมนุษย์ที่รู้จัก “ผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี” เป๊ะๆ เลยนะ 

โดยไม่ต้องเอียงข้�งใดๆ ทั้งสิ้น

พอเห็นจะแพ้ท�งกฎหม�ย.....

ก็งัดคำ�ว่� “๘ ปี แล้วจะอยู่ต่อให้ร�กงอกหรือไง รู้จักพออย่�ง 

‘ป๋�เปรม’ บ้�งซิ”

นั่นแน่... รู้ว่�แพ้ท�งกฎหม�ย ก็ยกกฎธรรมม�อ้�ง!

มันต่�งที่ม�-ที่ ไป ทั้งต่�งเงื่อนไข และทั้งต่�งท�งก�รเข้�สู่

อำ�น�จบริห�รต�มรัฐธรรมนูญกันโดยสิ้นเชิง

เรียกว่� ๘ ปี ของป๋�เปรม กับ กี่ปีของประยุทธ์ มันตรรกะ 

“คนละฐ�น” จะเอ�ม�เปรียบเทียบกันได้ซะที่ไหน?

รัฐธรรมนูญตอนป๋�นั้น ไม่ห้�ม “คนนอก” เป็นน�ยกฯ และ

ป๋�เปรมเป็น “น�ยกฯ รับเชิญ” โดยท่�นไม่เคยเข้�สู่กระบวนก�ร

เลือกตั้งเลย

เพร�ะก�รเมือง “ระหว่�งพรรค” บีบท่�นอย่�งหนึ่ง มีก�ร

สร้�งกระแสภ�ยนอกเหมือนตอนนี้สมทบอีกอย่�งหนึ่ง 

ประกอบกับ ตอนนั้น.....

ป๋�เปรมนำ�พ�ประเทศพ้นวิกฤตจ�ก “โดมิโนคอมมูนิสต์” 

แล้ว 

ทั้งปัญห�ค่�เงินบ�ท ป๋�กับปู่สมหม�ย ก็นำ�เข้�สู่ม�ตรฐ�น 

เศรษฐกิจเริ่มเสถียรด้วยโชติช่วงชัชว�ลแล้ว

เรียกว่� “ภ�ระหน้�ที่” อันช�ยช�ติทห�รคนหนึ่งพึงกระทำ�

เป็นก�รตอบแทนคุณแผ่นดิน 

ป๋�ได้ทำ� “สมบูรณ์” แล้ว.......

เมื่อถึงก�ลอันควร บ้�นเมืองหมดคว�มจำ�เป็นที่ต้องใช้ท่�น 

ท่�นจึงบอก “ผมพอแล้ว”!

“ป๋�เปรม” นั้น แม้ผมไม่ใช่ลูกป๋�และอยู่ปล�ยอ้อ-ปล�ยแขม

ของวงบ�รมีป๋� แต่ก็ใช่ว่� “ไม่รู้อะไรเสียเลย”

ท่�นเคยเมตต�สนทน�กับผม ยังถ�มผมเลยว่� “เอ�อะไรม�

เขียนได้ทุกวัน”

คว�มจริง ก็เคยพบกับท่�น ตั้งแต่สมัยท่�นเป็นพลตรี ช่วง 

๑๔ ตุล� ๑๖ โน่นด้วยซ้ำ�

นั่นเป็นฐ�นของตรรกะ ๘ ปีป๋�เปรม

ส่วนของน�ยกฯ ประยุทธ์ ท่�นเข้�วงจรอำ�น�จท�งก�ร

บริห�รบ้�นเมืองครั้งแรก มีส่วนคล้�ยป๋�เปรมอยู่บ้�ง

ตรง “วิกฤตบ้�นเมืองและก�รเมือง” ชักนำ�ไป!

แต่เมื่อบ้�นเมืองมีรัฐธรรมนูญ มีก�รเลือกตั้งระบบรัฐสภ�

แล้ว พลเอกประยุทธ์ จ�กที่เป็นองค์รัฏฐ�ธิปัตย์ 

ท่�นก็ “เข้�ต�มตรอก-ออกต�มประตู” คือ เดินเข้�สู่

ก�รเมือง ว่�ด้วยก�รเลือกตั้งต�มกติก�รัฐธรรมนูญ 

สมัครเป็น “น�ยกฯ บัญชีเลือกตั้ง” ของพรรคพลังประช�

รัฐ ได้รับก�รเสนอชื่อเป็นน�ยกฯ จ�กสม�ชิกรัฐสภ� 

ชนะก�รคัดเลือกในที่ประชุมรัฐสภ�

และได้รับโปรดเกล้�ฯ เป็นน�ยกฯ ถูกต้องต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๑๕๘ 

มีประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรม

ร�ชโองก�ร ถูกต้องต�มรัฐธรรมนูญบัญญัติ “ครบถ้วน” ทุก

ประก�ร

ฉะนั้น พลเอกประยุทธ์ ท่�นจะเป็นกี่ปีก็ต�ม เป็นเรื่องใน

ดุลยพินิจบนคว�มรับผิดชอบต่อบ้�นเมืองและต่อสิทธิบนคว�ม

ถูกต้องชอบธรรมท�งกฎหม�ยของท่�น

ไม่ต้องทำ�ตัวเป็น “คว�มหวังดี” ของฝูงจิ้งจอก ไปรีด

สำ�นึกจ�กท่�น หรือใช้จิตประช�ธิปไตยโจรไปตีคว�มกฎหม�ย 

๒๔ สิงห�ต้องออกไปหรอก

คนมีสำ�นึกต่อบ้�นเมือง ไม่ใช่คนมุ่งกินบ้�น-กินเมืองน่ะ 

เข�รู้เอง ว่�ตอนไหน-เวล�ไหน ที่จะปลดภ�ระท�งใจ ว่�ด้วย

คว�มสงบของบ้�นเมืองและคว�มสุขของประช�ชนลงได้

ถึงตอนนั้น “เข�ไปเอง”!

ที่ขบวนก�รโจรอ้�งประช�ธิปไตย อ้�งประยุทธ์อยู่ ช�ว

บ้�นย�กจน เศรษฐกิจย่ำ�แย่ บ้�นเมืองไม่มีอน�คตน่ะ

ขอโทษ........

เอ�ส้นตีนแทนไมโครโฟนตะโกนปลุกระดมโดยไม่ละอ�ย

ต่อ “คว�มเป็นจริง” ถึงขั้น ๒๔ สิงห�ไม่ออก จะบุกทำ�เนียบ   

นั่นน่ะ

มีสำ�นึกคน “บนฐ�นคิด-ฐ�นมอง” ด้�นพัฒน�และก�รพ�

รอดจ�กส�รพัดวิกฤตบนคว�มเป็นจริงบ้�งมั้ย?

ยิ่งทำ�กันเยี่ยงโจรเช่นนี้.........

ถ้�ผมเป็นประยุทธ์ “ยิ่งต้องอยู่” ไม่ใช่อยู่เพร�ะทิฐิ

แต่ต้องอยู่เพร�ะ....

ทั้งใต้ดิน-บนดิน, ทั้่งในสภ�-นอกสภ� ขบวนก�รเดียวกัน 

แต่ซุกหัว-ซ่อนหน้� ใต้หน้�ก�ก “ลวงสังคม” อยู่แต่ละที่

มันโผล่ขึ้นม� “รวมหัว” บนดินให้เห็นหมดแล้ว

ถ้�ถอย มันก็ “เข้�ท�งโจร” น่ะซี

บ้�นเมืองก็จะกล�ยเป็น “คอกหม�” ครอบครัวใหญ่

น�ยกฯ ประยุทธ์ ท่�นไม่ยอมให้ประช�ชนคนไทยผู้รัก

ภักดีต่อช�ติ ต่อศ�สน์ และต่อสถ�บัน พลอยตกเป็น “หม�ใน

คอก” ไปด้วยเป็นแน่

ฉะนั้น ประยุทธ์ “ท่านต้องอยู่ต่อ”!

 

 

 

มันต้องมีขอบเขตบ้�ง 

ใช่ว่� กู...เป็นนักศึกษ� ตอนซ่� อวดอ้�งปัญญ�ชน 

แต่ตอนถูกจับ เป็นหม�หงอย

“ตีตั๋วเด็ก” ขอประกันตัว เกณฑ์แม่ๆ ม�ดร�ม�หน้�คุกแล้ว

แปะเบอร์บัญชี!

ถึงขั้นสั่งศ�ลต้องวินิจฉัยให้รู้ผลทันที สั่งรัฐสภ� ต้องแก้

กฎหม�ยให้เป็นอย่�งนั้น-อย่�งนี้  

มันเหิมเกริม ไร้คว�มคิด หลุดกรอบม�ตรฐ�นสำ�นึกคนม�ก

ไป อย่�ต้องให้สังคมประณ�ม “ศิษย์คว�ยยังไง ‘จ�นมันก็คว�ย

อย่�งนั้น” เลย!

ทำ�ป้�ยม�ขึง.......

“ให้มันจบที่ ๘ ปี พอกันทีน�ยกฯ เถื่อน”

ถ้�ว่� “น�ยกฯ เถื่อน” แล้วจะต้องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ทำ�ไม หือ?

น�ยกฯ เถื่อน หรือพวกที่ออกม�ขับไล่เถื่อน พิจ�รณ�ดูได้ 

ต�มไทม์ไลน์สั้นๆ ง่�ยๆ ดังนี้

-๖ เมษ�ยน ๒๕๖๐ รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ฉบับ

ปัจจุบัน ประก�ศใช้ 

-๒๔ มีน�คม ๒๕๖๒ เลือกตั้งทั่วไป

-๕ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ สม�ชิกรัฐสภ� เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ 

กับน�ยธน�ธร จึงรุ่งเรืองกิจ แข่งเป็นน�ยกฯ

 รัฐสภ�โหวตเลือก “พลเอกประยุทธ์” เป็นน�ยกฯ ด้วย

คะแนน ๕๐๐:๒๔๔ เสียงม�กกว่�กึ่งหนึ่งของสม�ชิกที่ทั้งหมดมีอยู่

ทั้งสองสภ�

-๙ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ โปรดเกล้�ฯ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นน�ยกฯ 

ต�มคว�มในม�ตร� ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน 

โดยมีน�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร เป็นผู้รับ

สนองพระบรมร�ชโองก�ร

เนี่ย....

เมื่อไม่มีสมองจะคิดกัน ก็แหกต�ดูซิว่� จ�กปี ๒๕๖๐  ที่มี

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จนถึงวันนี้ ๒๒ สิงห� ๒๕๖๕

วงนี้ชีพจรลงเท้า ภารกิจรัดตัวที่สุด สำาหรับ หมอ

ตี๋-สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวง

ส�ธ�รณสุข  ที่มีต�ร�งง�นแน่นเอี้ยด มีคิวลงพื้น

ที่ทุกวัน บ�งวันก็จัดไป 3-4 ง�นต่อเนื่อง แต่หมอตี๋                                                                            

พร้อมลุยง�นไม่เกี่ยง ล่�สุดเดินส�ยทั้งสัปด�ห์ และภ�ยใน 1 

วัน หมอตี๋ยังส�ม�รถลุยภ�รกิจแน่นๆ ม�กที่สุดได้ถึง 4 ง�น

ทั้งเปิดโครงก�รหน่วยแพทย์เฉพ�ะท�งอ�ส�กรมก�ร

แพทย์ จ�กนั้นไปง�นสัมมน�วิช�ก�ร ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี  2565 

เรื่อง “ภ�วะผู้นำ� ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รพย�บ�ลไทย” ต่อด้วยเปิด

ง�น อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภ�พ ปี 2565 

ภ�คกล�ง และง�นสุดท้�ยของวัน  ร่วมง�นโรงเรียนแพทย์

ธรรมศ�สตร์ 

เรียกว่�ภ�ยใน 1 วัน เดินส�ยไป 4 ง�น ส่วนเรื่องเวล�

ท�นข้�วก็จะแบบรวบรัด รับประท�นอ�ห�รกล�งวันกันในรถ

ไปเลยทีเดียว ซึ่งเจ้�ตัวบอกด้วยว่� “1 วัน 4  งาน กลางวัน

ทานคั่วกลิ้งในรถ แซ่บหายเหนื่อยเลยครับ” 

และหลังจ�กจบภ�รกิจรัด

แน่นภ�ยใน 1 วันแล้ว เจ้�ตัวก็

พร้อมลุยต่อ จัดคิวไปติดต�มง�น

กันถึงเมืองจันทบุรี  ไปเยี่ยมชม

สวนสมุนไพรกรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ สถ�บันวิจัยสมุนไพร 

เพื่อเรียนรู้ชนิดสมุนไพร ก�รนำ�

ม�วิจัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

และคว�มง�ม และใช้ประโยชน์

ท�งก�รแพทย์แผนปัจจุบัน โดย

นำ�องค์คว�มรู้ก�รแพทย์แผน

ไทยม�เป็นส่วนประกอบ

ก่อนไปเปิดง�นและตรวจเยี่ยมก�รจัดกิจกรรมคัดกรอง

และผ่�ตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ให้ผู้ป่วยต�ต้อกระจกที่ วัดศรี 

เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ซึ่งเจ้�ตัวยังร่วมประ 

ช�สัมพันธ์ถึงประช�ชนด้วยว่�

“โครงก�รดังกล่�วเป็นหนึ่งในโครงก�รที่ให้พี่น้องประ 

ช�ชนผู้ป่วยเข้�ถึงก�รตรวจรักษ�ต้อกระจกม�กขึ้น โดยคว�ม

ร่วมมือของ รพ.พระปกเกล้�, รพ.บ้�นแพ้ว  (องค์ก�รมห�ชน), 

รพ.เข�สุกิม และหน่วยบริก�รส�ธ�รณสุขในพื้นที่ 

โดยในปี 65 พบผู้ป่วย 1,970 ร�ย ได้รับก�รผ่�ตัดแล้ว 

560 ร�ย แต่ยังมีผู้ป่วยที่รอคอยก�รผ่�ตัดอีกเป็นจำ�นวนม�ก 

โรคต�ต้อกระจกเป็นโรคที่พบม�กในผู้สูงอ�ยุ และเป็น

ปัญห�สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดต�บอดต�มม� ส่งผลให้ก�รดำ�รงชีวิต

ของผู้สูงอ�ยุมีคว�มย�กลำ�บ�กยิ่งขึ้น ห�กได้รับก�รคัดกรองที่

รวดเร็วและให้ก�รรักษ�ในเวล�ที่เหม�ะสม จะช่วยลดอัตร�

ก�รต�บอดจ�กภ�วะต้อกระจกได้”

เรียกว่�ต�ร�งง�นแน่นของจริง สงสัยต่อไปต้องเตรียม

ม้ือเท่ียงแซ่บๆ แบบน้ี ติดไว้ประจำ�รถแล้วละท่�นรัฐมนตรี ฮ่�ๆๆ.

บรรจง

คิวแน่นมาก

ช่

นายสาธิต ปิตุเตชะ 

“รุ้

พนิตแนะกทม. 

ออกพันธบัตร   

ระดมงบพัฒน�  

เตือนปชช.ระวังน้ำ�ท่วมฉับพลัน

ห่วงนักลงทุนศึกษารอบด้านก่อนตัดสินใจ

ทำาเนยีบรฐับาล • นายกฯ ย้ำาเตอืน ปชช.ระวงัอนัตรายจากปรมิาณน้ำา

ฝนทีต่กลงมาอยา่งตอ่เนื่อง ขอใหพ้ืน้ที่ใกลแ้มน่้ำาหลกัและแมน่้ำาสาขา

ระวังท่วมฉับพลัน ด้าน กอนช.ประกาศฉบับ 31 เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำา

หลาก-ท่วมฉับพลัน 22-25 ส.ค. 

ไทยโพสต์ • วันที่ 21 ส.ค. น�ย

พนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ พรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) 

ในฐ�นะกรรม�ธิก�ร (กมธ.) ก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจ สภ�ผู้แทน

ร�ษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก Panich Vi-

kitsreth - พนิต วิกิตเศรษฐ์ โดยมี

ร�ยละเอียดว่� ต�มที่สภ� กทม.

ได้อนุมัติงบประม�ณปี 2566 

จำ�นวน 79.7 หมื่นล้�นบ�ท ใน

ไม่กี่วันที่ผ่�นม� และถึงแม้ทีม

บริห�รในชุดปัจจุบัน จะไม่ได้

เป็นผู้จัดทำ�งบประม�ณเอง แต่

ก็ถือว่�ก�รจัดสรรงบฯ ได้อย่�ง

ดี และมีก�รปรับลดงบประม�ณ

ต�มยุทธศ�สตร์เส้นเลือดฝอย

ม�กขึ้น มีเงินไปลงที่สำ�นักง�น

เขตเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 1.1 พัน

ล้�น เพร�ะเขตเป็นหัวใจของ

เส้นเลือดฝอย และในปีหน้�ก�ร

จัดสรรงบฯ ก็อ�จนำ�แนวคิดก�ร

จัดทำ�งบแบบ  Zero Based คือ 

ก�รตั้งงบประม�ณแบบสมดุล ก็

คือมีร�ยได้เท่�ไหร่ก็จัดสรรงบ

ในก�รใช้จ่�ยเท่�นั้น ม�ใช้ ใน

ก�รจัดตั้งงบประม�ณในปี 2567 

ตนอย�กแนะนำ�ก�รว�งแผน

ท�งก�รเงินว่� กทม.ต้องคิดนอก

กรอบและระยะย�วม�กกว่�เดิม 

คือก�รระดมทุนผ่�นก�รออก 

#พันธบัตรกรุงเทพ หรือ Bang 

kok Bond เพร�ะก�รลงทุนใน

พันธบัตรกรุงเทพจะตรงต�ม

นโยบ�ยที่ต้องก�รให้ประช�ชน

จำ�นวนม�กเข้�ม�มีส่วนร่วมใน

ก�รพัฒน� กทม.

“ก�รออกพันธบัตร #Bang 

kokBond คือ ก�รลงทุนของ

ประช�ชนเพื่อพัฒน�นโยบ�ย

เส้นเลือดฝอยของ กทม. และ

จะทำ�ให้คนกรุงเทพฯ เป็นกลไก

หนึ่งในก�รตรวจสอบ ถ่วงดุล ใน

ฐ�นะของผู้ลงทุน” กรรม�ธิก�ร 

(กมธ.) ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สภ�

ผู้แทนร�ษฎร กล่�วปิดท้�ย.

น�ยอนุช� บูรพชัยศรี รอง                                            

เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีฝ่�ย

ก�รเมือง ปฏิบัติหน้�ที่โฆษกประ 

จำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว�่ก�รกระทรวงกล�โหม ย้ำ�เตอืน

ประช�ชนให้ระมัดระวังอันตร�ย

จ�กปรมิ�ณน้ำ�ฝนทีต่กลงม�อย�่ง

ต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศไทยในช่วง

วันที่ 20-24 สิงห�คมนี้ ขอให้

ระมัดระวังก�รเกิดน้ำ�ป่�ไหล

หล�กและดินโคลนถล่มในพื้นที่

เชงิเข� ก�รเกดิน้ำ�ทว่มขงัในพืน้ที่

ลุม่ต่ำ� รวมถงึพืน้ทีท่ีม่กี�รกดีขว�ง

ท�งระบ�ยน้ำ� โดยจะมผีลกระทบ

ตอ่พืน้ทีต่�่งๆ ในระดบัที่ใกลเ้คยีง

กับผลจ�กพ�ยุมู่หล�นที่ผ่�นม�

น�ยอนุช�กล่�วว่� จ�ก

สถ�นก�รณ์ร่องมรสุมพ�ดผ่�น

ประเทศล�วตอนบนเข้�สู่หย่อม

คว�มกดอ�ก�ศต่ำ �กำ�ลังแรง

บริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะท่ีหย่อม

คว�มกดอ�ก�ศต่ำ�ปกคลุมประเทศ

เมียนม�และประเทศล�วตอนบน 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดปกคลุมทะเลอันด�มัน ภ�คใต้

และอ่�วไทย ทำ�ให้มีฝนตกหนักถึง

หนักม�กบ�งแห่ง และก�รระบ�ย

น้ำ�เหนือเขื่อนเจ้�พระย�อ�จส่งผล

ให้เกิดน้ำ�ท่วมฉับพลัน น้ำ�ป่�ไหล

หล�ก น้ำ�ท่วมขัง ท้ังน้ี เพื่อเป็นก�ร

ควบคุมระดับน้ำ�และปริม�ณน้ำ�ใน

เขื่อนป่�สักชลสิทธ์ิให้อยู่ในเกณฑ์

ท่ีเหม�ะสม โครงก�รส่งน้ำ�และ

บำ�รุงรักษ�ป่�สักชลสิทธ์ิจะเพ่ิม

ก�รระบ�ยโดยทยอยเพ่ิมข้ึนเป็น 

ลำ�ดับ จ�กอัตร� 280 ลูกบ�ศก์                                                    

เมตรต่อวิน�ที ต้ังแต่เวล� 12.00 น.                                                     

วันท่ี 21 สิงห�คม จนถึง 400 

ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที ในวันท่ี 22 

สิงห�คม  2565 เวล� 12.00 น.     

ดังน้ันเพ่ือเป็นก�รป้องกันคว�ม

เสียห�ยท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สิน

ประช�ชน ขอให้ประช�ชนใน

พ้ืนท่ีเตรียมรับมือกับสถ�นก�รณ์

และปฏิบัติต�มก�รแจ้งเตือนอย่�ง

ใกล้ชิด

“น�ยกรัฐมนตรีเน้นย้ำ�ให้

ทุกภ�คส่วนเตรียมพร้อมรับมือ

สถ�นก�รณ์น้ำ�ท่วมฉับพลันจ�ก

ปริม�ณฝนตกหนัก และน้ำ�ท่วม

สูง โดยเฉพ�ะบริเวณใกล้แม่น้ำ�

หลักและแม่น้ำ�ส�ข�ต่�งๆ ขอ

ให้เร่งประช�สัมพันธ์แจ้งเตือน

ประช�ชนให้ทร�บเพื่อป้องกัน

คว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้น 

และขอให้ติดต�มสถ�นก�รณ์น้ำ�

อย่�งใกล้ชิด” น�ยอนุช�กล่�ว

ด้�นกองอำ�นวยก�รน้ำ�

แห่งช�ติ (กอนช.) ออกประก�ศ

ฉบับที่ 31/2565 เรื่อง “เฝ้�

ระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำ�หล�ก และ

น้ำ�ท่วมฉับพลัน” ว่� กอนช.ได้

ติดต�มสถ�นก�รณ์ฝนตกบริเวณ

ภ�คเหนือและภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือในช่วงวันที่ 19-20 

สิงห�คม 2565 พบว่�ในหล�ย

พื้นที่มีปริม�ณฝนตกหนักถึงหนัก

ม�กสะสมม�กกว�่ 150 มลิลเิมตร

ทั้งนี้ กอนช.ได้ประเมิน

ค�ดก�รณ์ปริม�ณฝนตกในช่วง

วันที่ 20-22 สิงห�คม จะมีฝนตก

อยู่ในเกณฑ์ 90  มิลลิเมตร และ

ค�ดก�รณ์น้ำ�ในลำ�น้ำ�มีแนวโน้ม

เพิม่ขึน้ประม�ณ 0.50-1.00 เมตร 

จึงขอให้เฝ้�ระวงัระดบัน้ำ�ล้นตลิ่ง 

บริเวณแม่น้ำ�ส�ยหลักและลำ�น้ำ�

ส�ข�ไหลหล�กเข�้ทว่มขงัในพืน้ที่

ลุ่มต่ำ�เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ�ริม

ลำ�น้ำ� และพื้นที่ชุมชน ในช่วงวัน

ที่ 22-25 สิงห�คม 2565.

ไทยโพสต์ • น�ยกฯ ห่วงนัก

ลงทุนพิจ�รณ�รอบด้�นก่อน

ตัดสินใจลงทุนทุกประเภท 

เตือนผู้รับง�นโฆษณ�รีวิวสิน 

ค้�บริก�รเพิ่มคว�มระมัดระวัง 

อ�จตกเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำ�

ผิด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล                                          

รองโฆษกประจำ�สำ�นักน�ยก                                                 

รัฐมนตรี กล่�วว่� พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระ 

ทรวงกล�โหม มีคว�มห่วงใย

ประช�ชนที่ห�ช่องท�งก�ร

ลงทุน และเกิดกรณีก�รหลอก

ลวงกันเกิดขึ้นโดยเฉพ�ะผ่�น

ช่องท�งออนไลน์ เช่น กรณี

แชร์ออนไลน์ที่มีก�รหลอกให้

นำ�เงินไปลงทุนในสินทรัพย์

ต่�งๆ โดยอ้�งจะให้ผลตอบ 

แทนสูง มีก�รบริห�รก�รลงทุน

โดยทีมง�นผู้เชี่ยวช�ญ

ก�รหลอกลวงในลักษณะ                                                 

วงแชร์มีม�ย�วน�นเพียงแต่

เปลี่ยนรูปแบบไป และขณะ

นี้ม�อยู่ ในช่องท�งออนไลน์ที่

เข้�ถึงคนจำ�นวนม�ก ทำ�ให้

แนวโน้มคว�มเสียห�ยมีม�ก

ขึ้น น�ยกรัฐมนตรีจึงฝ�กคว�ม

ห่วงใยถึงประช�ชนที่มองห�

ก�รลงทุน ให้พิจ�รณ�ถึงคว�ม

เสี่ยงจ�กก�รลงทุนอย่�งรอบ

ด้�น ทำ�คว�มเข้�ใจในลักษณะ

คว�มเสี่ยง พร้อมห�ข้อมูล 

และพิจ�รณ�อย่�งถี่ถ้วนก่อน

ตัดสินใจ และที่สำ�คัญอย่�หลง

เชื่อคำ�โฆษณ�โดยง่�ย โดย

เฉพ�ะก�รใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงม�                                             

เป็นพรี เซนเตอร์  เสนอผล

ตอบแทนสูงเกินกว่�ที่ควรจะ

เป็น

น.ส.ไตรศุลีกล่�วว่� ใน

ส่วนของผู้รับง�นโฆษณ�หรือ

รีวิวสินค้�ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น

บุคคลมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือ

บุคคลทั่วไป ก็ขอให้พิจ�รณ�

สินค้�และบริก�รที่ม�จ้�งว่�มี

โอก�สสร้�งคว�มเสียห�ย หรือ

ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่�งไร

หรือไม่ อย่�มองเพียงค่�จ้�ง

ในอัตร�ที่สูงเท่�นั้น เพร�ะไม่

เช่นนั้นอ�จกล�ยเป็นผู้ร่วม

กระทำ�ผิดในขบวนก�รฉ้อโกง

ประช�ชนได้ สำ�หรับกรณีคดี 

FOREX 3D ที่มีมูลค่�คว�ม

เสียห�ยสูงและมีประช�ชนถูก

หลอกเป็นจำ�นวนม�ก  ซึ่งมี

ด�ร�นักแสดงเข้�ไปมีส่วนเกี่ยว 

ข้อง น�ยกรัฐมนตรีกำ�ชับให้

ดำ�เนินก�รสอบสวนห�ข้อเท็จ

จริง ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย

เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่�งที่ ไม่ถูก

ต้อง

“ขอให้ประช�ชนศึกษ�

ข้อมูลให้รอบด้�นก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ไม่ว่�จะรูปแบบหรือช่อง

ท�งใด อย่�หลงเชื่อโฆษณ�โดย

ง่�ย โดยเฉพ�ะก�รลงทุนที่อ้�ง

ผลตอบแทนที่สูง ขอให้ลงทุน

กับสถ�บันก�รเงินหรือบริษัทที่

ถูกต้องต�มกฎหม�ย มีประวัติ

ที่น่�เชื่อถือ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็น

เหยื่อถูกหลอกลวง”  น.ส.ไตร

ศุลีกล่�ว.

กลุ่มราษฎรและประชาชน 4 ภาค นำาโดย น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แถลงเรียกร้องให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 

21 ส.ค.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถติดตาม

ขอมูลขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID: @thaipost, 

Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaipostTV, Face-

book : https://www.facebook.com/thaipost, Twitter : https://

twitter.com/thaipost, Instagram : https://www.instagram.

com/thaipost_ig/ เปดบันทึกบนความหวงใยในวันบานเมือง

วุนๆ วายๆ ดวยคําถาม ..8 ปนายกฯ ลุงตู?!? เร่ิมนับหน่ึงกันท่ี

จุดไหน ...• มีท้ังผลโพล และมีท้ังกระแสกอม็อบ ตอกยํ้าซํ้าเติม 

ซ่ึงถูกมองวาเปนขบวนการกดดัน “ศาลรัฐธรรมนูญ” ท้ังทาง

ตรงและทางออม โดยไมใสใจตัว

บทกฎหมาย หรือศึกษาใหถองแท

ถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

..ฉะน้ันบันทึกไว ณ บรรทัดน้ีเลย

วา ตราบเทาท่ีสังคมไทยใชอารมณ 

อาฆาต และเบ� อหน�าย เปนหลัก

คิดหรือธงนํา ผลการวินิจฉัยช้ีขาด

ขององคกรอิสระออกมาแบบไหน

ก็แลวแต!! ยอมตองมีปญหาและ

อาจจะจบไมสวย ...• วันน้ีชาวบาน 

“เปดหนากาก” ตอนรับมาตรการโค

วิด-19 คล่ีคลาย เปนแคโรคประจํา

ถ่ิน ในขณะท่ีนักการเมือง “เปดหนาสู” ไมมีก๊ักบนสนามเลือก

ต้ัง แตละพรรคปลอยหมัดเด็ดประลองฝปากแบบไมมีพวกมี

แตพรรค ถึงจะเปนพรรครวมรัฐบาลเวลาน้ีก็ตาม ..แวววาท่ี

ประชุม ครม.@ทําเนียบรัฐบาลมีรายการย้ิมมุมปากระหวาง 

2 หัวหนาพรรค อนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย กับ จุรินทร                                  

ลักษณวิศิษฏ ประชาธิปตย ใหคนกลางผูน่ังเปนประธานอยาง

ลุงตู ตองคอยหลบ “คอน” อยูเปนระยะๆ ...• เวลาเปล่ียน ข้ัว

นักการเมืองก็ตองปรับ และพรรค

ท่ีเน้ือหอมท่ีสุด ตองยกใหพรรค

ภูมิใจ ภายใตกระบวนการ “บุรีรัมย

คอน เน็กชัน” ท่ีมีลูกพ่ีใหญ เนวิน                                                               

ชิดชอบ น่ังตอสายตรงถึงคนน้ัน

คนน้ี ไมวาจะเปนสายเหย่ียวสาย

ม็อบ แมจะไมกระโตกกระตาก 

แตรับรองวาหนักและแน�น!! ...• 

สวนครอบครัวเพ� อไทย ท่ีน�าจับตา

ไมใชแค “อุงอ๊ิง” แพทองธาร                                                          

ชินวัตร แตบนถนนสายเศรษฐกิจ 

ออราของ เศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย กําลังเปลงประกายเขมขนพรอมโลโกสีแดง

ของพรรคเพ� อไทย เพราะขยันข้ึนทุกเวทีสัมมนา แถมเปดหนา

วิพากษนโยบายรัฐบาล แบบ ดุ เผ็ด ไมมีเหนียม!! วากันวา ไม

แปลกท่ีทุกวลี ตองถอดรหัส ตางกับตอนเปนภาคเอกชนแบบ

สุดๆ นะ ...• บันทึกวาดวยนโยบายของรัฐบาลแลว น�าสนใจ

ท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ในฐานะประธานกรรมการ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออี

อีซี ประชุมผานซูม ติดตามความ

กาวหนาผลการดําเนินงานของอีอี

ซี ในชวง 4 ปแรก (2561–2565) 

..ปุบ!! นักการเมืองในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกข้ึนปายโหนกระแส 

“EEC ภาคตะวันออกเพ� อคนไทย

ท้ังประเทศ” ปบ!! เกงจริงๆ เร� อง

การสรางภาพและขโมยซีน สําหรับ

บางพรรคการเมืองนะ ...• พจณี  

อรรถโรจนภิญโญ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ก็คงตองกม

หนากมตาทํางานหนักตอไป ในฐานะคนบริหาร EEC ท่ีทํา

มากกวาพูด และทามกลางขาวลือสารพัด และยืนหยัดบนหลัก

การ “ขอใหเช� อม่ันประเทศไทย  แลวเราจะผานมันไปดวย

กัน” ...•   เศรษฐกิจจะผานหรือไมผาน แนวตานภาวะเงินเฟอ

และคาเงินบาทออนระทวย ก็ยังตองดูลมบนลมขางลมระหวาง

ประเทศตอไป แตสังคม “ปลอดหนากาก” เพราะมาตรการ

ผอนคลายแนวรบของไวรัสโควิด-19 เปนแคโรคประจําถ่ิน จะ

ผานมรสุมหรือไมน้ัน ก็คงตองดูกันวันตอวัน ภายใตความรวม

มือรวมใจของพวกเรา “การด” อยาใหตก โดยเฉพาะเดือน

ตุลาคม เราอาจจะไมไดเห็นหนา หมอทวีศิลป วิษณุโยธิน ทํา

หนาท่ีโฆษก ศบค.มาเคาะเตือนน่ันน่ีอีกแลว เพราะบทบาทของ 

ศบค.จะลดลง โดยจะใชกลไกของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและสาธารณสุข (EOC) กระทรวงสาธารณสุข

ทดแทน ...• ก็ดูกันตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง “การชงผับปดตี 

4” ของ รมว.ทองเท่ียวฯ พิพัฒน รัชกิจประการ วาจะสามารถ

ฝากระแสตาน อีกท้ังตอบคําถามดวยเหตุและผลท่ีสังคมไทย

ยอมรับไดหรือไมอยางไร เพราะฝายท่ีคัดคานก็มีตัวเลขสถิติดาน

งบประมาณท่ีตองจายไปกับการเยียวยารักษาสุขภาพมาตอกยํ้า

วา “ไดไมคุมเสีย” ...•  

ปยสาร

พจณี อรรถโรจนภิญโญ

เนวิน ชิดชอบ 

w

เศรษฐา ทวีสิน

ม� อสัปดาหกอนมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น อยางการที่ประชุม

สภาลม เม� อวันจันทรที่ 15 สิงหาคม 65 ซึ่งเอาเขาจริงเร� อง

นี้ก็ไมเกินความคาดหมายของส� อมวลชนหรือเรากูรูทางการ

เมืองสักเทาไร และสภาลมครั้งนี้ใชเวลาเพียงแค 19 นาทีเทานั้น

การนัดหมายของทานประธานสภาฯ  ชวน หลีกภัย คือ 

09.00 น. แตกวาจะเปดประชุมไดจริงก็ปาเขาไป 10 โมงกวาเขาไป

แลว เรียกวาชากวาเวลานัดหมายเปนชั่วโมงเลยทีเดียว

โดยจุดเริ่มตนของสภาลม ตองยอนกลับไปก็คือเร� องของสูตร

การคํานวณ ส.ส. ที่จะใชระบบแบบไหนระหวาง หารดวย 100 

หรือหารดวย 500 ซึ่งกระทบกับนักการเมืองเต็มๆ ไมวาจะพรรค

ไหน

ทําความเขาใจงายๆ วิธีการคํานวณแบบหาร 100 เอา

คะแนนเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองทั้งหมดมาหารดวย

จํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายช� อ (100 คน) แลวถึงคํานวณหาจํานวน 

ส.ส.แบบบัญชีรายช� อของพรรคการเมืองแตละพรรคตามสัดสวน

คะแนน ดังนั้น ขอเสนอนี้จึงถูกเรียกวา สูตรหาร 100 วิธีนี้ทําให

พรรคใหญแข็งแกรง เพราะได ส.ส.บัญชีรายช� อเปนสวนเสริม

สวนวิธีการคํานวณแบบหาร 500 เอาคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ของพรรคการเมืองทั้งหมดมาหารดวยจํานวน ส.ส.ทั้งหมด (500 

คน) แลวถึงมาคํานวณหาจํานวน ส.ส.พึงมีของแตละพรรค ดัง

นั้น ขอเสนอนี้จึงถูกเรียกวา สูตรหาร 500 วิธีนี้ทําใหพรรคเล็กได

ประโยชน เพราะพรรคใหญอาจไมได ส.ส.บัญชีรายช� อ

เอาละจะสูตรไหนก็ตาม เร� องนี้เปนผลประโยชนของนักการ

เมืองและนักเลือกตั้งผูหิวโหยอํานาจ ไมไดกอเกิดประโยชนอะไร

กับประชาชนสักเทาไร และไมใชเร� องปากทองโดยตรงของชาวบาน 

นอกจากเร� องสูตรเลือกตั้งที่เปนปมตั้งตนแลว กอนวัน

ประชุมสภาก็มีขาวเร� องของดีลลับที่ไมลับ เพราะส� อแทบทุกคาย

รายงานตรงกันวามีการพูดคุยกันระหวางสองพรรคใหญจากฝง

รัฐบาล และพรรคผูนําของฝายคาน ที่กอใหเกิดเหตุการณสภาลม

ในชวงระยะหลังๆ งานนี้ก็คงจะตองตามกันตอ วาดีลที่ส� อพูดกัน

จะเปนจริงแคไหน แตที่แน�ๆ ถามีดีลแบบที่วาจริง งานนี้อธิบายกับ

มวลชนทั้งสองฝงยังไง จะแถสีขางกันจะเปนแผลเลือดตกยางออก

กันขนาดไหน งานนี้ผมวาอาจจะมีการกลืนเลือดตัวเองแน�นอนหาก 

ดีลที่วาเกิดขึ้นมาจริงๆ

มาเจาะรายละเอียดกันสักเล็กนอยวาในวันที่ 15 สิงหาที่ผาน

มานั้น แตละพรรคมาประชุมสภากันกี่คน แสดงตนกันกี่คน เริ่ม

ที่พรรคเพ� อไทย ไมมาแสดงตน 120 คน จาก 132 คน โดยผูมา

แสดงตน 12 คน สวนใหญเปน ส.ส.งูเหาที่เตรียมยายพรรค

ขณะที่ ส.ส.พลังประชารัฐ มีผูไมมาแสดงตน 88 คน จาก 

ส.ส.ทั้งหมด 97 คน โดยมาแสดงตนแค 9 คน  

สวนพรรคเศรษฐกิจไทย มี ส.ส.ไมมาแสดงตน 13 คน จาก 

ส.ส.ทั้งหมด 16 คน มีมาแสดงตนแค 3 คือ กลุมงูเหาที่จะไปอยู

พรรคภูมิใจไทย 

พรรคชาติไทยพัฒนา ไมมาแสดงตน 5 คน จาก 12 คน 

จากขอมูลพรรคภูมิใจไทย มาแสดงตนกันอยางพรอมเพรียง 

59 คน จาก ส.ส. 62 คน โดย 3 คนที่ไมมาแสดงตน และหนึ่งใน

สามคนที่ไมมาประชุมคือ หัวหนาพรรคอยางคุณอนุทิน ชาญวีรกูล 

ที่ติดภารกิจประชุมปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ทางพรรคประชาธิปตย มาแสดงตน 42 คน จาก 52 คน ไม

แสดงตน 10 คน

ดานพรรคกาวไกล มาแสดงตน 43 คน จาก ส.ส. 54 คน ไม

มาแสดงตน 11 คน

ขณะที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาแสดงตน 150 คน ไมแสดง

ตน 99 คน

พอสภาลมและพิจารณารางกฎหมายนี้ ไมทัน ก็จะตองใช

รางแรกที่มีการเสนอเขามา ก็คือสูตรหาร 100 ตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไว แตถาระหวางนี้มีการย� นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็จะ

ตองรอดูวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยออกมาอยางไร

ทีนี้เม� อเปนแบบนี้ พวกเราในฐานะประชาชนก็น�าจะมีสิทธิ์

ในฐานะนายจางของเหลา ส.ส. และ ส.ว. เพราะอยาลืมวา พวก

เขาเหลานี้กินเงินเดือนจากรัฐและภาษีของประชาชน เราเลือกคุณ

มาทํางาน มาทําหนาที่ตัวแทนของประชาชน ไมใชใหมาเลนเกม

การเมืองสกปรกกันแบบที่กําลังทําอยู จริงๆ แลวควรมีบทลงโทษ

เสียดวยซ้ํา ควรมีการตัดเงินเดือน เพ� อใหพวกเขาทําหนาที่อยาง

ควรจะทํา เพราะนอกจากสภาลมแลว ก็มีภาพออกมาบอยๆ วา

ระหวางประชุมหลายๆ ทานนั่งหลับคาหองประชุมสภา หรือแมแต

การที่เคยมีขาววา ส.ส.บางทานเปดคลิปที่ไมเหมาะสมดูระหวาง

การประชุมก็มีมาแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้ ไมควรเกิดขึ้นเลย

และการที่บรรดา ส.ส.-ส.ว. ตางพากันไมแสดงตนในการ

ประชุมจนทําใหสภาลม แมจะไมผิดกฎหมาย แตผิดจริยธรรม 

และพวกเรามักพูดกันมาตลอดวา นักการเมืองตองมีคุณธรรม 

จริยธรรม แตสุดทายเราก็ยังเห็นพฤติกรรมของหลายๆ คนยังคงไม

คํานึงถึงเร� องแบบนี้สักเทาไร และที่สําคัญคือ ทําผิดซ้ําๆ 

ผมคอนขางเช� อวา ประชาชนเซ็งกับพฤติกรรมแบบนี้ของ

นักการเมือง บางคนอาจจะเลิกตามขาวสารหรือเร� องการบาน

การเมืองไปเลยเพราะวาพฤติกรรมของนักการเมืองนั่นแหละ สิ่งที่

พอจะหวังไดคือ นักการเมืองรุนใหมๆ ที่น�าจะเห็นสิ่งเหลานี้เปนบท

เรียน หรือเปนตัวอยางที่ไมดีและไมกระทําเลียนแบบ เพ� อใหการ

เมืองไทยไดมีการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหมๆ บาง 

สุดทายผมก็ขอจบบทความดวยความเปนหวงสิ่งที่กําลังจะ

เกิดขึ้นหลังจากนี้ จะเกิดสุญญากาศทางการเมือง จะมีการยุบ

สภา หรือะไรก็แลวแต ที่แน�ๆ เกมนี้เปนเกมของนักการเมือง เพ� อ

ผลประโยชนของนักการเมืองเองนั่นแหละ ประชาชนไมไดอะไร

เลย เพราะวาจะหาร 100 หรือหาร 500 นักการเมืองก็มักเขามา 

กอบโกยหาผลประโยชนจากประเทศตลอดมาทุกยุคทุกสมัย โดยไม

สนใจแมวาสิ่งทําจะผิดจริยธรรมอยางไรก็ตาม. 

หตุการณ ตํารวจหญิง ทํารายรางกายและจิตใจ ทหารหญิง         

อยางทารุณผิดมนุษยท่ีสุดอ้ือฉาวน้ัน  ประเด็นสําคัญ

ไมใชเร� องการดําเนินคดีท่ีนายพลตํารวจผูเปน พนักงาน

สอบสวนผูไมรับผิดชอบ หลายระดับออกมารับรองวา          

จะสอบสวนอยางตรงไปตรงมา โดยไมสนใจวาตํารวจหญิง

ผู โหดรายจะเปนใคร หรือมีความสัมพันธสวาทกับ ส.ว.เฒาคน

ไหน!

เพราะน่ันเปนหนาท่ีปกติของ พนักงานสอบสวนผูรับผิด

ชอบ ระดับสถานี ซ่ึงทุกคนจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

คือให ดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงโดยมิ

ชักชาตาม ป.วิ อาญา อยูแลว

คําพูดวาจะสอบสวนคดีน้ีคดีน้ันกันดวยความสุจริต จึง 

เปนเร� องวิปริตท่ีสะทอนความคิดของเจาพนักงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาท่ีลาหลัง อยางย่ิง 

แตส่ิงสําคัญท่ีประชาชนตองการรูมากกวาการดําเนินคดีท้ัง

อาญาและวินัยซ่ึงไมมีนายพลตํารวจคนใดใหสัมภาษณ หรือ อาจ

ไดรับคําส่ังใหพยายามเบ่ียงเบนไป ก็คือ 

เหตุการณท่ีปาเถ� อนเลวทรามเชนน้ี มันมีเกิดข้ึนในสังคม

ไทยยุคปจจุบันไดอยางไร?

ไลมาต้ังแตตํารวจหญิงคนน้ีเปน “เมียลับ” ของ ส.ว.คน

ไหน แตเม� อใด มีตําแหน�งเปนกรรมาธิการหรือประธาน

กรรมาธิการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝายบริหารดานใดใน

วุฒิสภาหรือไม?  

และเธอ ใชอํานาจผาน ส.ว.คนน้ี หรือ นายพลทหารผู

ใกลชิดสนิทสนมคนใด ในการ ฝาก หญิงผูเสียหายท่ีตกเปนเหย� อ

ความโหดรายเขารับราชการใน กองทัพไทย  

โดยการ จายเงินซ้ือตําแหน�งแคนายสิบถึงหาแสนบาท 

ตามคําบอกของเธอ!

ซํ้าเม� อบรรจุแลว ก็ไมตองทํางานอะไรในหนาท่ีท่ีมีเงินเดือน

ซ่ึงไดจากภาษีของประชาชน   

แตกลับ ถูกฉอฉลดวยคําส่ัง ของผูบังคับบัญชาหน�วยทหาร 

ซ่ึงไมรูวาใครอนุมัติใหไปชวยราชการทหารหน�วยใด หรือ ทํางาน

บาน ใครเชนกัน?  

หรือวาขอเท็จจริงเพียงมีช� ออยูในหน�วยท่ีบรรจุแลวไมตอง

ทํางานการมีหนาท่ีตามกฎหมายอะไร ผูบังคับบัญชาสามารถ สง 

ไปเปน คนใช ใหตํารวจหญิงยศแคสิบตํารวจโทสังกัดหน�วยสันติ

บาลโขกสับไดนานนับป!

โดยท่ีตัวตํารวจหญิงคนน้ีเองก็ถูกส่ังใหไปชวยราชการกอง

อํานวยการ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ซ่ึงต้ังอยูท่ี อ.ยะรัง จังหวัด

ปตตานี โดยไมมีใครรูวา อาศัยอํานาจของใคร?  

ท้ังตามขอเท็จจริงเธอก็ไมไดไปทํางานท่ีน่ันตามปากคําของ

ทหารหญิงผูถูกทํารายท่ีใหไวตอ คุณกรรชัย ในรายการ โหนกระแส 

แตอยางใด

น่ีถาไมมีเร� องแดงข้ึนพรอมคลิปอ้ือฉาวเปนหลักฐานเร� องการ

ถูกทํารายผานส� อออนไลนออกมา ก็คงไมมีใครรูวามีปญหาท่ีปาเถ� อน

เชนน้ีเกิดข้ึนในสังคมไทย รวมท้ังยังมีเร� องเน�าเหม็นเชนน้ีอีกมาก

เทาใดในหน�วยงานทหารและตํารวจ โดยท่ีไมมีใครสนใจตรวจสอบ

อยางจริงจัง?  

ไมวาจะเปน กรรมาธิการทหาร หรือกรรมาธิการตํารวจ 

ของท้ังวุฒิสภา และสภาผูแทนฯ ประชาชนแทบไมไดยินความ

เคล� อนไหวอะไรในปญหาสารพัดท่ีเกิดข้ึนมากมายแทบจะเปนรายวัน

กรณีผูบังคับบัญชาหน�วยงานตํารวจทหารส่ังใหขาราชการใน

สังกัดไปชวยราชการท่ีน่ันท่ีน่ีโดยไมมีหนาท่ีตามกฎหมายแน�ชัดน้ัน 

เปนเร� องท่ีมีปญหา โดยเฉพาะตํารวจผูนอยตางเอือมระอากันมาชา

นาน

ตํารวจคนใดไมอยากทํางานในหนาท่ีตามกฎหมาย ก็ว่ิงเตนหา

เสนสายใหนายพลตํารวจคนน้ันน้ีมีคําส่ังใหตัวเองไปชวยราชการ มี

ท้ัง สํานักงาน ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. ผูชวย ผบ.ตร. ผบช. รองผูชวย 

ผบก. และ รอง ผบก. ซ่ึงมีอยูมากมาย  โดยไมไดทํางานราชการ

อะไรเปนช้ินเปนอันกันแตอยางใด

อยางเชนกรณี ผูหมวดหญิง ผูเปนพนักงานสอบสวน 

สน.ดอนเมือง มีหนาท่ีเขาเวรรับคํารองทุกขจากประชาชน ก็มีการ

ส่ังใหไปชวยราชการสํานักงานโฆษกตํารวจ ถือโทรศัพทใหผูบังคับ

บัญชา  

ซ่ึงการสืบสอบขอเท็จจริงจนปานน้ี ก็ไมมีใครรูวาสรุปผลมี

ความผิดทางวินัยอะไรหรือไม ในการเบิกเงินประจําตําแหน�ง พงส. 

โดยไมไดเขาเวรปกติตามท่ีมีการรองเรียน? 

หรือแมกระท่ัง ใครไมสามารถส่ังใหไปชวยราชการได ก็เล่ียง

ไปใชคําวา ใหไปปฏิบัติราชการ  ในศูนยปฏิบัติการสารพัดท่ีจัดต้ังข้ึน

ซํ้าซอนกับหน�วยตํารวจปกติ และกลายเปน ศูนยเฉพาะเก็บ ทํายอด

ทําเปาใหหัวหนาศูนยผูเปนเจานายในแตละเดือนไปก็มากมาย             

ถือเปนพฤติกรรม ฉอฉล หรืออาจเรียกวาเปน อาชญากรรม

กําลังพล รูปแบบหน่ึง ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับรัฐประชาชนอยางย่ิง

เพราะการบรรจุและแตงต้ังขาราชการทุกหน�วยงานทุก

ตําแหน�งท่ีไดรับเงินเดือนซ่ึงไดมาจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

น่ัน หมายถึงเงินภาษีท่ีเก็บมาจากแรงงานและหยาดเหง� อเลือดเน้ือ

ของประชาชนในชาติทุกคน

การฉอฉลรวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ

ไทยในการเบียดบังเงินงบประมาณของทุกหน�วยงานไมวาจะ

เปนการจัดซ้ือจัดจาง การเบิกเบ้ียเล้ียงเท็จ เบิกเงินลวงเวลากัน

โดยไมไดทํางานจริง! เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากโดยเฉพาะในหน�วยงาน

ตํารวจทหาร จนแทบจะเรียกวา ไรการตรวจสอบควบคุม อยูแลว

แตยังมีการทุจริตฉอฉลกําลังพลและยานพาหนะท่ี

ประชาชนไดรับความเสียหายกันอีกมากมาย โดยเฉพาะในหน�วย

งานตํารวจ เชน การ กําหนดตําแหน�งและยศนายพลระดับตางๆ 

และรองหัวหนาหน�วยข้ึนโดยไมจําเปน

ซํ้ารายจํานวนมากยังสามารถใชวิธี ฝากคน เขารับราชการ

กันงายๆ ท้ังช้ันประทวนและสัญญาบัตรโดยไมตองผานการสอบ

แขงขันกับลูกหลานประชาชนอยางเปนธรรม!

ซ่ึงขาราชการพลเรือนปจจุบันน้ันทําไมไดเชนสมัยโบราณ

กอน พ.ศ.2475 โดยเฉพาะนับแต พ.ศ.2535 เปนตนมา  

เน� องจากไดมีการตรา พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2535 มาตรา 46 บัญญัติ ใหใชวิธีบรรจุจากผูสอบแขงขันได

เรียงตามลําดับท่ี เทาน้ัน

สวน องคกรตํารวจและทหารไมไดมีกฎหมายบัญญัติไว  

จึงทําใหสามารถเลือกใชวิธีสอบแขงขันหรือจะคัดเลือกตามความ

เหมาะสมม่ัวๆ อางเปนผูมีคุณวุฒิหายากหรือมีความรูความ

สามารถพิเศษกันอยางไรก็ได!

และน่ีจึงเปนชองทางใหหัวหนาหน�วยผูมีอํานาจสามารถ รับ

ฝาก คนเขาเปนตํารวจและทหารไดท้ังในกลุมท่ีเรียกช้ันประทวน

หรือสัญญาบัตร ท่ีประชาชนและคนหนุมสาวสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเรียกกันดวยความคับแคนใจวาเปนการ  เขาภายใน 

ไมตองสอบแขงขันกับใคร!

โดยเฉพาะในองคกรตํารวจ แตละปจะมี คนหนุมสาวลูก

เศรษฐีหรือคนมีอํานาจ ท่ีอยากเปนตํารวจ จะไดมียศแบบทหาร

แตงเคร� องแบบอวดสาวโกเก เขารับราชการกันดวย วิธีท่ีไมไดเปน

ไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว มากมาย

ในชวงเวลา หาหกปมาน้ี มีตํารวจประมาณกันวาน�าจะรวม

กวา หารอยคน!

สวนเร� องจะมีการจายเงิน สินบนหรือผลประโยชน อะไรให

ตํารวจผูใหญผูมีอํานาจบรรจุคือ  ผบ.ตร. คนใดบางหรือไม ไมมี

ใครสามารถหาพยานหลักฐานมายืนยันได?

แตหากคิดงายๆ ตามคําใหการของทหารหญิงผูเสียหายตอ 

คุณกรรชัย วา การฝากเขาเปนทหารยศแคนายสิบ ยังตองจายเงิน

ถึง หาแสนบาท และเปนท่ีมาของการตกเปน ทาส ใหตํารวจหญิง

นําตัวไปใชทํางานบาน เพ� อการใชหน้ีคาฝากเขารับราชการ

แลว การฝากลูกเศรษฐีคนมีเงินเขาเปนตํารวจโดยเฉพาะ

ช้ันสัญญาบัตร จะตองมีคาใชจายหรือไม? มากนอยเทาใด? และ

ใครเปนผู “ไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออม” ไปในรูป

แบบใดแตละป

คนท่ีรูดีสวนใหญก็มีเพียง พอแม ของคนท่ีฝากลูกเขาเปน

ตํารวจ 

รวมท้ัง ผบ.ตร. ผูมีอํานาจอนุมัติแตเพียงผูเดียว ในทุกยุค

สมัยเทาน้ัน. 

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝากคนเปนตํารวจ ทหารไมผานการสอบ ชวยราชการ  

ปญหา ‘การฉอฉลกําลังพล’ ในองคกรทหาร ตํารวจ

เ

22 สิงหาคม พ.ศ.2454 โมนา ลิซา (Mona Lisa) ภาพ                                                                            

จิตรกรรมชิ้นเอกของโลก ถูกขโมยจากพิพิธภัณฑลูฟร (Louvre) 

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภาพนี้เปนภาพเขียนที่มีช� อเสียง

ที่สุดในโลก วาดโดย ลีโอนาร โด ดา วินชี (Leonardo da 

Vinci) โดยผูขโมยเปนชาวอิตาเลียน จากนั้นไดนําไปขายยัง

รานคาของเกาที่เมืองฟลอเรนซ และภาพดังกลาวไดกลับคืน

มายังพิพิธภัณฑอีกครั้งในป 2456. 

ภาพโมนาลิซาถูกขโมย

เม� อประชุมสภาลม...ไมผิดกฎหมาย

แตผิดจริยธรรม 

เ

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

“ประชาชนเซ็งกับพฤติกรรมแบบนี้ของนักการเมือง บางคนอาจจะเลิกตาม

ขาวสารหรือเร� องการบานการเมืองไปเลยเพราะวาพฤติกรรมของนักการเมือง

นั่นแหละ สิ่งที่พอจะหวังไดคือ นักการเมืองรุนใหมๆ ที่น�าจะเห็นสิ่งเหลานี้

เปนบทเรียน หรือเปนตัวอยางที่ไมดีและไมกระทําเลียนแบบ เพ� อใหการเมือง

ไทยไดมีการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหมๆ บาง”

ขอบคุณคุณกรรชัย กําเนิดพลอย และ TV ชอง 3 และภาพจาก

ผูจัดการออนไลน



ดีคํารองตีความวาระการดํารงตําแหน�งนายก

รัฐมนตรี  8 ปของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

ขยับเข้าใกล้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาล

วินิจฉัยใหสะเด็ดน้ํา สิ้นกระแสความขอสงสัย ที่ถกเถียง

กันอยางดุเดือดเขมขนในแวดวงการเมืองและกฎหมาย

เวลานี้วา สุดทาย “บิ๊กตู” จะสามารถเปนนายกฯ หลัง 

24 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ไดหรือไม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

158 ซึ่งลาสุด ชวน หลีกภัย ประธานสภา ไดเซ็นสง

คํารองที่ ส.ส.ฝายคานเขาช� อกันขอใหสงศาล รธน.วินิจ 

ฉัยไปแลวเม� อเย็นวันศุกรที่ 19 ส.ค. และสํานักงานเลขา 

ธิการสภาผูแทนราษฎรจะสงเอกสารคํารองดังกลาว ถึง

สํานักงานศาล รธน. ที่ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ ในวัน

ที่  22 ส.ค.นี้ 

หลังจากนี้จึงตอง

ดูกันวา ตุลาการศาล 

รธน.จะประชุมและลง

มติรับคํารองไววินิจฉัย

เม� อใด อีกทั้งจะมีคําสั่ง                                       

ใหพลเอกประยุทธ หยุด

พักการปฏิบัติหน าที่

การเปนนายกรัฐมนตรี

หรือไม 

ขณะเดียวกันพบ                                  

วา ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 

ซึ่งเปน 1 ใน 9 ตุลาการศาล รธน. ก็เตรียมโบกมือ

ลาหลังทําหนาที่มาจะครบ 9 ปในวันที่ 21 ตุลาคม

นี้ อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2561 ในมาตรา 17 

บัญญัติไววา “ตุลาการมีวาระการดํารงตําแหน�ง 7 ป

นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง                                                                

ตําแหน�งไดเพียงวาระเดียว  และในกรณีที่ตุลาการพน

จากตําแหน�งตามวาระ ใหตุลาการที่พนจากตําแหน�ง

ปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาตุลาการที่แตงตั้งขึ้นใหมจะ

เขารับหนาที่” ซึ่งหมายความวานายทวีเกียรติจะยังคงทํา

หนาที่ตุลาการศาล รธน.ไดตอไปหลัง 21 ต.ค. จนกวาตุลา                                                                             

การศาลรัฐธรรมนูญคนใหมจะเขามาปฏิบัติหนาที่แทน 

พบวา คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเปดรับสมัคร

แลวระหวางวันที่ 8-22 ส.ค.ที่เปนวันสุดทาย กอนหนา

นี้มีผูสมัครคือ อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการยกรางรัฐ                                                                  

ธรรมนูญป 2560 และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร ม.ธรรม 

ศาสตร 

โดยมีกระแสขาววา ช� อของอุดม อดีต กรธ.ที่

ปจจุบันยังเปนอาจารยที่คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร

อยู เปนตัวเต็งวาที่ตุลาการศาล รธน. เวนแตจะสะดุด

เสียกอน คือไมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร

หาฯ แตหากผานไดแลว จนช� อสงมาท่ีวุฒิสภาก็มีโอกาส

ที่ ดร.อุดม จะเปนวาที่ตุลาการศาล รธน.คนใหมที่จะ

มาเสียบแทน ทวีเกียรติ ที่ก็คืออดีตอาจารยนิติศาสตร 

มธ.เหมือนกัน.

จัดงบประมาณมาดูแลและทําการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ใหประชาชนมาเที่ยวชมมากขึ้น เปนขอเสนอของผมที่มองไม

เห็นวาจะมีใครมาชวยจัดการเร� องนี้ ได นอกจาก สนง.ทรัพย

สินฯ เพียงหน�วยงานเดียวเทานั้น หากทานพลเอกไพบูลย คุม

ฉายา องคมนตรีซึ่งทานเปนชาวอูทอง  สุพรรณบุรี ทราบเร� อง

นี้จะกรุณาประสานตอเร� องนี้เพ� อชาวอูทองและชาวกาญจนบุรี 

บานเกิดของทานอีกแรงหน่ึง ก็น�าจะชวยใหวัดทิพยสุคนธาราม 

กลับมาคงความสวยงามไวไดชั่วลูกชั่วหลานตอไปครับ.

ขอแสดงความนับถือ

คนอูทอง

ผมสงตอไปยังผูมีหนาที่รับผิดชอบชวยตรวจสอบนะครับ 

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ มี

ความสวยงามจริงๆ เห็นดวยครับวาตองไดรับการดูแลบํารุงรักษา                                                                                      

อยางดี เพราะนอกจากเปนพุทธสถานแลว ยังถือเปนสถานที่

ทองเที่ยวดวย ประชาชนในพื้นที่จะไดรับประโยชน เปนการ

ชวยเร� องเศรษฐกิจดวยครับ.

นายกฯ ครบ ๘ ปเม� อไหร 

เรียน คุณอัตถ อัตนัย

ชวงนี้เปนที่ถกเถียงกันวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  

ทานเปนนายกรัฐมนตรีครบ ๘ ปเม� อไหร ผมไมใชนักกฎหมาย 

แตตอบตามขอเท็จจริง วันนี้ทานนายกฯ อยูมาครบ ๘ ปแลว 

แตเปน ๘ ปตามการดํารงตําแหน�ง มิใช ๘  ปตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับป ๒๕๖๐ ครับ เพราะ พล.อ.ประยุทธ ตามรัฐธรรมนูญป 

๒๕๕๗ กับ พล.อ.ประยุทธตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๖๐ นั้น แม

จะเปนคนเดียวกัน แตเปนนายกฯ ในรัฐธรรมนูญคนละฉบับ

กัน จะนํามารวมกันไมได ทีผมทํางานบริษัทแรกไดเงินเดือน

สามหม� นหา มาทํางานบริษัทที่สองกลับไดเงินเดือนสามหม� น 

ทั้งๆ ที่เปนผมคนเดียวกัน เขาไมไดนับเงินเดือนตอเน� องใหผม

สักหน�อย คุณอัตถวาไงครับ. 

แฟนประจํา

ฮาๆๆๆๆ เขาใจเปรียบเทียบ 

มันก็มี ๓ แนวทางตามที่พูดๆ กันนั่นแหละครับ นับจากป 

5บทความ

กาหัวแกรกๆ

เกมการเมือง หากประชาชนตามไมทัน กลาย

เปนโงเลยครับ 

แตถึงจะตามทัน บางทีทําใหดูโงไดเหมือนกัน

เพราะนักการเมืองสุดๆ จริงๆ

วันนี้เขาเลนเกมในสภา เอาราง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๖ เปนตัวประกัน 

เสารที่ผานมาสภาลม งบประมาณคางเติ่ง ตองพิจาร 

ณาตอวันอังคาร 

ตางฝายตางชี้นิ้วโทษกันใหญ 

ฝายคานบอกวารัฐบาลมีเจตนาจะทําให ราง พ.ร.บ. 

งบประมาณ ไมผานสภา เพ� อ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  

จะเอาไปเปนขออางยุบสภา 

สวนรัฐบาลบอก ฝายคานนั่นแหละตัวดี อยูในหอง

ประชุมสภาแทๆ กลับไมแสดงตนเพ� อใหสภาลม คนจะได

ดารัฐบาลวาไมรับผิดชอบ

ก็วากันไป

ครับ...มาดูพฤติกรรมกันดีกวา 

เพราะมันชัดเจน

วานนี้ (๒๑ สิงหาคม) หมอชลน�าน ศรีแกว หัวหนา

พรรคเพ� อไทย ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร รายเปน

ฉากๆ 

“...ดวยเหตุแลวหากยุบสภาชวงนี้มีแต โทษไมเกิด

ประโยชนอะไรเลยกับประเทศ ขออางในการยุบสภาไมสม

เหตุสมผล เหตุที่ตองอางไดคือ ความขัดแยง และความเสีย

หายจากฝายนิติบัญญัติ 

เชน วันที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ จะมีการโหวตราง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระ ๓  

หากไมผาน เหมาะสมที่จะยุบสภา

ในประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได เพราะงบประมาณ

อาศัยเสียงขางมาก ถาเสียงขางมากถูกบงการมาวาเอาชอง

ทางนี้ก็เปนไปไดทั้งหมด 

สวนเหตุผลอ� นคือตองการใหตัวเองอยูในอํานาจไดยาว                                                                                     

การเมืองสองแฉก

ซึ่งเปนเหตุผลที่อันตรายมาก เพราะตอนนี้สิ่งที่เราเปนหวงคือ                                                                                     

การดํารงตําแหน�งนายกฯ เกิน ๘ ป จะไปสอดรับกับเจตนารมณ

และจุดมุงหมายของรัฐธรรมนูญ 

ที่บอกวาหากใหอยูยาวเกิน ๘ ปจะทําใหเกิดการผูกขาด

อํานาจทางการเมืองและจะกอวิกฤตทางการเมือง ไมอยากให                  

เกิดอยางน้ัน หากยุบสภาตอนน้ีเพ� อใหตัวเองอยูในอํานาจรักษา

การได แตกฎหมายเลือกตั้งยังไมออก หลายคนบอกวาใหไปใช

พระราชกําหนด (พ.ร.ก.) ก็มีกระแสที่ไมเห็นดวย 

การออก พ.ร.ก.มาใชในการเลือกตั้ง ไมไดใชบังคับเชน

เดียวกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งที่

กฎหมายเลือกตั้งเปน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ กลับใหใช

เหมือน พ.ร.บ.

โอกาสที่ พล.อ.ประยุทธจะอยูตออีก ๒ ป ตามที่ พล.อ. 

ประวิตรพูดนั้นในเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได และมีแนวโนมวา

จะเปนอยางน้ีสูงมาก ตามท่ีสรางกระแสมา แตดูเหมือนจะออก 

กลางๆ คาดวาจะลดความกดดันของภาคประชาชนได 

แต พล.อ.ประยุทธ มี ๓ แนวทางที่วิเคราะหกัน คือ 

๑.ออกดวยอํานาจใจของ พล.อ.ประยุทธ แสดงความรับ

ผิดชอบเคารพหลักนิติธรรมประกาศวาหมดวาระ ๒.อํานาจศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย และ ๓.อํานาจประชาชนขับไล หากเปน

ผม จะเลือกทางเลือกที่ ๑ เพราะเท และเปนรัฐบุรุษไดเลย ไป

เปนตําแหน�งอะไรที่อยูในประเทศก็ได คนก็เคารพยกยอง...”

กอนจับ “หมอชลน�าน” ขึงพืดยอนอดีตกันสักนิดครับ  

นั่งไทมแมชชีน ถอยหลังไปวันที่ ๒๕ พฤษภาคมที่ผานมา

วันนั้นราง พ.ร.บ.งบประมาณยังไมผานวาระแรก  “หมอ

ชลน�าน” พูดจาขมขูใหญโต

“...ถาสภาไมใหผานราง พ.ร.บ.งบรายจาย จะสงผลถึง

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ซึ่งมีทางเลือก ๒ ทาง คือ ยุบสภา 

หรือลาออก 

อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติวา แมราง พ.ร.บ.งบจะ

ไมผาน ก็สามารถใชงบประมาณเดิม คือ พ.ร.บ.งบ ๒๕๖๕ ไป

พลางกอน เวนแตเปนเร� องงบลงทุนที่จะสรางใหม 

ดังน้ันแผนงานโครงการตางๆ ท่ีเปนเร� องประจําก็สามารถ

ทําไดตอ แตไมอนุญาตใหนํางบไปลงทุนในสิ่งที่เห็นวาไมชอบ 

ถาหากปลอยไปอาจจะกระทบตอพี่นองประชาชนมากกวา 

นี่เปนทางเลือกที่จะตองพิจารณาใหถี่ถวน เพราะการไม

ใหผานอาจจะเกิดประโยชนกับประชาชนมากกวา แลวปลอย

ใหรัฐบาลชุดใหมเขามาจัดสรรงบประมาณแทน...”

เวลาผานไปรวมๆ ๓ เดือน ทําไม “หมอชลน�าน” ถึงพลิก

หนามือเปนหลังเทาได 

นี่แหละครับที่เขาเรียกวาเกมการเมือง 

๓ เดือนที่แลว ตะเพิดสามเวลาหลังอาหาร รัฐบาลยุบ

สภาไดแลว จะไดเลือกตั้งใหม เปลี่ยนใหคนอ� นเขาไปบริหาร

ประเทศแทน 

วันน้ี กลับบอกอยายุบสภาชวงน้ีมีแตโทษไมเกิดประโยชน

อะไรเลยกับประเทศ 

มาดูกันครับวา ยุบสภาชวงนี้เปนโทษกับใคร 

เม� อสามเดือนที่แลวราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไมเขาสภา แตพรรคการเมืองสวนใหญ

ตั้งธง ใชบัตร ๒ ใบ หาร ๑๐๐ มาตั้งแตแรก 

ทําไมเวลาน้ัน “หมอชลน�าน” ถึงไมรอใหรางกฎหมายเลือก

ตั้ง ส.ส.ผานสภากอน แลวคอยสนับสนุนใหยุบสภาในภายหลัง 

ก็มันยังไมชัดเจน ไมรูสภาจะพิจารณารางกฎหมายเม� อ

ไหร กําขี้ดีกวากําตด ยุบสภาไปเลือกตั้งใหมถึงจะใชกติกา

เกา ก็ยังไดลุน

ตนเดือนกรกฎาคม สภาพิจารณารางกฎหมายเลือก

ตั้ง สูตรหาร ๑๐๐ ถูกแกไขเปน หาร ๕๐๐ รอนรนกันใหญ 

เกรงจะไมแลนดสไลด

พอกลับมาสูตรหาร ๑๐๐ ตีปกผับๆ

มันถึงไดกลับตาลปตร

คงเพราะเห็นๆ อยูแลววารางกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 

สูตรหาร ๑๐๐ จะบังคับใชในอีกไมนานนี้ หากยุบสภาไปเสีย

กอน พรรคเพ� อไทยเสียประโยชนแน�นอน 

เพราะการเลือกตั้งตองกลับไปใชกติกาเดิม 

เปนโทษกับพรรคเพ� อไทยเต็มๆ 

แบบนี้หรือครับที่เรียกวาการเมืองเพ� อประชาชน 

เร� องยุบสภา ยังหรอกครับ

ฉะนั้นอยาจินตนาการดวยความกลัว เอาเร� องนายกฯ 

๘ ปมาผูก เอาราง พ.ร.บ.งบประมาณ มาเปนตัวประกัน

มันไมมีอะไรยุงยากครับ หากศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย

เร็วจบเร็ว “ลุงตู” ก็รักษาการไป หานายกฯ ใหมไดเม� อไหร 

ก็กลับบาน 

แตเพราะคําวา “สืบทอดอํานาจ” มันถึงไดเกิดความ

กลัววา การเมืองจะไมเปลี่ยนขั้ว 

“ลุงตู” อยูนานสุดไดถึง มีนาคม ปหนา 

หลังจากนั้นก็ไมงายแลวครับ 

ไมมีใครยืนยันไดวาเลือกตั้งครั้งหนา พรรคพลังประชา                                                                                          

รัฐ จะชนะเลือกตั้งเปนพรรคอันดับหนึ่ง และใครจะมายืน 

ยันไดวา หลังเลือกตั้งพรรครวมรัฐบาลจะยังเกี่ยวกอยกันอยู 

แลวใครบอกไดบางวา ๒๕๐ ส.ว. ยังจะยืนขาง พรรค

พลังประชารัฐ

ปลอยไปตามครรลองครับ 

ใครมีหนาที่ทําอะไรก็ทําไป 

เลิกเสียทีครับ อยากไดอํานาจก็หาคนมาไล 

ถึงจะไลเขาได สุดทายก็ถูกไลคืน

มันไมจบ.

ดับทุกขมิดับไฟ

ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

ความจริง ประจักษ กายจิต

ดับเหตุ แหงทุกข สิ้นฤทธิ์

ดับผิด ดับทุกข ไมถูกทาง

คาไฟแพงตองหาสาเหตุ

ลดกิเลส ไฟฟา มิทิ้งขวาง

ผูประหยัดไฟฟามิคาคาง

ใชไฟฟาอยาง-มีปญญา

ของบประมาณ

เรียน คุณอัตถ อัตนัย

ผมเปนแฟนประจําของไทยโพสตมานาน วันนี้ขอฝาก

เร� องใหคุณอัตถชวยเปนส� อกลางให 1 เร� องครับ วัดทิพยสุคน

ธาราม ตั้งอยูที่ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี มีพระพุทธรูปสําคัญที่วัดนี้คือ พระพุทธเมตตาประ 

ชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ เปนพระพุทธรูปยืนโลหะ 

สําริดปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทย  คือสูง 32 เมตร พระ 

องคนี้สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง ทรงรับเปนพระราชธุระจัดสรางใหแลวเสร็จ 

ทรงรับโครงการไวในพระบรมราชินูปถัมภ และทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเททองหลอชิ้นสวนสําคัญ และเปน

ประธานพิธีสมโภชเม� อ  23 ธันวาคม 2558

นอกจากองคพระที่งดงามแลว บริเวณโดยรอบยังมีการ

จัดสวนตนไมอยางสวยงามโดยสวนนงนุช อาคารนิทรรศการ 

อนุสรณแหงการเรียนรู ที่มีการนําเสนอดวยรูปแบบนําสมัย

และดีมากๆ อาคารโรงอาหาร อาคารรานขายของที่ระลึก และ

บริการรถนําเที่ยวชมภายในวัด รวมถึงอางเก็บน้ําขนาด 1 ลาน

ลูกบาศกเมตร เพ� อนําน้ํามารดตนไมภายในวัด มีระบบยาม

และแมบานที่ทันสมัยคอยดูแลรักษา

ปจจุบันทราบวางบประมาณที่ใชในการดูแลวัด ที่ไดมา

จากสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยถูกตัดงบลง ขาดการ

ดูแลรักษาอยางตอเน� อง ผมไปเที่ยวชมเห็นแลว สุดเสียดาย 

สิ่งที่พระบรมราชชนนีพันปหลวงทรงตั้งพระราชหฤทัยสราง

จนสําเร็จแลว กลับขาดการดูแลตอเน� อง  ตนไมรกรุงรัง หญา

ปกคลุม อาคารนิทรรศการเปนที่อาศัยของนกพิราบ ชํารุดเสีย

หายไปมาก เจาหนาที่มีนอยลง สภาพภายในวัดไมน�าเที่ยวชม 

กลายเปนน�ากลัวไป ประกอบกับขาดการประชาสัมพันธตอเน� อง 

นักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวมากในชวงเปดแรกๆ ปจจุบันลดนอย

ลงจนแทบไมมีแลว จะเรียกวารางคงไมเกินเลยไปสักเทาไหร

หากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปน่าจะชํารุดเสียหายไปเรื่อยๆ  

เสียดายจริงๆ ครับ ผมเห็นวาเร� องนี้ควรมีคนกลางมาชวยประ 

สานใหเดินหนาตอไปได ดังนี้

1.ระยะแรก สนง.ทรัพยสินฯ ควรจัดงบประมาณมาชวย

ดูแลใหกลับมาคงสภาพเดิมกอน

2.ระยะยาว สนง.ทรัพยสินฯ ประชุมรวมกับ อพท.

สุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยูที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หางจาก

วัดนี้ 35 กม. ใหเขามาบริหารงาน หรือ อบจ.กาญจนบุรี

วาท่ีตุลาการศาล รธน.คนใหม

๒๕๕๗ นับจากปประกาศใชรัฐธรรมนูญ คือป  ๒๕๖๐ และนับ

จากวันที่ไดเปนนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญใหม คือป ๒๕๖๒ ไม

น�าจะฉีกไปจากนี้ ไดแลว ทั้งหมดอยูที่ศาลรัฐธรรมนูญครับ.

วัชระ เพชรทอง

   * ในบรรดา “ส.ส.”

อดีตตอปจจุบัน

ที่ยังคงยึดมั่น

สิ่งสําคัญคือ “ความถูกตอง”

   * ที่เห็นกันจะจะ

ไมลดละปะทะผอง

“ทุจริต” อยางลําพอง

คึกคะนองไมหวั่นใด

   * หนึ่งในนั้นวันนี้

บุคคลที่น�าสนใจ

เห็นจะตองยกให

แจค...“วัชระ เพชรทอง”

   * เปนอดีต “ส.ส.-

ปชป.” ที่พวกพอง

บางคนเขมนมอง

เปนทํานองของ “แกะดํา”

   * จากการทําหนาที่

ไลขยี้เปนประจํา

โหมรุกบุกกระหน่ํา

งานกอสราง “รัฐสภา”

   * ราคานับหม� นลาน-

บาทแตงาน “ไมเขาทา”

มี “พิรุธ” เกินกวา

ปลอยผานไปไมไยดี

   * คือ “ตัวอยาง” ผูแทนฯ

ที่ถึงแมนวาวันนี้

ตําแหน�งใดจะไมมี

แตก็ทําหนาที่ตน

   * ผิดกับ “บาง ส.ส.”

ดีแตรอรับ “กลวย” จน

“ภาษีประชาชน”

ไมสนใจใครย่ํายี.

   สมโชค พลรักษ

........................................

เ

ค

อุดม รัฐอมฤต



มหาอำานาจผู้นำา ไม่ให้ความสำาคัญกับสถาบันหลักที่ตนได้ก่อตั้งขึ้น

เพื่อดูแลระเบียบโลก เช่น สหประชาชาติและองค์การการค้าโลก 

ถอนตัวออกจากเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่สนับสนุนการค้า

เสรี เช่น ข้อตกลงความร่วมมือ Trans-Pacific Partnerships และ

การรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ประกาศตั้งกำาแพงภาษีสินค้า

ที่มาจากจีน ห้ามการส่งออกเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ตั้งป้อมที่จะ

ขัดแย้งกับประเทศมหาอำานาจอื่นๆ เช่น จีนและรัสเซีย

สอง จีน หลังได้ประโยชน์จากระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน์                       

กลายเป็นประเทศมหาอำานาจอันดับ

สองของโลกในแง่เศรษฐกิจ ก็ประกาศ

ที่จะมีบทบาทในฐานะประเทศผู้นำาใน

โลกที่จะสร้างดุลยภาพทางอำานาจใหม่

ในภูมิภาคเอเชีย ที่ให้ความสำาคัญกับ

ความเห็นและความยิ่งใหญ่ของจีนทั้ง

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งถ้า

ดูจากท่าทีของจีนในความขัดแย้งกับ

หลายประเทศในเอเชีย ทั้งกรณีพื้นที่

ทะเลในทะเลจีนใต้ แรงเสียดทาน

ระหว่างจีนกับอินเดีย จีนกับเวียดนาม 

และล่าสุดกรณีไต้หวัน พูดได้ว่าจุดอ่อน

ไหวเหล่านี้เป็นผลจากการวางบทบาท

ใหม่ของจีนในระเบียบการเมืองโลกที่

ชัดเจนว่า จีนต้องการเปลี่ยนระเบียบ

โลกปัจจุบันในทางที่จีนต้องการ

สาม รัสเซีย ที่ไม่เคยลืมความยิ่งใหญ่ของสหภาพโชเวียต

และโหยหาเวลาที่ความยิ่งใหญ่นั้นจะกลับมา ที่ในอดีตสหภาพ

โซเวียตเคยเป็นประเทศมหาอำานาจที่มีอิทธิพลมากอันดับต้นๆ 

ของโลก และเป็นประเทศเดียวที่สามารถยืนระยะในการท้าทาย

สหรัฐอเมริกาในเกือบทุกมิติ นี่คือความเจ็บปวดที่รัสเซียมีหลัง

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต พูดได้ว่าการบุกโจมตียูเครนของ

รัสเซียที่ท้าทายอำานาจทางทหารของกลุ่มประเทศนาโตโดยตรง ก็

คือการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกและความต้องการของรัสเซีย รวม

ถึงแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับระเบียบโลกปัจจุบัน และความ

พร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเปลี่ยนระเบียบโลกเพื่อลดบทบาทและ

ลายคนคงรู้สึกว่าโลกเราปัจจุบันมีปัญหามาก เป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นเร็วและเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบ

ไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา

แล้วสองปียังไม่จบ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน

ที่ยืดเยื้อและไม่มีท่าทีว่าจะจบง่ายๆ นำาโลกเข้าสู่วิกฤตพลังงาน 

วิกฤตการขาดแคลนอาหารและปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรง ล่าสุดความ

ขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนก็ได้พัฒนาไปสู่ความตึงเครียดทางทหาร 

กรณีไต้หวันที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์สู้รบและความไม่สงบ

ในภูมิภาคเอเชีย สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ประชาชนทั่วไปย้อนหลังไป

สองปีไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น นำาโลกไปสู่โลกที่อันตรายมากขึ้น เต็มไป

ด้วยความแตกแยก ความขัดแย้ง และความไม่แน่นอน

บทความ “เขียนให้คิด” วันนี้ต้องการชี้ว่าลึกๆ แล้วปัญหา

ที่เกิดขึ้นกำาลังสะท้อนจุดเปลี่ยนผ่านสำาคัญที่โลกกำาลังก้าวสู่โลก

ในบริบทใหม่ จากโลกเดิมที่ประเทศในโลกอยู่กันอย่างมีระเบียบ 

เคารพกฎเกณฑ์กติกาและอธิปไตยซึ่งกันและกัน ไปสู่โลกใหม่ที่จะ

เป็นโลกที่ไร้ระเบียบ ไม่เคารพกติกาและอธิปไตยของกันและกัน

เหมือนแต่ก่อน ที่ประเทศมหาอำานาจจะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่าง

ใหญ่ ไม่เกรงกลัวกัน และจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ต่างๆ ที่โลกเคย

มีทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิง เป็นโลกที่จะแตกแยก 

ไม่เป็นหนึ่งเดียว และอันตรายมากขึ้น คำาถามคือเราตระหนักหรือ

ไม่กับการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น และควรเตรียมตัวอย่างไรที่

จะอยู่ในโลกที่ไร้ระเบียบ นี่คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

ระเบียบการเมืองโลกที่เราคุ้นชินในช่วงหกสิบปีที่ผ่านมาหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง คือระเบียบการเมืองโลกที่นำาโดยสหรัฐใน

ฐานะประเทศมหาอำานาจที่ชนะสงคราม ที่เน้นระบบเศรษฐกิจแบบ

เสรีนิยม กลไกตลาด การอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎเกณฑ์ (rule-based) 

ให้ความสำาคัญกับระบบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการ

บังคับใช้กฎหมาย จัดตั้งสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 

สหประชาชาติ ไอเอ็มเอฟ องค์กรการค้าโลก ธนาคารโลก เพื่อ

กำากับดูแลการปฏิบัติของประเทศต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ 

โดยสหรัฐในฐานะประเทศมหาอำานาจจะใช้อำานาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และการทหาร ดูแลระเบียบโลกดังกล่าวให้อยู่ได้ โดยไม่

ถูกท้าทาย

ซึ่งจุดสูงสุดของระเบียบโลกที่ผ่านมามีสองช่วง หนึ่ง การ

เติบโตของกระแสโลกาภิวัตน์ควบคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัย

ที่สาม ตั้งแต่ปลายปี 1970s ที่ขับเคลื่อนและกระจายระบบทุนนิยม 

ไปท้่วโลก ผ่านความเป็นเสรีของการเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน 

และห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ ที่เศรษฐกิจโลกหายใจเข้า

ออกเป็นกลไกตลาดเสรีตั้งแต่นั้นมา สอง การล่มสลายของสหภาพ

โซเวียตในปี 1991 และการเข้าเป็น

สมาชิกองค์การการค้าโลกของจีนในปี 

2001 ทำาให้สหรัฐไม่มีคู่แข่งทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ขีด

เส้นใต้ความยิ่งใหญ่ของระบบทุนนิยม

และความเป็นหนึ่งของสหรัฐในฐานะ

ประเทศมหาอำานาจเดียวในโลก ซึ่งแม้

ทั้งจีนและรัสเซียจะไม่พอใจกับระเบียบ

โลกแบบนี้ แต่ก็ต้องยอมเพราะต้องการ

หาประโยชน์จากโลกาภิวัตน์และระบบ

ทุนนิยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เศรษฐกิจตน

แต่อำานาจเมื่อมีมากก็จะเสื่อม

จากการใช้อำานาจที่ผิดพลาด สั่นคลอน

ความเป็นผู้นำาและความชอบธรรมของ

ผู้มีอำานาจ ซึ่งกรณีสหรัฐก็เช่นกัน มีการใช้อำานาจที่เกินเลยโดย

ไม่สนใจระเบียบโลกและกติกาที่ตนได้วางไว้ เช่น ส่งกำาลังทหาร

ของตนและพันธมิตรบุกเข้ายึดอิรักโดยไม่สนใจหรือให้ความสำาคัญ

กับกลไกของสหประชาชาติ และเมื่อประเทศมหาอำานาจหลักคือ

สหรัฐไม่ปฏิบัติตามระเบียบโลกให้เป็นตัวอย่าง ประเทศมหาอำานาจ 

อื่นๆ ก็พร้อมจะไม่ปฏิบัติตามเช่นกัน และหนักเข้าก็นำามาสู่การทำา

เพื่อประโยชน์ตนเองของประเทศมหาอำานาจ ทั้งสหรัฐ จีน และ

รัสเซีย โดยไม่สนใจความถูกต้องหรือกติกาที่มีอยู่ นำาโลกไปสู่โลกที่

ไร้ระเบียบ ซึ่งตัวอย่างที่ได้เห็นชัดเจนคือ

หนึ่ง สหรัฐลดความสำาคัญในบทบาทหน้าที่ที่ตนควรทำาเพื่อ

ดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศในโลก ในฐานะประเทศ

ความสำาคัญของสหรัฐในการเมืองโลก

น่ีคือตัวอย่างท่ีช้ีว่า โลกกำาลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านของความ

พยายามท่ีจะเปล่ียนระเบียบโลกท่ีมีท้ังแรงหนุนและแรงต้าน แรง

หนุนมาจากประเทศมหาอำานาจใหม่คือจีนกับรัสเซีย ท่ีมองว่าระเบียบ

โลกปัจจุบันนำาโดยสหรัฐเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครต้องการ ขณะท่ีแรงต้านก็

มาจากประเทศมหาอำานาจเดิมคือสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตร 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมสหรัฐท่ีผ่านมาท่ีไม่ทำาหน้าท่ีประเทศมหา 

อำานาจผู้นำาในการดูแลผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม ทำาให้

ประเทศท่ีเป็นพันธมิตร รวมถึงประเทศอื่นๆ เร่ิมขาดความม่ันใจใน

ความมุ่งม่ันของสหรัฐท่ีจะรักษาระเบียบโลก เราจึงเห็นประเทศอย่าง

ญ่ีปุ่นและเยอรมนีให้ความสำาคัญกับการพ่ึงตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะ

ด้านการทหาร คือสร้างกองกำาลังทางทหารเพื่อปกป้องตนเอง ซ่ึง

ก็เพ่ิมความตึงเครียดมากข้ึนไปอีกให้กับสถานการณ์ความม่ันคงในโลก

จึงชัดเจนว่าจากนี้ ไปเราจะอยู่ในโลกที่อันตรายมากขึ้น เต็ม

ไปด้วยความไม่แน่นอน และอาจไม่สงบเหมือนที่เราเคยคุ้นชินใน

อดีต ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะเปลี่ยนไปไม่

เหมือนเดิม ความเป็นหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจโลกหรือโลกาภิวัตน์

จะหายไป กลายเป็นเศรษฐกิจโลกที่ประเทศจะแตกแยกเป็นกลุ่มๆ 

ค้าขายกันระหว่างประเทศในกลุ่มเป็นหลัก ต้นทุนในการทำาธุรกิจ

จะเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้เศรษฐกิจโลกที่มีอัตราเงินเฟ้อตำ่าจะเป็นเรื่อง

ในอดีต อนาคตคือเศรษฐกิจโลกที่แต่ละประเทศจะต่างคนต่างอยู่ 

และต้นทุนการผลิตหรืออัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น

ในแง่การเมืองระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ

กับจีนและความไม่วางใจกันซึ่งกันและกัน จะทำาให้ความขัดแย้งที่มี

อยู่จะยิ่งแย่ลง กระทบประเทศเราและภูมิภาคทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ

และความมั่นคง ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็จะทำาให้

รัสเซียต้องเผชิญหน้ากับสหรัฐและประเทศในกลุ่มนาโตอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ สร้างความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจขยายผลและนำาโลก

ไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเห็น

คําถามคือ ประเทศเราจะอยู่อย่างไรในโลกที่ ไร้ระเบียบ 

และควรเตรียมรับสถานการณ์อย่างไร

ผมว่าสิ่งแรกคือประชาชนควรต้องทราบและตระหนักในสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำาไปสู่การเตรียมตัว การปรับตัว และความร่วม

มือของคนในสังคมที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งการสื่อสารในประเด็น

เหล่านี้ต้องมาจากภาครัฐหรือรัฐบาล ที่ต้องเริ่มสร้างความเข้าใจ 

ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและความจำาเป็นที่สังคมต้องปรับ

ตัว อย่างที่สิงคโปร์ทำา ในการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

ในโอกาสวันชาติสิงค์ โปร์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ขอให้

ประชาชนในประเทศเขาสามัคคีกันและช่วยเหลือกันในการเผชิญ

กับปัญหา เป็นตัวอย่างของผู้นำาที่มองไกล มีประชาชนและประเทศ

ชาติอยู่ในใจ.

องยอมรับว่า “สถานการณ์ค่าครองชีพ” ในปัจจุบันมี

การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนตามทิศทางอัตรา

เงินเฟ้อที่เร่งขึ้น จากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูง

ขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการ

เร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้กดดันกำาลังซื้อ

ของประชาชนอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ครัวเรือนส่วนใหญ่

ขาดรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเหมือนปกติ

แต่ในช่วงท่ีผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็มีการปรับพฤติ 

กรรมการใช้จ่ายเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ

รายได้ในปัจจุบัน โดย “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ระบุว่า ครัว

เรือนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย หลังส่วนใหญ่มีมุมมอง

ว่าสถานการณ์ราคาสินค้าสูงจะลากยาวไปอีกอย่างน้อย 1 ปี

แม้ราคาพลังงานจะยังอยู่ในระดับสูง แต่ปรับลดลง

เล็กน้อยจากเดือน มิ.ย.2565 หนุนให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ

และการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบัน และ 3 เดือนข้าง                                                                    

หน้าที่สำารวจในเดือน ก.ค.2565 ปรับดีขึ้นจากระดับต่ำาสุด

เป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 32.5 และ 34.0 จาก 30.8 และ 32.9 

ในเดือน มิ.ย.2565 ได้รับปัจจัยหนุนจากระดับราคาน้ำามันที่                                                                   

แม้จะอยู่ในระดับสูงแต่ก็ปรับลดลงจากเดือน มิ.ย.2565 เล็ก                                                                     

น้อย สะท้อนจากดัชนีเงินเฟ้อในหมวดพลังงานท่ีลดลง 4.69% 

เมื่อเทียบกับรายเดือน หรือการรายงานข่าวเกี่ยวกับราคาน้ำา 

มันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ในเดือน ก.ค. ที่ปรับลดลงรวม 6.40 

บาทต่อลิตร ทำาให้ครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อราคาน้ำามัน

ขณะเดียวกัน มุมมองเกี่ยวกับการจ้างงานปรับดีขึ้น 

อีกทั้งการทยอยผ่อนคลายมาตรการการเปิดประเทศ ทำาให้

มีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะในเดือน ก.ค.2565 ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เดินทางเข้ามามากกว่า 1 ล้านคน ถือเป็นเดือนแรกตั้งแต่

เกิดโควิด-19 ช่วยหนุนมุมมองเก่ียวกับรายได้และการจ้างงาน 

และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของดัชนี พบว่า ครัวเรือน

ส่วนมากยังมองว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงข้ึน ขณะท่ีจำานวนครัว

เรือนที่กังวลเรื่องอนาคตจึงใช้จ่ายลดลงในปัจจุบัน เพิ่มมาก

ขึ้น

ทั้งนี้ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ได้สำารวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ประเด็นเรื่องระยะเวลาและสถานการณ์ราคาสินค้าที่อยู่ใน

ระดับสูง พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กว่า 65.6% มองว่าระดับ

ราคาสินค้าจะอยู่ในระดับสูงไปอีกเป็นระยะเวลามากกว่า 1 

ปี ขณะที่ครัวเรือนเริ่มมีการระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มมาก

ขึ้น เมื่อเทียบกับผลสำารวจในเดือน เม.ย. โดยปัจจุบันได้เริ่ม

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ส่วนมากกว่า 27.7% 

มีการปรับลดการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ ไม่จำาเป็นเพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น กินเลี้ยงสังสรรค์ บริโภคสินค้า

เดิมในปริมาณที่ลดลง และใช้สินค้าในปริมาณที่น้อยลงเพื่อ

ให้ใช้ได้นานขึ้น

“ปัจจัยดังกล่าวบ่งชี้ว่า การฟื้นตัวของการบริโภคใน

ภาคครัวเรือนจะยังถูกดันจากความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับต่ำา 

และมุมมองที่ว่าสถานการณ์สินค้าราคาสูงจะยาวนาน จึง

ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย”

และเมื่อมองไปในระยะข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจและ

การครองชีพของครัวเรือนยังมีแนวโน้มเปราะบาง จากสถาน 

การณ์ราคาสินค้าท่ีมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง การส่งผ่านต้นทุน

จากผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน โดยครอบคลุมไปถึงอา 

หารและบริการ ขณะท่ีราคาสินค้าและบริการต่างๆ เช่น แก๊ส

หุงต้ม ค่าไฟฟ้า ยังมีทิศทางปรับเพ่ิมข้ึนในลักษณะข้ันบันได

“การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเข้ามาช่วยให้มุม

มองเกี่ยวกับรายได้และการจ้างงานปรับดีขึ้น โดยจำานวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มเดินทางเข้ามามากข้ึนต่อเนื่อง                                                                               

โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 (high Season) นอกจากนี้มาตร 

การช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 

วงเงิน 800 บาท ที่มีเป้าหมายครอบคลุม 26.5 ล้านสิทธิ ที่

จะเริ่มใช้ในเดือน ก.ย.-ต.ค.2565 ก็จะเข้ามามีส่วนช่วยประ

คับประคองครัวเรือนได้บางส่วน”

โดยสถานการณ์ราคาที่สูงขึ้นนี้ยังไม่มีจุดสิ้นสุดใน

ระยะอันใกล้ นอกจากเงินช่วยเหลือแล้ว ภาครัฐอาจต้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่น หรือสร้างเสริมใน

ส่วนของรายได้และการจ้างงานเพิ่มเติมอย่างยั่งยืน.

าพูดถึงหญิงเก่งระดับแนวหน้าของประเทศ วันนี้คง

ไม่มีใครไม่รู้จักแม่ทัพหญิงคนเก่งของ WHA Group 

จรีพร จารุกรสกุล บิ๊กบอสแห่งอาณาจักรโลจิสติกส์

และนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยดีกรีความสวย 

ความเก่งที่ติดระดับ TOP ของประเทศ ทำาให้บอสคนเก่งเนื้อ

หอมจนเป็นที่จับตาในทุกกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรม

แถมล่าสุดยังเพ่ิมดีกรีความ

ปังให้ตัวเองโดยการได้รับปริญญา

เพ่ิมอีก 2 ใบ ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย

มหิดล ประจำาปีการศึกษา 2564 และ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา

บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น ประจำาปีการศึกษา 2564 มาอีก

บอกได้คำาเดียวว่า “เก่งและ

สวยครบสูตร” สมแล้วท่ียืนหน่ึงในฐานะผู้บริหารช้ันนำาระดับ

ต้นของประเทศ.
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ปังครบสูตร

เศรษฐกิจ

ถ้

ต้

ครองขวัญ รอดหมวน

จรีพร 

จารุกรสกุล

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ห

ไไทยทนไ

ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมือง ผู้ว่าฯ     

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้สร้างประสบการณ์น่าประทับใจ ด้วย

คะแนนเสียงเลือกผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565 ทุบสถิติสูงสุด 

1,386,215 เสียง โดยในอดีตผู้ว่าฯ กทม.ที่ได้คะแนนเสียงถล่ม

ทลายในยุคนั้นๆ ได้แก่ 

• ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2556 ได้ 

1,256,349 คะแนน ทุบสถิติสูงสุดในตอนนั้น

• นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2551 ได้ 

991,018 คะแนน 

• นายสมัคร สุนทรเวช ปี 2543 ได้ 1,016,096 คะแนน 

• พลตรีจำาลอง ศรีเมือง ปี 2533 ได้ 703,671 คะแนน

เป็นความสำาเร็จของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่น่าภาคภูมิใจ 

ด้วยการสื่อสาร “เลี่ยง” การสื่อสารความขัดแย้งใดๆ เป็นกลยุทธ์

ที่ชาญฉลาด ทั้งๆ ที่ได้เสียงเทจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่ส่งผู้เข้า

แข่งขันเป็นผู้ว่าฯ กทม.อย่างโจ่งแจ้ง แต่ไม่กล้าส่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ด้วยภาพของพรรคเพื่อไทยที่ครอบอยู่นั้น จะทำาให้คน 

กทม.จำานวนมาก สาย “รู้ทันทักษิณ” จะไม่เลือก และผู้ว่าฯ ชัช

ชาติยังได้เน้นจุดยืนให้คนลืมความขัดแย้ง และการสนับสนุนของ

พรรคเพื่อไทย ด้วยการสื่อว่า “ทำางาน ทำางาน ทำางาน”

นั่นทำาให้ผู้ประชาชนยอมลืมไปว่า นายชัชชาติ เคยเป็นถึง

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยก็ฟัง

การครอบงำาจากแดนไกล ทั้งๆ ที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 คน 

คือ นายชัยเกษม นิติสิริ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แต่กลับเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยไม่สนใจผู้ใช้สิทธิ์เลือกพรรคเพื่อไทย

ในที่สุด ทั้งที่นายชัชชาติ เป็นถึง 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

พรรคเพื่อไทย แต่กลับไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคเพื่อ

ไทย  

และเมื่อผู้ว่าฯ ชัชชาติได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง ทีม

พรรคเพื่อไทยและอุ๊งอิ๊งก็เริ่มส่งสัญญาณว่า “เป็นเส้นทางสู่แลนด์

สไลด์พรรคเพื่อไทย” หน้าตาเฉย

แต่ในความเป็นจริงจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะชัชชาติต่างกับ 

เมื่อทุกวันที่ฝนตก หรือฝนไม่ตก รถติดเหมือนเดิม ในยุคผู้ว่าฯ จอมพลัง ... อุ๊งอิ๊งคงต้อง ‘หยุดหวังแลนด์สไลด์’

อุ๊งอิ๊งมากมาย

1.นายชัชชาติเป็นคนเรียนดี จบวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 แต่อุ๊งอิ๊งมีข่าวอื้อฉาวเรื่องสอบเข้า

มหาวิทยาลัยได้เพราะได้รับข้อสอบรั่ว

2.นายชัชชาติเป็นคนประวัติดี สัตย์ซื่อ แต่อุ๊งอิ๊ง ยังไม่หลุด

ภาพพวกที่เอาการเมืองไทยไปทำาธุรกิจ อุ๊งอิ๊งคงไม่สามารถหลบพ้น

ความเป็นครอบครัวฉ้อฉล เล่ห์กลมากมาย เช่น

• พี่โอ๊คก็ช่วยเป็นนอมินีถือหุ้น โดยมีหลักฐานการซื้อหุ้น

กลุ่มทหารไทยมูลค่า 4,500 ล้านบาทจากแม่ ทั้งที่แม่ซื้อมา 1,500 

ล้านบาท ไม่ถึง 4 เดือน เพื่อปลอมหนี้ 3,000 ล้านบาทสำาหรับคืน

ปันผลหุ้นชินฯ นั่นเอง

• พี่เอมได้เงิน 370 ล้านบาท เป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุ 

20 ปี เพื่อแบ่งรับโอนหุ้นสัมปทานโทรคมนาคมมาเป็นนอมินีอีก

คน ซึ่งเชื่อได้ว่าน้องอุ๊งอิ๊งไม่ได้ 370 ล้านบาทคล้ายๆ กัน ตอนอายุ 

20 ปี เพราะไม่มีความจำาเป็นต้องเป็นนอมินีให้พ่ออีกแล้ว และถ้า                  

อุ๊งอ๊ิงจะเป็นแคนดิเดตนายกฯ ท่ีจะให้ประชาชนเชื่อถือและเทคะแนน

ให้ ก็ควรจะแสดงความซื่อสัตย์เพียงพอที่จะสารภาพว่าไม่ได้รับเงิน

ขนาดนั้นเหมือนพี่ๆ เพราะพ่อไม่ต้องใช้นอมินีแล้ว และอุ๊งอิ๊งจะไม่

ฉ้อฉลอย่างพ่ออีกแล้ว

• อาปูก็ได้รับโอนหุ้นชินฯ ตามราคาพาร์ 20 ล้านบาท โดย

ไม่ต้องจ่ายเงิน และเมื่อได้รับเงินปันผล ก็คืนให้พี่ทักษิณ รอบแรก

คืน 9 ล้านบาท เหลือหนี้ 11 ล้านบาท รอบ 2 ได้เงิน 13.5 ล้าน

บาท ก็ตีเช็คจ่ายคืนพี่ชายเต็มจำานวน ต่อมามีการขีดฆ่า แก้ไข

ตัวเลขเป็น 11 ล้านบาท เพราะจะเป็นพิรุธว่า เกินมูลหนี้ แต่ที่

เหลืออีก 2.5 ล้านบาท ก็ตีเช็ค “เงินสด” เข้าบัญชีพินทองทา (เอม) 

ท้ังจำานวนท่ีเหลือจำานวนเดียวกัน ในวันเดียวกัน และนอกจากเป็น 

นอมินีถือหุ้นแทนแล้ว ก็มาเป็นนอมินีนายกรัฐมนตรีแทนด้วย นายกฯ                                    

ปูใช้โครงการจำานำาข้าว ใช้เงินของรัฐ ก่อภาระหน้ีให้ลูกหลานกว่า 5 

แสนล้านบาท ให้ได้คะแนนเสียง เอาอำานาจรัฐ จนเมื่อรัฐเร่ิมถังแตก 

ก็เร่งออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หวังคืนเงินโกงชาติพ่ีชาย 6 หมื่นล้าน

บาท หน้ีประทวนชาวนาให้รอไป คืนเงินโกงชาติพ่ีชายต้องมาก่อน

ด้วยความแตกต่างกันอย่างมากมาย แม้ผู้ว่าฯ ชัชชาติจะได้

เสียงมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ๊งอิ๊งจะได้อย่างนั้น เพราะทักษิณและ

ครอบครัวนักการเมืองตระกูลชินฯ โกงชาติมาทุกสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติชนะก็เพราะได้หาเสียงหนีภาพลักษณ์ของ

การครอบงำาของพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรอย่างสิ้นเชิง

แล้ว เพื่อไทยและอุ๊งอิ๊งจะหวังแลนด์สไลด์ไปได้อย่างไร?

และในช่วงนี้ หลังได้ผู้ว่าฯ กทม. รถกลับติดมากขึ้น อาจเป็น

เพราะตรงกับช่วง “เปิดเมือง” มากขึ้นพอดี แต่ก็ดูเหมือนจะติดไม่

น้อยกว่าก่อนโควิด ทั้งๆ ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กลับมาเที่ยวเมือง

ไทยไม่เท่าก่อนโควิดด้วย ทำาให้ประชาชนเริ่มสงสัยว่า แม้หาเสียง

จะดูดี แต่ที่จริงพร้อมแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่า?

แล้วท่ีพรรคเพื่อไทยร่วมทางกับพรรคก้าวไกล ถล่มรัฐบาลพล

เอกประยุทธ์ ว่าทำาให้เศรษฐกิจฝืดเคือง รัฐบาลต้องก่อหน้ีมากมาย 

ราวกับไม่มีปัญหาโควิดระบาดท่ัวโลก และถล่มว่าสินค้าแพง น้ำามัน

ราคาข้ึน ราวกับไม่มีปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำาให้น้ำามันโลก

ราคาสูงข้ึนอย่างมาก และยาวนานจนถึงปัจจุบัน ประชาชนก็สงสัยว่า 

ถ้าชนะเลือกต้ังแล้ว พรรคเก่งโม้ เก่งด่า เก่งวาทกรรม อย่างไร้ความ

สัตย์จริงในคำาพูดเช่นน้ี จะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือ?

แม้ไม่มีปัญหาน้ำาท่วม รถติด อุ๊งอิ๊งก็ไม่เหมือนชัชชาติ ก็ไม่

ควรวาดฝันแลนด์สไลด์อยู่แล้ว

และเมื่อมีปัญหารถติดหนักเหมือนก่อนโควิด ทั้งวันฝนตก 

หรือฝนไม่ตก ทั้งก่อนฝนตก และหลังฝนตก ทั้งที่นักท่องเที่ยวยังไม่

กลับมาเหมือนเมื่อก่อน ก็ยิ่งทำาให้ความฝันแลนด์สไลด์ของอุ๊งอิ๊งคง

ต้องสลายไป.

ไทยทน

ท่

เราพร้อมหรือยังที่จะอยู่ ในโลกที่ ไร้ระเบียบ

‘ของแพง’ทำาครัวเรือนปรับพฤติกรรมใช้จ่าย



ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงเล่นเก็งกำาไรด้วยข่าวเฟดจะปรับขึ้น

ดอกเบี้ย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เล่นกันในเรื่องดอกเบี้ยสูง เพื่อสกัดภาวะ

เงินเฟ้อที่ร้อนแรงในสหรัฐ ทำาให้ความกังวลกับเรื่องเศรษฐกิจจะ

ชะลอตัว มีผลให้มีการกลับเข้ามาเล่นเก็งกำาไรตลาดในทางบวกดัน

จนดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาสูงเกือบ 34,000 จุด แต่เมื่อดัชนีขึ้นมามาก

แล้วก็ถึงรอบที่จะต้องขายทำากำาไรออกไป จึงนำาเอาเรื่องเฟดอาจจะ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงในเดือน ก.ย.65 มาอ้าง ทำาให้ดาวโจนส์อ่อน

ตัวลง ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่ากลัวเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 

0.75% แทนที่จะปรับขึ้นแค่ 0.50% ก็เป็นการพยายามนำามาอ้าง

เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเฟดก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% มา 2 

ครั้งแล้วไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่กลับมาอ้างว่ากลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ย

แรง นี่คือพฤติกรรมของนักเก็งกำาไรที่จะอ้างตามที่ต้องการ

สำาหรับตลาดหุ้นไทย ในระยะหลังๆ นี้จะพบว่านักลงทุนต่าง

ชาติดูจะไม่ค่อยสนใจกับดาวโจนส์มากนัก มีแต่นักลงทุนไทยที่ยัง

คงยึดติดกับการเคลื่อนไหวของดาวโจนส์มาตลอด คงถูกฝังความ

เชื่อมานานว่าต้องเดินตามผู้นำาของตลาดโลก จึงพบว่าในขณะที่

นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนไทยก็ยังคงขาย

หุ้นออกตามตลาดโลก ทำาให้ตลาดหุ้นยังคงผันผวนอยู่ตลอดเวลา 

เพราะตลาดยังมีแรงขาย จึงมีแรงกดตลาด อย่างไรก็ตามดูเหมือน

นักลงทุนต่างชาติคงพิจารณามาอย่างละเอียดแล้ว พบว่าตลาดหุ้น

ไทยมีพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจกำาลังโต ยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยวกำาลังฟื้น

ตัวอย่างมาก จะทำาให้ธุรกิจในตลาดมีการเติบโตดีต่อเนื่อง แค่ดู

จากจำานวนนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าไทยใน

ปีก่อน (2564) มีจำานวนแค่กว่า 4 แสน

คน มาปี 2565 นี้เพียง 7 เดือนเศษก็

มีจำานวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า 4 

ล้านคนไปแล้ว มีการประเมินว่าตลอด

ปี 2565 คงจะมีนักท่องเที่ยวมาไทย

ประมาณ 8-10 ล้านคน คงจะมองออก

ว่าประเทศจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว

มากแค่ไหน ในขณะที่การส่งออกซึ่งเป็น

เครื่องจักรใหญ่ก็ยังมีการขยายตัวสูงกว่า 

10% อย่างนี้เห็นได้ชัดเจนมากว่าพื้น

ฐานธุรกิจในประเทศจะต้องแข็งแกร่ง มี

ผลกำาไรที่สูงกว่าปีก่อนมากแน่นอน จึง

พบว่ายังมีเงินทุนไหลเข้ามาเพิ่มอย่าง

ต่อเนื่อง ทำาให้นักลงทุนต่างชาติยังซื้อ

หุ้นเข้าพอร์ตมาตลอด ส่วนราคาน้ำามันที่
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7เศรษฐกิจ

DITP แนะใช้ออนไลน์ซื้อขายสินค้าจากบราซิล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ได้สร้างโอกาสให้กับบริษัทผู้ส่งออกรายใหม่ของ

บราซิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลสำารวจในปี 2564 มี

จำานวนผู้ส่งออกทั้งสิ้น 30,960 บริษัท แต่มีเพียงครึ่งเดียว

เท่าน้ันท่ีเป็นผู้ส่งออกประจำา แต่หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 

ทำาให้ผู้ส่งออกเป็นจำานวนมากหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ใน

การขายสินค้าเพิ่มขึ้น และมีจำานวนผู้ส่งออกเพิ่มจำานวนมาก

ขึ้น โดยเฉพาะผู้ส่งออกรายย่อย จากเดิมที่การขายสินค้าออน                                                                 

ไลน์เพื่อส่งออก จะเป็นผู้ส่งออกรายกลางและใหญ่ ดังนั้น

ผู้ประกอบการไทยควรใช้ช่องทางออนไลน์ซื้อสินค้าหรือหา

วัตถุดิบจากบราซิล สำาหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อ 

มูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th

ผุดโฆษณาหนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผล  เปิดเผยว่า  กลุ่มได้มุ่ง

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคม

คาร์บอนต่ำาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของนานาประ    

เทศจากเวทีการประชุม COP26* ล่าสุดได้ส่งภาพยนตร์โฆษณา

ใหม่ล่าสุดภายใต้คอนเซ็ปต์ “ศูนย์ที่ไม่สูญเปล่า” ตอกย้ำาเป้า

หมายในการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2030 และมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2050 ด้วยความเชื่อมั่นว่า 

ทุกผลลัพธ์แห่งความสำาเร็จเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของ

พันธมิตรทุกฝ่าย พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ทุกคนใน

สังคมเห็นประโยชน์และพลังในตัวเอง ในการร่วมเป็นส่วน

เล็กๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ดีพร้อม ปั้นนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

น.ส.อริยาพร อำานรรฆสรเดช ผู้อำานวยการกองพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดี

พร้อม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครง 

การ 88 SANDBOX, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ WOODY 

WORLD เปิดโครงการ DIPROM AgriBiz Scale Up โดยเป็น

โครงการสร้างและขยายธุรกิจให้เติบโต และยังเพิ่มโอกาสใน                                                                  

การขยายต่อยอดไปสู่การทำาตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเปิดรับสมัคร 

นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่เพียง 50 ธุรกิจเท่าน้ันเข้ามาร่วมโครงการ 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งรองรับการแข่งขันในตลาดโลก ตั้ง

เป้าสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจประเทศ 5,000 ล้านบาทในปีนี้

กรมรางเตรียมถกล้อมคอกป้องกันอุบัติเหตุ

แหล่งข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผย

ถึงกรณีผู้ โดยสารล้มจากบันไดเลื่อนบริเวณสถานีสุรศักดิ์ 

ว่า ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 20.45 น. ของวัน

เสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนด

มาตรการและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบดัง

กล่าวขึ้นอีก โดยในวันท่ี 22 ส.ค.น้ี เตรียมเรียกผู้ประกอบการ

ด้านระบบรางทุกรายเข้าหารือเพื่อกำาหนดแนวทางป้องกันเหตุ 

ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์นั้นฝ่ายเทคนิคจะต้องไปดำาเนินการ

ตรวจสอบบันไดเลื่อน ก่อนที่จะได้ข้อสรุปต่อไป. 

คลังโชว์10เดือนรายได้พุ่ง
อานิสงส์ศก.ฟื้นหนุน‘สรรพากร’รีดภาษีทะยาน1.67ล้านล.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา                                              

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า                                           

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบ                                         

ประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ค.65) 

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำานวน 

2.03 ล้านล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการตามเอกสารงบ

ประมาณ 1.05 แสนล้านบาท 

หรือ 5.5% และสูงกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อน 5.8%

ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรก                                           

ของปีงบประมาณ 2565 การ

จัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี 

ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรม 

สรรพสามิต และกรมศุลกากร 

รวมกันอยู่ที่ 2.18 ล้านล้านบาท                                                

สูงกว่าประมาณการตามเอก 

สารงบประมาณ 1.43 แสนล้าน

บาท หรือ 7% และสูงกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อน 1.95 แสน                                   

ล้านบาท หรือ 9.8% โดยการ

จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร 

อยู่ที่ 1.67 ล้านล้านบาท สูง

กว่าประมาณการตามเอกสารงบ                                          

ประมาณ 2.06 แสนล้านบาท 

หรือ 14.1% และสูงกว่าช่วงเดียว                                                 

กันของปีก่อน 2.18 แสนล้าน

บาท หรือ 15.1% ตามการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจ การบริโภค 

และมูลค่าการนำาเข้า ส่งผลให้

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้

นิติบุคคลสูงกว่าประมาณการ

ขณะที่ การจัดเก็บรายได้

ของกรมสรรพสามิต 4.28 แสน

ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ

ตามเอกสารงบประมาณ 6.89 

หมื่นล้านบาท หรือ 13.9% และ

ต่ำากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

2.83 หมื่นล้านบาท หรือ 6.2% 

เนื่องจากการลดอัตราภาษีสรรพ

สามิตสำาหรับน้ำามันดีเซล เพื่อ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นการช่ัวคราวจาก

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับ

ตัวสูงข้ึน ส่วนการจัดเก็บรายได้                                              

ของกรมศุลกากร อยู่ท่ี 8.99 หมื่น

ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ

ตามเอกสารงบประมาณ 6.38 

พันล้านบาท หรือ 7.6% และสูง

กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.2 

พันล้านบาท หรือ 6.1%

สำาหรับ รัฐวิสาหกิจนำาส่ง

รายได้ 1.34 แสนล้านบาท สูง

กว่าประมาณการตามเอกสาร

งบประมาณ 1.44 หมื่นล้าน

บาท หรือ 12% ส่วนหน่วย

งานอื่นจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1.24 

แสนล้านบาท ต่ำากว่าประมาณ

การตามเอกสารงบประมาณ 

1.44 หมื่นล้านบาท หรือ 10.4% 

ขณะที่กรมธนารักษ์จัดเก็บราย

ได้อยู่ที่ 6.69 พันล้านบาท ต่ำา

กว่าประมาณการตามเอกสาร

เดินหน้า‘มอเตอร์เวย์ชะอำา’

ทล.เร่งศึกษาลุ้นสร้างปี66 

ผันผวนอ่อนตัวลง หลายคนกลัวจะกระทบกำาไรของธุรกิจพลังงาน 

บอกได้เลยว่าถึงกระทบก็น้อย โดยรวมราคาน้ำามันยังอยู่ระดับสูง

กว่าปีก่อนมาก ทำาให้ธุรกิจพลังงานจะยังมีกำาไรดี จะหนุนให้ตลาด

หุ้นต้องขยับขึ้นต่อไป การทยอยเลือกลงทุนในปัจจุบันยังเป็นกลยุทธ์

ที่ดีเพราะตลาดยัง Side Way Up 

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

TOP การที่ราคาหุ้น TOP ยังคงอยู่ระดับต่ำากว่าความเป็น

จริงมาก มองเป็นจังหวะที่ดีกับการลงทุน อันที่จริงก็ได้บอกกันมา

แล้วว่าธุรกิจน้ำามันในปี 2565 นี้นับว่าดีมาก เพราะผลจากราคา

น้ำามันมีการปรับสูงขึ้นจากปี 2564 ทำาให้ธุรกิจมีกำาไรสูงขึ้นมาก 

อย่าง TOP เมื่อปี 2563 ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ 3,301.4 

ล้านบาท มาปี 2564 ก็พลิกกลับมามีกำาไรพุ่งสูงถึง 12,578.03 

ล้านบาท ก็คงจะคิดว่ากำาไรสูงมากแล้ว คงจะมีกำาไรสูงกว่านี้ ได้

ยาก แต่เมื่อมาดูผลกำาไรในไตรมาสแรกของปี 2565 นี้จะพบว่า 

TOP ทำากำาไรได้เพิ่มมาอยู่ระดับ 7,182.67 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 113.77% ก็น่าประหลาดใจ ดูจะดี

เกินคาด แต่ยังไม่จบแค่นั้น เพราะเมื่อมาดูผลกำาไรไตรมาส 2 ของ 

TOP ที่พุ่งขึ้นสูงมาอยู่ระดับ 25,326.94 ล้านบาทแล้ว ต้องบอกว่า

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีกำาไรสูงขนาดนี้ ได้ บอกได้เลยว่ามีผลมาจากธุรกิจ

นี้เป็นโรงกลั่นน้ำามันขนาดใหญ่ จึงมีกำาไรในส่วนสต๊อกน้ำามันมาก

พิเศษ ทำาให้เมื่อรวมกับกำาไรจากการขายแล้วจึงมีกำาไรสูงอย่างมาก 

จริงอยู่ที่นับจากไตรมาส 3 เป็นต้นไปคงจะไม่มีกำาไรสูงในระดับนี้

ได้อีก เนื่องจากราคาน้ำามันมีการอ่อนตัวลง ทำาให้มองว่าไตรมาส 

3 กำาไรจะลดลง ส่วนไตรมาส 4 เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวทางโลก

ตะวันตก ปกติจะมีการใช้น้ำามันทำาความร้อนมาก ราคาน้ำามันจึง

มักขยับสูงขึ้น จึงมองว่าไตรมาส 4 TOP อาจจะมีกำาไรสูงขึ้นได้ 

จึงประเมินในระดับต่ำาๆ ว่าตลอดปี 2565 TOP น่าจะมี

กำาไรรวมในระดับ 45,000 ล้านบาทได้ เพราะครึ่งปีแรกก็

ทำากำาไรได้แล้ว 32,509.60 ล้านบาท เท่ากับครึ่งปีหลังทำา

กำาไรแค่ 1.3 หมื่นล้านบาทก็เกินเป้าหมายที่ประเมินแล้ว 

ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 22.06 บาท เพียงใช้ค่าพีอีแค่ 5 เท่า

มาคำานวณจะได้ราคาที่ 110.29 บาท แต่ราคาในตลาด

ปัจจุบันอยู่แค่ 57.50 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 

91.8% ส่วนเงินปันผลคงได้สูงกว่า 9% ทำาให้น่าลงทุน

KTB นักลงทุนอาจมองว่าการที่ราคาหุ้น KTB ปรับ

ขึ้นมาอยู่ในระดับราคาที่ 16.20 บาทในปัจจุบัน เป็นราคา

ที่สูงจากเดิมมาก ก็ต้องบอกว่าอย่าด่วนสรุปกันง่ายๆ อย่าง

นั้น เพราะการที่ราคาหุ้นปรับขึ้นมาหากดูจากการเก็งกำาไร

อาจดูว่ามาก แต่เมื่อไปคิดพิจารณาจากหลักการลงทุน

ทางพื้นฐานที่สามารถจับต้องได้จริง อาจยังเป็นราคาที่

ต่ำาเกินจริงก็ได้ จึงต้องกลับมาพิจารณาด้วยข้อมูลทางพื้น

ฐานที่เป็นจริงในปัจจุบันเสียก่อน ดูจากผลประกอบการ

ของ KTB ในปีที่ผ่านมา 

(2564) แม้จะมีกำาไรสูงขึ้น 

แต่ก็ยังนับว่าเพิ่มไม่มาก 

จากปี 2563 ที่มีกำาไร 

16,731.58 ล้านบาท มา

ปีกลายกำาไรเพิ่มมาอยู่

แค่ 21,588.29 ล้านบาท

เท่านั้น กำาไรเพิ่ม 29.03% 

ก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่

เมื่อมาดูกำาไรในครึ่งปีแรก

ที่ KTB ทำาได้ 17,138.74 

ล้านบาท จะพบว่ากำาไร

เพิ่มจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนมากถึง 47.88% แสดงถึงมีแนวโน้มที่จะทำากำาไรได้มากขึ้น 

แค่ประเมินอย่างต่ำาๆ ว่าครึ่งปีหลังทำากำาไรอีกแค่ 1.4 หมื่นล้าน

บาท น่าจะทำาให้ KTB มีกำาไรรวมตลอดปีนี้ ได้ที่ 3.2 หมื่นล้านบาท 

ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 2.29 บาท เมื่อใช้ค่าพีอีคำานวณราคาจะได้ที่ 

22.90 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 16.20 บาท จึงยังมี up 

side ได้อีกถึง 41.36% โดยจะได้เงินปันผลในระดับ 4.2% ด้วย แค่

นี้ก็น่าสนใจแล้ว หากไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ KTB ที่ปัจจุบันอยู่

สูงถึง 25.86 บาท ก็แสดงว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินจริงมาก ยิ่ง

ทำาให้น่าลงทุน

PSL ยังคงยืนยันว่าธุรกิจการขนส่งทางเรือในปัจจุบัน

ยังดีมาก และดีกว่าปีก่อนอีกด้วย แม้ว่าปีก่อนธุรกิจก็มีกำาไรสูง

มากก็ตาม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกำาไรสูงสุด ทำาให้ผล

ประกอบการปี 2565 นี้จะทำาสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากพบว่าการ

ส่งออกของไทยยังโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อัตราการเพิ่มจะลดลง

ก็ตาม เกิดจากการเปรียบเทียบกับฐานที่ใหญ่ขึ้นนั่นเอง นักลงทุน

จึงควรกลับมาพิจารณาไตร่ตรองให้ดี จะได้ไม่พลาดการลงทุนที่

คุ้มค่า ดูอย่าง PSL ปีก่อนแม้จะมีกำาไรเพิ่มมาอยู่ระดับ 4,474.93 

ล้านบาทก็ตาม (ปี 2563 ยังขาดทุน 1,294.86 ล้านบาท) แต่เมื่อ

มาดูผลกำาไรในครึ่งแรกของปี 2565 นี้ กลับพบว่าทำากำาไรได้แล้ว

ที่ 2,953.57 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 

145.84% ดูจากการส่งออกที่ยังคงดี ทำาให้ประเมินว่าตลอดปี 2565 

PSL คงจะทำากำาไรที่ 5,500 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 3.53 

บาท เพียงใช้ค่าพีอีแค่ 10 เท่าคำานวณราคาจะได้ที่ระดับ 35.30 

บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 15.70 บาท จึงมี up side ได้

อีกมากถึง 124.84% จากกำาไรที่มากกว่าปีกลาย ทำาให้เงินปันผล

จ่ายจะมากกว่าปีกลายด้วย ประเมินแล้วน่าจะได้เงินปันผลใน

ระดับสูงกว่า 11% ดูแค่นี้ก็ชัดเจนมากพอว่าคุ้มค่ากับการลงทุน

มาก จึงควรพิจารณาลงทุน.

ไทยโพสต์ • “คลัง” อวดผลงานจัดเก็บรายได้ 10 เดือน ทะยาน 

2.03 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1 แสนล้านบาท “สรรพากร” 

โชว์ฟอร์มสุดแจ่ม รีดภาษีเต็มสูบ 1.67 ล้านล้านบาท อานิสงส์

เศรษฐกิจโต ด้าน “สรรพสามิต” อ่วม ลดภาษีน้ำามันดีเซลกดผล

งานแผ่ว

พื้นฐานแกว่ง ส่งออกดี ตลาดน่าลงทุน

อพท.ร่วมสวทช.

ดันใช้เทคโนโลยี

พัฒนา10ชุมชน

พรชัย ฐีระเวช

19/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,081.65 7,362.96 -2,281.31
 6,206.17 6,744.78 -538.61
 33,385.38 31,798.86 +1,586.53
 26,279.39 25,045.99 +1,233.40

70,952.59
-10.15

1,625.92
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.20 35.93
ยูโร 35.31 36.41
ปอนดสเตอรลิง 41.62 43.20
เยน (100 เยน) 25.65 26.76
หยวนจีน 4.92 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,600 29,700
ทองรูปพรรณ 29,061 30,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

มอบรถมินิบัส • นายสาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธาน

กรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบรถมินิบัส มูลค่า 3,850,000 บาท แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมี 

นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนางวิราศิณี ชัย

มณี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต 

สำานักงานภูมิภาคขอนแก่น

งบประมาณ 1.34 พันล้านบาท 

หรือ 16.7%.

ไทยโพสต์ • นาวาอากาศ                                                       

เอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวย                                                 

การองค์การบริหารการพัฒนา                                                     

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผย                                  

ว่า ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโน                         

โลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอม 

พิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค 

สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือด้านการ

วิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพของพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม

พร้อมใช้และปัญญาประดิษฐ์ 

นำาร่องในชุมชนต้นแบบ 10 

แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด 

ทั่วประเทศ

ซึ่ งการลงนามบันทึก

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็น                                             

การปูทางไปสู่การสร้างประ 

โยชน์จากการใช้นวัตกรรม มา

ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวใน

ระดับชุมชน จนถึงระดับแหล่ง

ท่องเที่ยว ไปสู่ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม นำาไป

สู่การต่อยอดและพัฒนา เพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของชุมชนและ

แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงการทำางาน

ร่วมกับ NECTEC ในคร้ังน้ี 

ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนได้รับ

ประโยชน์จากการบูรณาการ

ข้อมูลทางวัฒนธรรมและสิ่ง

แวดล้อมดิจิทัลให้สามารถ

เชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ในการสื่อความ

หมายนำาเที่ยวได้ในระยะยาว

“การ MOU คร้ังน้ี มีระยะ

เวลาความร่วมมือนาน 3 ปี ซ่ึง 

อพท. และเนคเทค จะร่วมกัน

นำาเทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรม

สมัยใหม่ไปเสริมศักยภาพให้

กับชุมชนขยายวงกว้าง” นาวา

อากาศเอกอธิคุณกล่าว.

พญาไท • “กรมทางหลวง” เร่ง

มอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำา” 

มูลค่า 7.57 หมื่นล้าน สัมปทาน 

33 ปี ลุยทบทวนผลศึกษา-ปรับ

รูปแบบ ตั้งธงคัดเลือกเอกชนได้

ในปี 66 ก่อนเริ่มตอกเข็ม คาด

เสร็จปี 69 เปิดใช้ในปี 70 

นายธนศักดิ์ วงศ์ธนา

กิจเจริญ ผู้อำานวยการกองทาง                                             

หลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอ 

เตอร์เวย์) กรมทางหลวง (ทล.) 

เปิดเผยว่า ทล.ได้จัดประชุมรับ

ฟังความคิดเห็นการทบทวนผล

การศึกษาความเหมาะสมใน

การให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 

มอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 (M8) 

สายนครปฐม-ชะอำา เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากภาคเอกชนและนักลงทุน 

(Market Sounding) เพื่อการ

พิจารณารูปแบบการร่วมลงทุน

โครงการ 

สำาหรับโครงการการให้

เอกชนร่วมลงทุนมอเตอร์เวย์

เมืองหมายเลข 8 สายนคร   

ปฐม-ชะอำา ปัจจุบันได้ดำาเนินการ                                          

สำารวจและออกแบบรายละเอียด                                 

และศึกษาผลกระทบสิ่งแวด 

ล้อม (EIA) แล้วเสร็จ รวมถึง

คณะกรรมการนโยบายการร่วม

ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ได้เคยเห็นชอบในหลักการของ

โครงการ โดยอนุมัติให้ดำาเนิน

โครงการในรูปแบบทางหลวง

สัมปทาน ด้วยการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net 

Cost 

รายงานข่าวจาก ทล. 

ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีวง 

เงินลงทุนโครงรวม 75,752 

ล้านบาท แบ่งเป็น งานโยธา 

56,747 ล้านบาท, งานเวนคืน

ที่ดิน 16,095 ล้านบาท, งาน

ระบบ 2,910 ล้านบาท ระยะ

เวลาสัญญาร่วมลงทุนประมาณ 

33 ปี โดยในขณะนี้อยู่ระหว่าง

การจัดทำารายงานการศึกษา

วิเคราะห์ความเหมาะสมการให้                                             

เอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในปี 

2565 ก่อนจะเสนอคณะกรรม 

การ PPP และคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการ 

จากนั้นจะคัดเลือกเอกชนผู้เข้า

ร่วมลงทุนในปี 2566 ก่อนจะ

เริ่มการก่อสร้างในปี 2566 ใช้

ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือ

แล้วเสร็จในปี 2569 คาดว่าจะ

เปิดให้บริการในปี 2570. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์’ มือโลกร่วมลุ้น

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ เอที

พี ชาเลนเจอร์ ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ 

“บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์” สนามที่ 1 (ชาเลนเจอร์ 50) ชิง

เงินรางวัลรวม 37,520 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,313,200 

บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ได้เปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2565 โดยมีนักเทนนิสจาก

ทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วม อาทิ อลาสแตร์ เกรย์ เต็งหนึ่งของ

รายการและมือ 255 ของโลก กับอูจิยามะ ยาสึทากะ อดีตมือ 78 

ของโลก เต็งสองของรายการ และมือ 260 ของโลก เปิดฉากวัน

แรกในประเภทชายเดี่ยว เป็นการแข่งขันคัดเลือกรอบแรก “ณัฐ” 

ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสจากสงขลา วัย 26 ปี มือ 1492 ของ

โลก ที่ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน พบกับเกจ 

ไบรเมอร์ นักหวดจากสหรัฐ วัย 27 ปี มือ 457 ของโลก และเป็น

มือวาง 10 ของรอบคัดเลือก ปรากฏว่าปรัชญาพยายามสู้อย่าง

เต็มที่ โดยเฉพาะในเซตสองที่ดวลกันถึงไทเบรก แต่สุดท้ายก็พ่าย

ความแข็งแกร่งของคู่แข่งขัน ทำาให้ปรัชญา ปราชัยไป 0-2 เซต 

3-6 และ 6-7 ไทเบรก 5-7 ส่งผลให้ เกจ ไบรเมอร์ ผ่านเข้าสู่

การคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับติโม เลอกูต์ จากฝรั่งเศส ที่เข้า

รอบด้วยการชนะ ชาร์ลส์ บรูม จากสหราชอาณาจักร 3-6, 6-1 

และ 6-4 ด้าน “ก็อต” กฤติน โกยกุล นักหวดวัย 27 ปี จาก

พังงา มือ 1,535 ของโลก ที่ได้ไวลด์การ์ดเช่นกัน สุดต้านการหวด

ที่เฉียบคมของคู่แข่งขันอย่าง ตริสตัน สคูลเกต จากออสเตรเลีย 

วัย 21 ปี มือวาง 2 ของรอบคัดเลือก มือ 237 ของโลก พ่ายไป 

0-2 เซต 3-6 และ 1-6 กฤติน ตกรอบไปตามระเบียบ ในขณะ

ที่ตริสตัน สคูลเกต ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย ไปพบกับ 

ฮอง ซอง ชาน จากเกาหลีใต้ ที่คว้าชัยได้จากสจ๊วร์ต ปาร์กเกอร์ 

จากสหราชอาณาจักร 6-3, 1-6 และ 6-3 ส่วนผลการแข่งขันคู่

อื่น ชายเดี่ยว คัดเลือกรอบแรก พล วัฒนกูล (ไวลด์การ์ด) แพ้ โด

มินิก พาแลน (สาธารณรัฐเช็ก) 2-6, 6-3 และ 3-6 เดย์น เคลลีย์ 

(ออสเตรเลีย) ชนะเดนิส อิสโตมิน (อุซเบกิสถาน) 6-3, 6-0 เจมส์ 

แม็กคาเบ (ออสเตรเลีย) ชนะสิดหาร์ธ ราวัต (อินเดีย) 6-3, 6-7 

(4) และ 7-6 (4) วาเลนติน วาเชอร็อต (มองโกเลีย) ชนะนัม จีซุง 

(เกาหลีใต้) 3-0 Retd. (ปวดคอ)

สุราษฎร์ฯได้ ‘นิธิพร’ แฮตทริกบุกเจ๊าราชนาวี 

สมุทรปราการ • ฟุตซอลไทยลีก 2022 แมตซ์เดย์11 วันอาทิตย์

ที่ 21 ส.ค.65 เกมหนีตายที่ภูติอนันต์ บางนา “ตะหานน้ำา” ราช

นาวี เปิดบ้านเสมอ “กุ้งสายฟ้า” สุราษฎร์ธานี 3-3 ราชนาวีนำา

ก่อนทั้ง 3 ครั้ง พรพจน์ พรหมตระกูล น.5, มานะชัย สุโพธิ์ น.

33 และวันนิวัต กรีลพ น.39 ก่อนที่สุราษฎร์ธานีจะตามตีเสมอ

ได้ทั้ง 3 ครั้งเช่นกันจากแฮตทริกของนิธิพร รอดคำาทุย น.30, น.

34 และ น.40 แบ่ง 1 แต้มกลับสุราษฎร์ธานี ส่วนที่อาคารสุร

สิงหนาถ กองพล.ร.9 จ.กาญจนบุรี “เสือดำาแห่งแดนตะวันตก” 

ฟุตซอลไทยอาร์มี่ แพ้ “อัศวินเมืองหลวง” แบงค็อก บีทีเอส 2-4 

ทีมเยือนได้ 3 ประตูจาก อราซ่า เบิ้ล น.4, นาวิน รัตนวงษ์สวัสดิ์  

ยิง  2  ประตู  น.4 , น.8 ก่อนที่เจ้าบ้านจะเจาะไล่มา 2 ลูกจากชล 

ลวิน ผึ้งใหญ่ เบิ้ล 2 ลูก น.13, น.20 ส่วนครึ่งหลัง นาวิน รัตน

วงษ์สวัสดิ์ กดแฮตทริก ของตัวเอง น.35 ช่วยให้ แบงค็อก บีที

เอส บุกชนะ 4-2

‘สมเกียรติ’ เข้าที่ 2 ขึ้นโพเดียมครั้งที่ 4

ออสเตรีย • ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ เก็บคะแนนสะสม

ชิงแชมป์โลก รุ่นโมโต ทู เรซที่ 13 ของปี 2022 รายการ 

“ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์” ณ สนามเรด บูลล์ ริง ระยะทางต่อ

รอบ 4.3 กิโลเมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม เป็นการ

ประลองความเร็วรอบชิงชนะเลิศ รวม 25 ปรากฏว่า สมเกียรติ 

จันทรา นักซิ่งชาวไทย สังกัดทีมอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีมเอเชีย เข้า

เส้นชัยอันดับ 2 ช้ากว่าโอกูระเพียง 0.173 วินาที ขึ้นโพเดียม

เป็นครั้งที่ 4 ของฤดูกาลนี้ ต่อจากครั้งล่าสุด ที่สนามเลอมังส์ 

ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เก็บคะแนน

สะสมอีก 20 แต้ม รวม 92 แต้ม ด้านเขมินท์ คูโบะ นักบิดลูก

ครึ่งญี่ปุ่น-ไทย สังกัดยามาฮ่า วีอาร์ 46 มาสเตอร์ แคมป์ ล้ม

รอบที่ 7 ยังไม่มีคะแนนสะสม.

เมืองทอง • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์

รายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด ครั้งแรก ในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ 

ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี โดยในการสนับสนุนครั้งนี้โลโก้ของมิตซูบิชิ มอ

เตอร์ส จะปรากฏอยู่บนเสื้อฟุตบอลของสโมสรในฤดูกาลนี้ พร้อมการจัด

กิจกรรมทางการตลาดภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองพันธมิตรที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ เพิ่มการมี

ส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ พร้อมผลักดันศักยภาพของฟุตบอลไทยสู่ระดับสากล

มร.อาราตะ ทาคาฮาชิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

กลยุทธ์การตลาด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า 

“การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ง

ของกลยุทธ์ Sport Marketing ของบริษัทที่จะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คน รวม

ไปถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดในประเทศไทย และจากการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเมืองทอง 

ยูไนเต็ด ภายในหนึ่งปีหลังจากนี้ โลโก้ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส จะปรากฏ

อยู่ที่เสื้อฟุตบอลของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด รวมไปถึงการจัดกิจกรรม

การสอนฟุตบอลสำาหรับเยาวชน ภายใต้ license ของอคาเดมีสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางการตลาดภายใต้

การสนับสนุนสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

มิตซูบิชิทั่วประเทศ”

“สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 

และพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของทีมในระดับมืออาชีพ ด้วยความแน่วแน่ที่จะ

ยกระดับสโมสรให้เป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำาของเอเชีย ทำาให้เราเชื่อว่าการ

สนับสนุนครั้งนี้จะมีส่วนในการสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทย และ

เราเองก็มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง ‘จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ’ ซึ่งถ่ายทอดจาก

ประสบการณ์ในการแข่งขันมอเตอร์สสปอร์ตนานนับหลายปี และแรลลี่

อาร์ตซึ่งเป็นแบรนด์ในระดับแถวหน้าของสนามแข่งมอเตอร์สสปอร์ต ซึ่งเพิ่ง

กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าจิตวิญญาณนี้จะ

ช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับเหล่าแฟนคลับไปพร้อมๆ กับการสร้างแรง

บันดาลใจให้พวกเขาได้สนุกกับทุกวินาทีของชัยชนะ และจากการสนับสนุน

สโมสรครั้งนี้เราเชื่อว่าจะมีกิจกรรมด้านการตลาดและไลฟ์สไตล์ในรูปแบบอื่นๆ 

ที่จะช่วยดึงดูดเหล่าคนรุ่นใหม่ให้รู้จักแบรนด์มากขึ้น และทำาให้เราสามารถ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาได้”

“เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลชั้นนำาของประเทศไทย

ที่ได้รับการยกย่องจากทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้รับ

ชัยชนะทั้งหมดถึง 4 ครั้งในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก ซึ่งถือเป็นการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดในประเทศไทยมาตลอดหลายทศวรรษ และมีนัก

ฟุตบอลจากสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง ชนาธิป สรงกระสินธ์, ธีรศิลป์ 

แดงดา, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และธีราทร บุญมาทัน เข้าร่วมการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกระดับนานาชาติ ในปัจจุบันสโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด มี

จำานวนผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย ถือเป็นสโมสรฟุตบอลที่

มีฐานแฟนคลับใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลไทย และมีแฟนๆ มากกว่า 10,000 

คนเข้าชมการแข่งขันในบ้านทุกนัดอย่างเป็นประจำา ยิ่งไปกว่านั้นสโมสรยังเป็น

ที่รู้จักและโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ด้วยผู้

สนับสนุนกว่า 85,000 คนในประเทศเวียดนาม 55,000 คนในประเทศกัมพูชา 

50,000 คนในประเทศลาว และ 40,000 คนในเมียนมา”

บุรีรัมย์ • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด อีสปอร์ต จัดงานเปิดตัวผู้สนับสนุนจำานวน 26 แบรนด์ ในการผนึก

กำาลังเพื่อการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2022/23 และการแข่งขันกีฬา                                               

อีสปอร์ตอย่างยิ่งใหญ่ ที่แคมป์สนามฝึกซ้อมสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เขา

กระโดง จ.บุรีรัมย์ พร้อมแสดงศักยภาพในการพัฒนานักฟุตบอลระดับ

เยาวชน จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ที่สามารถขึ้นไปทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่

ได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากนายเนวิน ชิดชอบ ในฐานะประธานสโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวเปิดงาน และพูดถึงเป้าหมาย รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์

ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่จะมีขึ้นในปี 2022/23 พร้อมด้วยนายไชยชนก 

ชิดชอบ ประธานบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต, นายชนน์ชนก ชิดชอบ ผู้อำานวย

การฝ่ายพัฒนาเยาวชน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยมีผู้สนับสนุนของสโมสร

เข้าร่วมงานครบครัน

ประธานสโมสรปราสาท

สายฟ้ากล่าวว่า “เป้าหมายของ

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของเราต่อจาก

นี้ก็คือการป้องกันแชมป์ทั้ง 3 

แชมป์ ซึ่งการรักษาแชมป์มัน

สำาคัญกว่าการเป็นแชมป์ บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด เป็นทีมเดียวในเอเชียที่

สามารถคว้าแชมป์ 3 แชมป์ต่อ

หนึ่งฤดูกาลได้ถึง 4 ครั้ง และใน

การเจอบีจี ปทุม ยูไนเต็ด วันที่ 4 

กันยายนนี้ จะขอล้างตาให้ได้”

“พวกเราเชื่อว่าการทำา

ทีมฟุตบอลไปสู่ความสำาเร็จอย่าง

ยั่งยืนได้ ก็อยู่ที่การสร้างคน ให้

เป็นคน และสำาคัญที่สุดคือการ

สร้างวินัย ไม่เคยเชื่อมาก่อนว่า

ฟุตบอลจะประสบความสำาเร็จได้ 

เฉพาะพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว 

แต่ผมเชื่อว่าการเป็นมนุษย์ พร

แสวงสำาคัญที่สุด”

“ปีนี้เรามีเด็กอคาเดมี

มากกว่า 140 คน ปีที่แล้วเรามี 

200 กว่าคน ค่าใช้จ่ายต่อคน ต่อ

ปี อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท 

เพราะเราต้องรับผิดชอบทั้งที่นอน 

อาหาร การเรียน ทั้งหมดทุกอย่าง”

“เมื่อเดือนที่ผ่านมาทีมเราส่งศุภชัย ใจเด็ด, ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา และ

รัตนากร ใหม่คามิ ไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ ซิตี ประเทศอังกฤษถึง 

40 วัน พอกลับมาประเทศไทย เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาในการฝึกซ้อมของทีมเรายังไม่เข้มข้นเพียงพอ เพราะ

ฉะนั้นมาตรฐานฟุตบอลไทยจะก้าวหน้าไปเป็นเจ้าเอเชีย หรือไปแข่งขันใน

ฟุตบอลโลก ผมมองว่ายังเป็นเรื่องที่พูดได้ แต่ทำาไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่คนที่พูด

ไม่ใช่คนที่มาทำาฟุตบอลจริงๆ”

“เราได้เห็นแล้วว่าการส่งเด็กๆ ไปฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี 

นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าว

แสดงความขอบคุณมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน

การช่วยยกระดับสโมสรในครั้งนี้

“ในนามสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้

รับการสนับสนุนจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำากัด ซึ่ง

เป็นแบรนด์รถยนต์ชั้นนำาระดับโลก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน

ประเทศไทย โดยทางมิตซูบิชิ มอเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงาน 

และพัฒนายานยนต์มาโดยตลอด ภายใต้ปรัชญา “Drive your Ambition” 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการก้าวไปสู่ความสำาเร็จของสโมสร ที่จะ

ร่วมกันขับเคลื่อนความมุ่งมั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ”

“แน่นอนว่า การเข้ามาร่วมสนับสนุนของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในครั้งนี้ 

จะช่วยให้สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งต้อง

ขอบคุณที่เชื่อมั่นสโมสรของเรา และพร้อมที่จะประสบความสำาเร็จไปกับเรา”

“นอกจากนี้ ทางสโมสรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างการรับรู้และร่วม

มือในการแนะนำาการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ไปยังแฟนบอลของเราและ

ผู้ใช้รถยนต์มิตซูบิชิอย่างต่อเนื่อง สนามธันเดอร์ โดม บ้านของเมืองทอง 

ยูไนเต็ด จะเปรียบเสมือนโชว์รูมของรถยนต์มิตซูบิชิในแต่ละรุ่น ให้แฟน

คลับของสโมสรได้มีโอกาสได้สัมผัสและทดลองขับอย่างใกล้ชิด ตลอดจน

โปรโมชั่นพิเศษอีกด้วย”

ขณะที่ นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำานวยการสโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ทีมของเราได้สร้างกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าอย่างชัดเจน 

เราตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพของทีม โปรโมตแบรนด์และขยายธุรกิจของ

เราไปพร้อมๆ กับเพิ่มฐานแฟนคลับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

กระชับความสัมพันธ์ของเรากับพันธมิตรให้แน่นแฟ้น เช่นเดียวกับพัฒนา

คุณภาพสิ่งอำานวยความสะดวกของเราให้เท่าเทียมกับมาตรฐานระดับ

นานาชาติ และยกระดับอคาเดมีของสโมสร เพื่อผลิตนักฟุตบอลมืออาชีพ

สำาหรับเกมต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่าทีมของเรามีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะ

จากการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ”

“ขอขอบคุณมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุน

สโมสรของเรา ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างแบรนด์และสโมสรเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีไปสู่ลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ 

นักฟุตบอล แฟนคลับ และอนาคตของฟุตบอลไทยไปพร้อมๆ กันด้วย”.

‘กิเลน’ได้‘มิตซูบิชิ มอเตอร์ส’หนุน

เพื่อเชื่อมต่อแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่

ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่รุ่นแรกคือ ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน, ยศพล เทียงดาห์ กลับ

มาก็สามารถรักษาการเล่นจนติดทีมชาติไทยมาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นจาก

นี้ ไป ในทิศทางของเรากับการพัฒนาฟุตบอล พร้อมจะส่งศุภชัย ใจเด็ด, ศุภ

ณัฏฐ์ เหมือนตา และรัตนากร ใหม่คามิ กลับไปฝึกเลสเตอร์ ซิตี อีกครั้ง ใน

ช่วงพักเลกไทยลีก เพื่อเรียนรู้ และเชื่อว่าจะกลับมาเป็นกำาลังสำาคัญของบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด และทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน”

“8 เยาวชน ที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ จากอคาเดมี ประกอบไปด้วย ภัทร 

สร้อยมาลัย, ธีรภักดิ์ เปรื่องนา, ธนดล ขาวสะอาด, ภูมิวรพล วรรณบุตร, ธนิ

ศร ไพบูลย์กิจเจริญ, พงศกร หาญรัตนะ, ธวัชชัย อินทร์ประโคน และเสก

สรรค์ ราตรี จะมี 4 คนที่ผมจะส่งไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมคอนซาโดเล ซัปโปโร ที่

ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อจะกลับมาช่วยทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ

เป็นอนาคตของประเทศไทย”

ทั้งนี้ นายเนวิน ชิดชอบ กล่าว

ต่อว่า “ได้มีการแจ้งกับนายกสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วว่า ต่อ

ไปนี้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะไม่ส่งผู้เล่นที่

มีอายุต่ำากว่า 19 ปี ไปร่วมแคมป์ทีม

ชาติไทยอีก เพราะที่ผ่านมา ทีมเรา

ได้ปล่อยนักเตะเยาวชนเหล่านี้ ไปร่วม

ทีมชาติ พอกลับมาแคมป์บุรีรัมย์ กลับ

เจอบุหรี่ไฟฟ้า เจอสิ่งที่ไม่ดี กลับมา

แล้วขาดวินัย ทั้งที่ตอนที่อยู่กับเรามี

วินัยดี แต่พอไปทีมชาติ ไปเจอเพื่อน

มากมาย ที่มาจากหลายสโมสร หลาย

โรงเรียน ทำาให้วินัยหายไป ผมเลย

ลงโทษไม่ให้ซ้อมฟุตบอล ให้ดูเพื่อนๆ 

ซ้อมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อเตือน

สติ”

ด้านนายชนน์ชนก ชิดชอบ ผู้

อำานวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชน กล่าว

ต่อว่า “การทำาฟุตบอลระดับเยาวชน

ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเรามี 143 ชีวิตที่

ต้องดูแล ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องฟุตบอล 

แต่ดูทั้งเรื่องการเรียน การเป็นอยู่ของ

เด็กๆ ทุกคน และผมต้องดูแลเด็ก

ตั้งแต่เด็กอายุ 8–21 ปี ซึ่งหนึ่งวันผม

ต้องซ้อมกับเด็กถึง 6 ชั่วโมง”

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทุ่มเทไปนี้ 

เพราะผมมองว่าถ้าเรามีความกระหาย ความอยาก ความรู้สึกจะถ่ายทอดไปยัง

เด็กๆ เพราะว่าเยาวชนเหล่านี้ก็มองหาต้นแบบในการใช้ชีวิต เพื่อเอาเป็นแบบ

อย่าง ซึ่งผมก็พยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ว่า ผมไม่ได้เก่งอะไร แต่สิ่งที่ผมมีคือ

เราทำางานหนัก ก็หวังว่าเด็กๆ ทุกคนในอคาเดมีจะเห็นสิ่งเหล่านี้ เพราะตั้งแต่

ทีมชุดใหญ่ มาจนถึงเด็กอคาเดมี การทำาทีมของเราไม่ได้มองที่พรสวรรค์ แต่

เรามองที่พรแสวง เพราะผมไม่ได้มองว่าเด็กๆ เริ่มจากจุดไหน แต่มองว่าเด็กๆ 

สู้ขนาดไหน และจุดจบของกราฟของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญที่เราจะ

ทำาให้ดีที่สุดครับ”.

แดงเดือด‘ผี’ฟัด‘หงส์’เดิมพัน3แต้มแรก

ซานโดร มาร์ติเนซ, เฟร็ด, ดาบิด เด เกอา

คาดว่าเกมนี้ เอริก เทน ฮาก อาจมีการปรับเปลี่ยน

ผู้เล่นในบางตำาแหน่ง ตามกระแสข่าวอาจมีการดร็อป

กองหลังกัปตันทีม อย่าง แฮร์รี แม็กไกวร์ และส่งราฟา

เอล วาราน ลงจับคู่แนวรับกับลิซานโดร มาร์ติเนซ ขณะ

ที่ศูนย์หน้าอองโตนี มาร์กซิยาล ที่เพิ่งหายเจ็บ อาจ

เบียดคริสเตียโน โรนัลโด ลงเล่นเป็น 11 คนแรก 

ประสานงานเกมรุกร่วมกับจาดอน ซานโช และ

มาร์คัส แรชฟอร์ด

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลง

สนาม

ดาบิด เด เกอา (ผู้รักษาประตู),           

ดิโอโก 

ดาโลต์, ราฟาเอล วา

ราน, ลิซานโดร มาร์

ติเนซ, ไทเรลล์ มาลา

เซีย, เฟร็ด, บรูโน แฟร์

นันเดส, คริสเตียน 

อีริคเซน, จาดอน 

ซานโช, มาร์คัส แรช          

ฟอร์ด, อองโตนี มาร์ก

ซิยาล

• ลิเวอร์พูล

ผลการแข่งขัน 5 เกม

หลังสุด

15/08/65 เสมอ คริสตัล 

พาเลซ 1-1

ซาอุดีอาระเบีย •  โอเล็กซานเดอร์ อูซิก สุดยอดนักชกไร้พ่ายชาว

ยูเครน ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง ย้ำาแค้นเอาชนะคะแนนแอนโธนี 

โจชัว ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต 3 สถาบันเอาไว้ได้ ในการ

ชกที่ซาอุดีอาระเบีย

การแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก รุ่นเฮฟวีเวต 3 สถาบัน เมื่อคืน

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ เมืองญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

เป็นการขึ้นสังเวียนดวลกันระหว่าง โอเล็กซานเดอร์ อูซิก  เจ้าของ

เข็มขัดชาวยูเครน พบกับแอนโธนี โจชัว ยอดกำาปั้นจากสหราช

อาณาจักร  กำาหนดชกทั้งสิ้น 12 ยก

คู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2021 โดยเวลา

นั้นเป็นโอเล็กซานเดอร์ อูซิก ที่เอาชนะคะแนนแอนโธนี โจชัว แบบ

เป็นเอกฉันท์ แย่งเข็มขัดแชมป์โลก 3 สถาบัน ทั้งสมาคมมวยโลก 

(WBA), องค์กรมวยโลก (WBO)  และสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF)  ไป

ครองได้สำาเร็จ 

ปรากฏว่าไฟต์นี้ในช่วง 4 ยกแรก โอเล็กซานเดอร์ อูซิก เป็น

ฝ่ายเดินเข้าหา และปล่อยอาวุธโจมตีใส่ผู้ท้าชิงอย่างต่อเนื่อง และยัง

ปิดทางไม่ให้คู่แข่งออกอาวุธได้อย่างถนัดเท่าไหร่นัก

ช่วงยก 5 ถึง ยก 7 เป็นฝั่งแอนโธนี โจชัว ที่มีโอกาสตอบโต้คืน

บ้าง เป็นฝ่ายเดินเข้าหาพยายามหาช่องโจมตีใส่คู่แข่งจากยูเครนอย่าง

ต่อเนื่อง และได้คะแนนจากช่วงยกนี้ ไปเยอะพอสมควร

อย่างไรก็ตาม เมื่อระฆังดังครบ 12 ยก กรรมการบนเวทีชูมือ

ให้ โอเล็กซานเดอร์ อูซิก กำาปั้นจากยูเครน เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน

แอนโธนี โจชัว ไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์  2-1 เสียง โดยผู้ตัดสิน 2 คน 

ให้อูซิกชนะ 115-113 และ 116-112 คะแนน ส่วนอีกหนึ่งคนให้ โจชัว

ชนะ 115-113 คะแนน

จากชัยชนะในไฟต์นี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์

โลกรุ่นเฮฟวีเวต 3 สถาบัน ทั้ง WBA, WBO และ IBF ของโอเล็กซาน

เดอร์  อู ซิก  แล้ว ยังเพิ่มสถิติไร้พ่ายของเจ้าตัวเป็น 20 ไฟต์รวด (ชนะ 

น็อก 13 ครั้ง)  ส่วนคู่แข่งอย่าง แอนโธนี โจชัว มีสถิติชนะ 24 ไฟต์ 

และแพ้ไป 3 ไฟต์.

‘อูซิก’ ย้ำาแค้นชนะ‘โจชัว’ 

ป้องแชมป์โลก3สถาบัน

06/08/65 เสมอ ฟูแลม 2-2

01/08/65 แพ้ สตราส์บูร์ก 0-3 (อุ่นเครื่อง)

30/07/65 ชนะ แมนฯ ซิตี 3-1 (คอมมูนิตี                                                    

ชิลด์)

27/07/65 แพ้ ซัลซ์บวร์ก 0-1 (อุ่น

เครื่อง)

ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอร์

เกน คล็อปป์ เทรนเนอร์ชาวเยอรมัน ต้อง

ปวดหัวกับการจัดทัพอีกหนึ่งนัดเนื่องจาก

นักเตะหลายคนยังมีอาการบาดเจ็บ 

และไม่สามารถลงสนามได้ ทั้งติอาโก 

อัลคันทารา, ดิโอโก โชตา, เคอร์ติส 

โจนส์, อิบราฮิมา โกนาเต, โฌเอล 

มาติป, อเล็กซ์ อ็อกซ์

เลด แชมเบอร์เลน รวม

ไปถึงดาร์วิน นูเญซ หัว

หอกอุรุกวัย ที่โดนแบน 3 เกมจาก

การโดนใบแดงในเกมที่แล้ว

แต่อย่างน้อยทีมยังได้รับ

ข่าวดีเมื่อโรแบร์ โต ฟีร์มิโน หัวหอก

ชาวบราซิเลียน หายจากอาการบาด

เจ็บมีลุ้นลงสนามในเกมนี้ โดยนาย

ใหญ่ชาวเยอรมันจะส่ง โมฮาเหม็ด                                        

ซาลาห์, หลุยส์ ดิอาซ เป็น 

2 แกนหลักในเกมรุก ขณะที่                                  

แดนกลางจะใช้จอร์แดน   

เฮนเดอร์สัน

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาด

ว่าจะลงสนาม

อลิสซอน เบ็ก

เกอร์ (ผู้รักษาประตู), 

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์- 

อาร์ โนลด์, เวอร์จิล 

ฟาน ไดจ์ค, โจ โกเมซ, 

แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, 

ฟาบินโญ, จอร์แดน 

เฮนเดอร์สัน, เจมส์ 

มิลเนอร์, ฮาร์

วีย์ เอลเลียต, 

หลุยส์ ดิอาซ, 

โมฮาเหม็ด 

ซาลาห์

                

• สถิติการเจอกันของทั้งสองทีม

สถิติรวมตั้งแต่อดีต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงสนามฟาดแข้ง

พบลิเวอร์พูลมาทั้งหมด 237 นัด โดยเป็น “ผีแดง” ที่ทำาได้ดีกว่าเล็ก

น้อยเอาชนะไป 89 นัด เสมอ 68 นัด “หงส์แดง” ชนะ 80 นัด

แต่การเจอกันในช่วงหลังกลายเป็นลูกทีมของเยอร์เกน 

คล็อปป์ ที่ทำาได้ดีกว่า โดยในพรีเมียร์ลีก ซีซั่นที่แล้ว ลิเวอร์พูลเก็บชัย

เหนือแมนฯ ยูไนเต็ด ทั้ง 2 นัดไป-กลับ ด้วยสกอร์ 4-0, 5-0 ซึ่งเกม

ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เมื่อฤดูกาลก่อน “ผีแดง” พ่าย “หงส์แดง” 

คาบ้าน 0-5

หากนับเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่

สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลมา 4 นัดติดต่อกัน โดยชัยชนะเกมสุดท้าย

ของ “ผีแดง” ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2018 ที่ทีมเก็บชัยเหนือ “หงส์

แดง” 2-1 จากการเหมาคนเดียวสองประตูของ มาร์คัส แรชฟอร์ด

อย่างไรก็ตาม เกมอุ่นเครื่องศึกแดงเดือดครั้งแรกในทวีปเอเชีย 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ที่ไล่ต้อนลิเวอร์พูล 4-0 จากการยิงของอองโตนี มาร์ซิ

ยาล 2 ประตู, เฟร็ด และฟาคุนโด เปลิสตรี.  

อังกฤษ • ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 3 ของฤดูกาล 2022/23 

ไฮไลต์สำาคัญในศึกมันเดย์ไนต์ คืนวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 

เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นเกมแดงเดือดระหว่าง 

“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดรังโอลด์แทรฟฟอร์ด ต้อนรับ

การมาเยือนของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทีมรองแชมป์เก่า

ความสำาคัญในเกมนี้ทั้งสองทีมยังไม่สามารถเก็บชัยใน

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2022/23 โดย แมนฯ ยูไนเต็ด พ่ายแพ้

มา 2 เกมรวดให้กับไบรท์ตัน 1-2 และเกมล่าสุดโดนวิพากษ์วิจารณ์

อย่างหนักจากการบุกไปพ่ายเบรนต์ฟอร์ดแบบหมดรูป 0-4 ขณะที่

ลิเวอร์พูลเสมอ 2 นัดรวดกับน้องใหม่ฟูแลม 2-2 และเกม

ล่าสุดไล่ตีเสมอคริสตัล พาเลซ แบบหืดจับ 1-1

• สภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีม

• แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ผลการแข่งขัน 5 เกมหลังสุด

13/08/65 แพ้ เบรนต์ฟอร์ด 0-4

07/08/65 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2

31/07/65 เสมอ ราโย บาเย

กาโน 1-1 (อุ่นเครื่อง)

30/07/65 แพ้ แอตฯ มาดริด 

0-1 (อุ่นเครื่อง)

23/07/65 เสมอ แอสตัน วิลลา 1-1 (อุ่นเครื่อง)

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของเอริก เทน ฮาก กุนซือ

ชาวดัตช์ เกมนี้ ได้รับข่าวดี อองโตนี มาร์กซิยาล กอง

หน้าชาวฝรั่งเศส สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นตัว

เลือกลงสนาม แต่จะยังไม่สามารถใช้งานคาเซมิโร                     

มิดฟิลด์ชาวบราซิเลียน ที่ย้ายมาจากเรอัล                          

มาดริด เพราะยังลงทะเบียนไม่ทัน 

และต้องรอประเดิมสนามสัปดาห์

หน้า ส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆ 

ยังอยู่กันครบ นำาโดย บรูโน แฟร์

นันเดส, คริสเตียน อีริกเซน, จา

ดอน ซานโช, ราฟาเอล วาราน, ลิ

‘สมยศ’ว่าไง..‘เนวิน’ไม่ส่งต่ำากว่า19ปีเข้าแคมป์

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

อูซิก-โจชัว แลกหมัดดุเดือด



รวบหลักสูตร‘ปวช.-ปวส.’เหลือเรียนแค่4ปี
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

กล่าวว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการติดตาม

นโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 

หลังจากที่นางสาวตรีนุชได้ประชุมร่วมกับ

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ

ผลิตและพัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.

อศ.) ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ

ทั้งรัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน

อาชีวะ ซึ่ง รมว.ศธ.ได้มีข้อสั่งการให้สำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำาเนิน

การขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพให้ตอบ

โจทย์ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการ

ปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา

ศึกษาธิการ • สอศ.เตรียมคลอดหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี จากเดิม 5 ปี ตั้งเป้า

เพิ่มสถาบันอาชีวะทำาทวิภาคีกับสถานประกอบการเป็น 50% ภายใน 3 ปี จากเดิมทำาข้อ

ตกลงได้เพียง 15% “สุเทพ” ยันผู้ประกอบการไม่ต้องกังวล เด็กอายุต่ำากว่า 18 ทำางานได้ 

เพราะกฎหมายแรงงานอนุโลมให้อยู่แล้ว

สามารถเรียนจบระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 4 ปี จากเดิม

ต้องเรียน ปวช. 2 ปี และ ปวส. 3 ปี หรือรวม

กัน 5 ปี  และเด็กจะต้องมีอายุ 18 ปี สามารถ

ทำางานในสถานประกอบการได้ แต่ขณะนี้เมื่อ

เด็กเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) จะมีอายุ 17 ปี ซึ่งไม่สามารถทำางาน

ได้ เนื่องจากอายุไม่ถึงติดกฎหมายแรงงาน 

ซึ่ง สอศ.จะปรับหลักสูตรให้ผู้เรียนสายอาชีพ

ได้จบภายใน 4 ปี โดยจะไปหารือปรับแก้

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการ

กฎหมายการศึกษาของ สอศ. จากนั้นจะ

จากเดิมต้องใช้เวลา5ปี/สอศ.ตั้งเป้าขยายทวิภาคีผู้ประกอบการ50%ใน3ปี

70 ปี จม.เหตุฯ เดินหน้า3โปรเจ็กต์พิเศษ

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

หตุการณ์สำาคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ทั้งพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พ.ศ.2562 เหตุการณ์สวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรือปฏิบัติการช่วยชีวิต 

13 หมูป่าในถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน มีการบันทึกเหตุการณ์และจัดทำา

จดหมายเหตุ เพื่อเติมเต็มข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย ซึ่ง

เป็นเพียงหน้างานเดียวที่ทำาให้คนส่วนใหญ่รู้จักงานจดหมายเหตุแห่ง

ชาติ แต่ยังมีภารกิจอนุรักษ์เอกสารจดหมายต้นฉบับ และประเมินคุณค่า

เอกสาร จัดเก็บให้บริการเอกสารทรงคุณค่าเพื่อการศึกษาค้นคว้า    

ในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่ง

ชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

และนิทรรศการเรื่อง “70 ปี จดหมายเหตุแห่งชาติ” เสนอเรื่องราวความ

เป็นมาของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดแสดงเอกสารชิ้นสำาคัญของหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติแต่ละแห่ง เช่น เอกสารจดหมายเหตุพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครอง

ประเทศสยาม พ.ศ.2411 ถึง 2453 เอกสารชุดนี้ถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วน

มีความสำาคัญระดับโลก, เอกสารเรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลพระราชทาน

ของสถานีประมง (กว๊านพะเยา), ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระ

สมุดวชิรญาณที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำาโลก และเอกสาร

สำาคัญอีกมากมาย เพื่อสร้างความตื่นตัวเอกสารประวัติศาสตร์เป็นสมบัติ

ของชาติ สามารถมาชมได้ ณ สำานักหอจดหมายเหตุแห่ง

ชาติ ย่านเทเวศร์

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร 

กล่าวว่า กิจการด้านจดหมายเหตุของประเทศไทย

มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกระบวนการ

ดำาเนินงานและการให้บริการสู่ประชาชน เป็นที่

ยอมรับในด้านวิชาการและการให้บริการมาโดย

ตลอด งานด้านจดหมายเหตุแห่งชาติมีบทบาท

สำาคัญจัดเก็บรวบรวม รักษาไว้ซึ่งเอกสาร

สำาคัญ เอกสารประวัติศาสตร์ของ

ชาติ นำาไปสู่การให้บริการเผย

แพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ  

70 ปี หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ อธิบดี ศก. 

กล่าวว่า เพื่อพัฒนา

งานจดหมายเหตุของ

ประเทศไทยให้เป็นรูป

ธรรม จึงเปิด 3 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ “เพิ่มข้อมูล พูนค่า

ภาพ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักวิชาการในสาขาต่างๆ มีส่วน

ร่วมในการอ่านภาพเก่าในหอจดหมายเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเอกสาร

จดหมายเหตุ, โครงการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำาของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ขอ

ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำาที่สำาคัญของตนเอง และ

นำาไปสู่การคัดเลือกเอกสารสำาคัญเพื่อขึ้นทะเบียนเอกสารมรดก

ความทรงจำาแห่งโลก และโครงการระบบการขออนุมัติทำาลาย

เอกสาร ซึ่งเป็นระบบที่หน่วยงานรัฐจะต้องจัดส่งข้อมูลเอกสาร

จดหมายเหตุเพื่อขอทำาลาย และเพื่อให้สำานักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติสงวนเอกสารจดหมายเหตุ 

ระบบนี้อำานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐในการจัดส่งเอกสารจดหมายเหตุใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์เอกเซล 

และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ

เอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบ API 

กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ได้ด้วย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น  

มธ.รังสิต • ทปอ.แยกสอบ TGAT/TPAT 66 

ออกเป็น 2 รอบ ธ.ค.65 และ มี.ค.66 หวัง

ผ่อนคลายการเตรียมสอบ ไม่ให้เด็กอ่าน

หนังสือหนักมากเกินไป และปีนี้จะมีการจัด

สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย เพิ่มช่องให้

ผู้จบอาชีวะจากต่างประเทศเทียบวุฒิและมี

สิทธิ์สอบ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์

รังสิต ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) มีการแถลงข่าวการคัดเลือกกลาง

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการ

ศึกษา 2566 หรือ TCAS 66 โดยนายบัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ ประธาน ทปอ. กล่าวว่า สำาหรับ

ระบบ TCAS 66 มีการปรับระบบการสอบ 

TGAT และ TPAT เป็น 2 ช่วงเวลา คือ เดือน

ธันวาคม 2565 และเดือนมีนาคม 2566 เพื่อ

เป็นการช่วยผ่อนคลายการเตรียมสอบของผู้

เข้าสอบไม่ให้อ่านหนังสือมากจนเกินไป และ

ในปีนี้จะมีการจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ด้วย นอกจากนี้ที่ประชุม ทปอ.ยังได้เห็นชอบ

การเก็บค่าสมัครสอบอยู่ที่ 150-900 บาท 

และเห็นชอบให้เทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เพิ่มเติม กับผู้เรียนที่จบอาชีวศึกษาของต่าง

ประเทศ ซึ่งจากนี้จะสามารถเทียบได้ตลอด

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านนายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้

จัดการระบบสอบ TCAS ทปอ. กล่าวว่า 

TCAS 66 รูปแบบการสมัครยังคงรอบการ

สมัคร 4 รอบ คือ 1.แฟ้มสะสมผลงาน รับ

สมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำาหนด ประกาศ

ผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนยันสิทธิ์

ในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 สละสิทธิ์ใน

ระบบ 9 กุมภาพันธ์ 2566 2.โควตา รับสมัคร 

มหาวิทยาลัยกำาหนด ประกาศผล 4 พฤษภาคม 

2566 ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พฤษภาคม 2566 สละ

สิทธิ์ 6 พฤษภาคม 3.แอดมิชชั่น รับสมัครผ่าน

ระบบ mytcas.com 7-13 พฤษภาคม 2566 

ประกาศผล รอบ 1 20 พฤษภาคม 2566 รอบ 

2 26 พฤษภาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์ 20-21 

พฤษภาคม 2566 สละสิทธิ์ 27 พฤษภาคม 

2566 และ 4.ไดเร็กต์ แอดมิชชั่น รับสมัคร

ที่ระบบของมหาวิทยาลัย 28 พฤษภาคม-9 

มิถุนายน 2566 ประกาศผล รอบ 1 13 

มิถุนายน 2566 รอบ 2 23 มิถุนายน 2566 

ยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 13-14 มิถุนายน 2566 

รอบ 2 23-24 มิถุนายน 2566 สำาหรับการ

สละสิทธิ์ระบบจะกำาหนดให้สละสิทธิ์ได้เพียง 

1 ครั้ง เพื่อสมัครรอบต่อไปได้ ทั้งนี้ในรอบ 3 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มา

ก่อน สามารถสละสิทธิ์ในรอบ 3 ได้

นายชาลีกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ระบบ TCAS 

66 จะมีการปรับรายวิชาสอบใหม่ คือ TGAT 

TPAT 5 วิชา และ A-Level 16 วิชา สำาหรับ

การแยกสอบ 2 ช่วงนั้น ในเดือนธันวาคมจะ

เป็นการสอบวิชา TGAT/TPAT เนื่องจากเป็น

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความถนัดเชิงวิชาชีพ

จึงสามารถจัดสอบก่อนได้ ซึ่งสามารถเลือก

สอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

โดยจะรับสมัครวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 

สอบ 10-12 ธันวาคม 2565 เว้น TPAT 1 

วิชาเฉพาะ กสพท สอบวันที่ 17 ธันวาคม 

2565 สอบด้วยกระดาษเท่านั้น ประกาศผล

สอบด้วยคอมพิวเตอร์ 15 ธันวาคม 2565 

และ 7 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ

ด้วยกระดาษ อีกทั้งยังสามารถใช้ผลคะแนน

ประกอบการพิจารณาในรอบแฟ้มสะสมงาน

และโควตาได้ด้วย ส่วนการสอบวิชา A-Level 

จะจัดสอบในเดือนมีนาคม 2566 เนื่องจาก

เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับเนื้อหาในห้องเรียน 

จึงมีความจำาเป็นต้องเรียนในชั้นเรียนให้จบ

หลักสูตรก่อน ทั้งนี้ในการสอบ A-Level จะมี

การเพิ่มรายวิชาภาษาสเปน และยกเลิกการ

สอบวิชาภาษาอาหรับ โดยจะรับสมัครวันที่ 

1-10 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ 18-20 มีนาคม 

2566 ประกาศผลวันที่ 17 เมษายน 2566

“สำาหรับการป้องกันปัญหาการถ่ายภาพ

ข้อสอบ หรือการนำาอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัย

ใหม่เข้าไปดำาเนินการทุจริตการสอบนั้น ใน

การสอบครั้งนี้จะมีการอบรมผู้คุมสอบมากขึ้น 

มีการนำาตัวอย่างของอุปกรณ์รูปแบบใหม่ๆ มา

ให้ผู้คุมสอบได้เห็น เพื่อที่จะเฝ้าระวัง อีกทั้งยัง

มีการแนะนำาจุดที่เป็นที่สังเกตเชิงพฤติกรรม

ด้วยว่า ผู้สอบแต่ละคนหากมีพฤติกรรมที่น่า

สงสัยจะสังเกต หรือจับจุดได้อย่างไร และอาจ

จะต้องมีการทำาเวิร์กช็อปและวิดีโอสาธิต เพื่อ

ที่จะให้ผู้ที่ทำาหน้าที่กรรมการคุมสอบมีความ

ระมัดระวังมากขึ้น” ผจก.ระบบสอบ TCAS 

ทปอ.กล่าว.

ทปอ.แยกสอบTGAT/TPAT66เป็น2รอบลดเครียดเด็ก

ด้าน ณิชชา จริยเศรษฐการ ผอ.สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าว

ว่า การดำาเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ บุคลากรได้ศึกษา 

พัฒนาองค์ความรู้วิชาการจดหมายเหตุจากต่างประเทศ จัดหาเทคนิค

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละยุคสมัยมาประยุกต์ใช้บริหาร

จัดการงานจดหมายเหตุ พัฒนาตั้งแต่การรับมอบเอกสารจากหน่วยงาน

รัฐ บุคคลสำาคัญของประเทศ นำามาประเมินคุณค่าเอกสาร จัดหมวด

หมู่ จัดทำาเครื่องมือช่วยค้น จัดเก็บ อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และ

ให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า รวมถึงบันทึกเหตุการณ์สำาคัญของประเทศ ขยาย

งานจดหมายเหตุสู่ภูมิภาค สามารถรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ได้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของไทย และรักษาเอกสารมรดกวัฒนธรรมให้คนรุ่น

หลังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สมบูรณ์ที่สุด

“การพัฒนางานจดหมายเหตุแห่งชาติ อยากผลักดันให้มีหอ

จดหมายเหตุระดับจังหวัด แม้มันยังไม่เกิดขึ้นในไทย ปัจจุบันเราเน้น

ย้ำาเอกสารราชการ เอกสารการบริหารงาน เห็นความเปลี่ยนแปลงและ

แนวคิดแต่ละยุคสมัย อยากให้รวบรวมเก็บรักษา หากไม่มีศักยภาพจัด

เก็บ ให้สงวน และส่งมอบสำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ก่อนทำาลาย

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย” ณิชชากล่าว

ส่วนโครงการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำา ณิชชา

กล่าวเสริมว่า คนส่วนใหญ่คุ้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่เป็นสถานที่ แต่ไม่รู้ว่าการเขียนลงหนังสัตว์ ใบลาน แผ่นศิลา เป็น

มรดกความทรงจำา เราค้นหาเอกสารลักษณะนี้เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นการ

แสดงถึงรากเหง้าของประเทศ ครบ 70 ปี เป็นครั้งแรกที่จัดทำาระบบให้

ประชาชนขอขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำาแห่ง

โลกแล้ว 5 รายการ ได้แก่ ศิลาจารึก หลักที่ 1, เอกสารจดหมายเหตุ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการบริหารการ

ปกครองประเทศสยาม, จารึกวัดโพธิ์, บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรอบ 100 ปี และฟิล์มกระจกชุด

หอพระสมุดวชิรญาณ ขณะนี้ ศก.ขอขึ้นทะเบียนตำานานอุรังคธาตุและ

เอกสารโบราณนัทโปนันทสูตรคำาหลวงเป็นมรดกความทรงจำาของโลก 

รอประกาศผลจากยูเนสโก

ทั้งนี้ นิทรรศการ 70 ปี จดหมายเหตุแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมจนถึง

วันที่ 16 ก.ย.นี้ ทุกวัน ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์.

เ

เข้าที่ประชุม กอศ.พิจารณาเห็นชอบออกมา

เป็นหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ต่อ

ไป เพื่อให้ผู้เรียนไปประกอบอาชีพได้ไม่ติด

กฎหมายแรงงาน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการหารือ

เรื่องการขยายความร่วมมือการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมีเป้าหมาย

ต้องการให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการเรียนการ

สอนในระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

จากปัจจุบันที่จัดอยู่ประมาณ ร้อยละ 15 

ภายใน 3 ปีการศึกษา ซึ่งในเรื่องนี้เราจะ

มีการทำาความเข้าใจกันใหม่ระหว่างสถาน

โชว์งานศิลป์ 2 ศิลปินหญิงหน้าใหม่

ละลานตา ไฟน์อาร์ต จัดแสดงผลงาน 2 ศิลปินหญิง

หน้าใหม่ในโครงการ Young Program 2022 ซึ่งมีความ 

โดดเด่นในการเลือกใช้วัสดุเฉพาะตัวในการสร้างงานศิลปะ

อย่างน่าสนใจ อัจฉราภรณ์ กล่ำาเกลื่อน นำาเสนอเทคนิค

โบราณด้านการลงรักปิดทองของช่างไทย นำามาดัดแปลง 

ทดลองลงรักที่ไม่ใช่สีดำาสนิท เพื่อให้เห็นสีธรรมชาติของเนื้อ

ไม้ และสร้างองค์ประกอบของภาพที่มีความร่วมสมัย แต่

ยังรักษาเอกลักษณ์ความงดงามงานฝีมือไทย ส่วนพัชริสา                                                          

สุวรรณรัตน์ เชี่ยวชาญวัสดุผ้า มีฝีมือเย็บปักถักร้อย ใช้

ประสบการณ์เคยทำางานกับห้องเสื้อแฟชั่นชั้นสูงระดับโอต์

กูตูร์ ร่วมกับเทคนิคทั้งจากฝรั่งเศสและไทย เสริมลวดลาย

ด้วยวัสดุหลากหลายประเภท สร้างศิลปะที่มีพื้นผิว 3 มิติ มี

สัญลักษณ์สัตว์มงคล ต้นไม้และดอกไม้มงคล จัดแสดงที่

ละลานตา ไฟน์อาร์ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ก.ย. และชม

ภาพผลงานทางเว็บไซต์ www.lalanta.com

ศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรดครั้งแรก

“จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย

อินฟราเรดใหญ่ที่สุดครั้งแรกในเอเชีย จัดแสดงบนพื้นที่

กว่า 1,000 ตารางเมตร โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ภัณฑา                                                             

รักษ์ อลิซ วิชช์ โชติ วันที่ 4-28 ก.ย.65 ณ หอศิลป์ร่วม

สมัยราชดำาเนิน นำาเสนอภาพถ่ายความงามในธรรมชาติใน

อีกรูปแบบหนึ่ง แม้คล้ายกับสิ่งที่เคยเห็นแต่กลับต่างจาก

การรับรู้ของดวงตามนุษย์ ด้วยการใช้กล้องดิจิทัลดัดแปลง

ให้รับแสงสีปกติผนวกกับแสงอินฟราเรด ก่อให้เกิดความ

งาม ความรู้สึก กระตุ้นเตือนผู้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่ง

ความคิด กำาหนดกฎเกณฑ์ หากวันหนึ่งดวงตาต้องปรับให้

คุ้นกับสิ่งที่ไม่เคยได้พบเห็น ความผิดปกติชั่วคราวหรือถาวร

เหล่านั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความคิด ความเชื่อ ความ

รู้สึก สั่นคลอนมิติแห่งความงาม กระทั่งขยายขอบเขตแห่ง

จินตนาการ.

ชวนชมนิทรรศการ 70 ปี จดหมายเหตุแห่งชาติ 

รวบรวม จัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าประวัติศาสตร์ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ

ณิชชา จริยเศรษฐการ ผอ.สำานักหอจดหมายเหตุฯ

ศึกษาธิการ • “ปลัด ศธ.” ไม่ห่วง ขอทำา

หน้าที่สำาคัญจนวันสุดท้าย เล็งเคลื่อนงาน

ทุกเรื่องไปให้ไกลได้มากที่สุด ไม่ต้องการทิ้ง

ภาระให้ “ปลัดใหม่” ต้องหนักใจ

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนจะ

เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้นั้น 

สิ่งที่ตนได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ขณะนี้ ไม่มีงานอะไรที่คั่งค้างแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำาหลักเกณฑ์การสรรหา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) เกณฑ์สรรหาเลขาธิการคุรุสภา และ

เกณฑ์สรรหา ผอ.องค์การค้าของ สกสค. รวม

ถึงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำาแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน พ.ศ.2565 จำานวน 208 อัตรา ได้จัด

ทำาตามข้อสั่งการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งตนไม่ห่วง

หรือกังวลอะไรแม้จะเกษียณอายุราชการ และ

จะขอทำาหน้าที่สำาคัญจนวันสุดท้าย และจะทำา

หน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายทุกเรื่องไปให้ไกล

ได้มากที่สุด เพื่อวางงานให้แก่ปลัด ศธ.คนใหม่

ได้สานต่อ เพราะไม่ต้องการทิ้งภาระอะไรให้

แก่คนใหม่ต้องมานั่งทำางานแบบหนักใจ

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หากสิ่งที่

ยังมีความเป็นห่วงเรื่องการทำางานในสังกัด 

สป.ศธ.จะเป็นเรื่องการบรรจุแต่งต้ังรองศึกษา   

ธิการจังหวัด (รอง ศธจ.) ทดแทนอัตรา

เกษียณอายุราชการ ซึ่งปีนี้มีไม่น้อยกว่า 10 

ราย และจะต้องมีการดำาเนินการเปิดสอบ

รอง ศธจ.ใหม่ เนื่องจากบัญชีของผู้ที่สอบได้

ใกล้หมดอายุในเร็วๆ นี้ อีกทั้งหากในกรณีที่

บางจังหวัดมี ศธจ.เกษียณอายุราชการด้วย 

จนทำาให้เหลือรอง ศธจ.ทำางานคนเดียว ก็

อาจส่งผลให้การขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่

สะดุดได้ โดยในประเด็นนี้หากตนต้องการจะ

เร่งดำาเนินการเปิดสอบใหม่ก็คงทำาได้ แต่คิด

ว่าไม่ทำา ซึ่งอาจจะร่างหลักเกณฑ์การสอบ

บรรจุแต่งตั้งไว้คร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางให้

ปลัด ศธ.คนใหม่ได้เข้ามาสานต่อ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การเปิดสอบ

รอง ศธจ.รอบใหม่ ห่วงเรื่องการวิ่งเต้นจ่าย

เงินซื้อตำาแหน่งหรือไม่นั้น นายสุภัทรกล่าว

ว่า ตนคิดว่าคงมีแต่คนไม่มีสติเท่านั้นที่จะทำา 

เพราะในยุคของตนทำางานอย่างตรงไปตรง

มา แต่หากมีผู้ที่ต้องการที่จะโดนหลอกให้

ตกเบ็ดจ่ายเงินกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็คงช่วย

อะไรไม่ได้.

ประกอบการและสถานศึกษา เนื่องจากเรา

พบปัญหาว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ยัง

มีช่องด้านกฎหมายแรงงาน ซึ่งต้องเป็นเด็ก

อายุ 18 ปีขึ้นไปในการเข้าทำางาน    

“แต่ความจริงแล้วการทำาความร่วมมือ

แบบทวิภาคีนี้กฎหมายแรงงานได้อนุโลมให้อยู่

แล้ว  ซึ่งจากนี้ ไป สอศ.จะเดินหน้าทำาความ

เข้าใจให้มากขึ้น ทั้งนี้เรื่องใดเป็นข้อท้วงติง

จะต้องเร่งทำาทันที เพื่อให้การผลิตผู้เรียนสาย

อาชีพมีประสิทธิภาพ” เลขาฯ กอศ.กล่าว.

‘สุภัทร’เกษียณแบบไร้ห่วง

ลยุงานจนถงึวนัสดุทา้ย  
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11บันเทิง

ม่คิดจะพูด-วิจารณ์อะไรบ้างเลยเหรอ?

เนี่ย..มีคนถามเอากับผมถึงกรณีของ “พิ้งกี้” คุณสาวิกา 

ไชยเดช นักแสดงสาว ที่ตอนนี้ ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำา

พร้อมแม่และพี่ชาย โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว

ซึ่งผมได้ตอบไปตามตรงว่า..ไม่รู้จะพูดจะวิจารณ์อย่างไร 

จะตำาหนิรึ ก็ไม่รู้เธอทำาผิดจริงหรือเปล่า จะให้กำาลังใจรึ เธอก็น่า

จะมีกำาลังใจที่ดีมากอยู่แล้ว ไม่งั้นคงมีข่าว..

พิ้งกี้เครียด หน้าหมอง ร้องไห้ทั้งคืนจากผู้คุมฯ และสื่อให้

ได้เห็น-ได้อ่านแล้วล่ะ!

ก็..เลยคิดว่าน่าจะสดับตรับฟังอย่างเงียบๆ ไปก่อน

จะเหมาะกว่า แต่ถึงกระนั้นก็อยากให้อ่านที่ทนาย

รณรงค์ แก้วเพ็ชร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า..

“Forex 3D ใช้วิธีโดยการอ้างว่าเป็นการเอา

เงินไปลงทุน คนคิดว่าได้เงินจริง เพราะเป็นค่าเงิน

ต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รองรับใน

ตอนนั้น

ปรากฏว่ามีคนสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะ

มีดาราดัง คือ พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช เป็นแอมบาสเดอร์ 

หรือคนโปรโมตการันตี ให้น่าเชื่อถือ จนกระทั่งมียอดเงินเข้า

มากว่า 2 หมื่นล้านบาท

โดยมีทั้งประชาชนและมีดาราอีกหลายคนที่หลงเชื่อ แต่

พอเป็นคดีความขึ้นมา พิ้งกี้ก็มีการไกล่เกลี่ย จนหักกลบลบหนี้

เหลือ 2 พันกว่าล้าน

ในเคสนี้มีดารามาร่วมหลายคนในการโปรโมตและพรี

เซนเตอร์ และชักชวนให้คนหลงเชื่อ จนมีผู้เสียหายจากที่ได้ไป

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ DSI พบมีดาราที่มีเอี่ยว

อีกหลายคน

มีรายชื่อทั้งหมดและสมควรที่จะได้รับโทษเหมือนกัน 

เพราะคนที่มาโปรโมตเพื่อเอารายได้จากเงินส่วนนี้โดยที่ ไม่สน

ความเดือดร้อนและเสียหายของชาวบ้าน แต่พิ้งกี้คือคนเริ่มต้น

โดยพิ้งกี้สนิทกับนายอภิรักษ์มากและคนอันดับต้นๆ ที่

เงินไหลเข้า-ออกบัญชี ส่วนแม่และพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็น

ผู้เข้ามาบริหารเรื่องเงินที่หมุนเวียนเข้ามา

อยากฝากเตือนดาราอีกหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอน

นี้มีการตรวจสอบพยานหลักฐาน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ควรออก

มาแสดงตัวรับผิดชอบ 

เพราะกรณีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ผู้เสียหายก็อยาก

ได้เงินคืน และมีดาราหลายคนกำาลังตรวจสอบอยู่ ถ้าพยานหลัก

ฐานพร้อม ศาลก็จะอนุมัติออกหมายจับ

อยากฝากถึงดาราดังๆ อีกหลายคน อยากให้ดูเป็นกรณีตัว 

อย่าง ว่าการโปรโมตหรือโฆษณาอะไร ที่ได้เงินค่าตัวสูงๆ อยาก

ให้พิจารณาให้ดี เพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ..”

ครับ..อยากให้อ่าน ก็เพื่อคนที่รักที่ชอบในตัวพิ้งกี้จะได้รู้-

เข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงจะได้ไม่หัวเสียหรือโทษโกรธ

เกลียดกระขบวนการยุติธรรม

สำาหรับดารา-คนในวงการท่ีรู้ตัวเองว่าเข้าไปเก่ียวข้องกับ

เขาด้วย ก็จะได้เตรียมเน้ือ-เตรียมตัว หาทางแก้ข้อกล่าวหา หรือ

หากจะแสดงความรับผิดชอบได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี-ชื่นชม!

ส่วนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย ก็อยากให้เอากรณีของ

พิ้งกี้เป็นตัวอย่าง เพราะดูออกแหละว่าทุกวันนี้ดารา-นักแสดง

ต่างก็หวังจะรวยๆๆๆ กันทั่วหน้า

และที่กระเสือกกระสนดิ้นรนกันเข้ามาอยู่ในวงการบัน 

เทิงนี้ จุดประสงค์หลักก็คือชื่อเสียงกับเงินทอง! 

แต่เมื่อบางคนได้แค่เป็นดารา ไม่สามารถจะไขว่คว้าชื่อ

เสียงและเงินทองได้ดังปรารถนา การรับเป็น “พรีเซนเตอร์” 

โฆษณาสินค้าบ้าง นุ่งนิดปิดน้อยถ่ายรูปลงไอจีบ้าง จึงเป็นอีก

ช่องทางหาเงิน

ซึ่งหาใช่เรื่องเสียหาย หากสินค้าที่รับจ้างโปรโมตไม่ได้ผิด

กฎหมาย แต่บางรายหรือหลายรายที่ความโลภบดบังตา แค่เขา

ยื่นค่าจ้าง-ตัวให้สูงหน่อยก็รีบคว้า

โดยไม่สนใจ ไม่พิจารณาให้ถ้วนถี่ว่าเขาจ้างให้ทำาในสิ่งที่

กฎหมายห้ามหรือไม่ ที่สุดก็เลยได้ไม่คุ้มเสีย! 

ก็ไม่ได้จะเตือนหรือตำาหนิคนทำามาหา (รวย) กิน เพราะ

เข้าใจแต่ละคนต้องด้ินรนเพื่อกิเลสของตัว แต่ก็อยากให้ตระหนัก

และสำานึกอย่างที่นักร้องสาว “จ๊ะ นงผณี” ว่า..

“อยากจะมี..ก็ต้องมีด้วยตัวเอง ทำางานเอง เหนื่อยเองดีกว่า 

ไม่ใช่มีเพราะหลอกคนอื่นมา แล้วภูมิใจในความรวยของตัวเอง!!!!!”

จริงแท้ของเธอนะ!.

ภูมิใจในความรวย?

ไ

านพ้นไปแล้วกับโชว์ของ 2 หนุ่ม     

บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ 

พีพี-กฤษฏ์ อำานวยเดชกร ในงาน

เทศกาลดนตรีระดับโลก SUMMER SONIC 

2022 ที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมโชว์พร้อมศิลปิน

ดังจากหลากหลายประเทศ ที่จัดขึ้น ณ Zozo 

Marine Stadium และ Makuhari Messe โตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น 

งานนี้

เรียกได้ว่าแฟนๆ 

ของทั้งคู่สุดฟิน 

เพราะ บิวกิ้น

และพีพีขนเพลง

ดังจากซีรีส์แปล

รักฉันด้วยใจเธอ 

ผลงานสร้างชื่อ

ที่ทำาให้แฟนๆ 

ได้รู้จักพวกเขา 

อาทิ รู้งี้เป็นแฟน

กันตั้งนานแล้ว, โคตรพิเศษ, ห่มผ้า ฯลฯ และ

ซิงเกิลฮิต อย่าง I’ll do it how you like, ชอบ

ตัวเองตอนอยู่กับเธอ, iไม่o ฯลฯ โชว์จัดเต็มให้

แฟนๆ ได้ชม พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยเพลง

กีดกันภาษาญี่ปุ่น งานนี้สร้างความ

ประทับใจเป็นอย่างมากให้แฟนๆ 

ชาวญี่ปุ่น แฟนชาวไทยและอีก

หลายประเทศที่เดินทางมาเชียร์

แบบติดขอบเวที พร้อมยังช่วย

กันส่งกำาลังใจผ่าน #BKPP 

summersonic จนขึ้นอันดับ 1                              

เทรนด์

ทวิตเตอร์

โลก และ

ประเทศ 

ไทยอีก          

ด้วย

โดยทั้ง

คู่ยังมีกำาหนด

จะขึ้นแสดงอีก

รอบใน SUMMER 

SONIC EXTRA    

ที่จะจัดขึ้นในวัน                                                          

พุธที่ 24 สิงหาคมนี้ ณ EBISU Garden Hall 

เวลา 19.30 น. (เวลาญี่ปุ่น) หรือ 17.30 น. 

(เวลาไทย) ซึ่งบัตร Sold out เป็นที่เรียบร้อย 

แล้ว

ผ่

ากสตาร์ดังใน TikTok Bella Poarch 

(เบลลา พอร์ช) เปิดตัวในฐานะศิลปิน

หญิงหน้าใหม่ด้วยซิงเกิลแรงๆ อย่าง 

“Build A Bitch”, “Inferno” ที่ทำาให้เธอกลาย

เป็นศิลปินที่ถูกจับตามองในทันที และเมื่อปล่อย 

‘Dolls’ อีพีชุดแรกในชีวิตออกมา ก็ได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่น 

“ฉันตื่นเต้นมากๆ กับการปล่อยอีพีชุด

แรก หลังจากเริ่มต้นการเดินทางบนถนนดนตรี

ในช่วงล็อกดาวน์ ‘Dolls’ เป็นเรื่องราวส่วนตัว

ของฉัน ที่พูดถึงเรื่องความท้าทายต่างๆ และ

การเติบโต ตลอดระยะเวลาเหล่านั้น และฉัน

หวังว่า แฟนๆ จะสามารถเข้าถึงเรื่องราวในอีพี

ชุดนี้ ได้”

Bella Poarch พูดถึงอีพีชุดแรก ที่เธอใช้

เวลาทำางานเป็นปีกับโปรดิวเซอร์, เพื่อนร่วม

สังกัด Warner Records และเพื่อนร่วมงาน Sub 

Urban (ซับ เออร์เบิน) โดยนอกจากจะปล่อยอี

พี ‘Dolls’ ออกมา เธอยังส่งซิงเกิลชื่อเดียวกันให้

แฟนๆ ได้สัมผัสทั้งเพลง ทั้งมิวสิกวิดีโออีกด้วย 

และเพื่อสานต่อความแรงที่ ได้รับจากอี

พี Bella Poarch ปล่อย “Living Hell” เป็น

ซิงเกิลใหม่พร้อมมิวสิกวิดี โอตามมาติดๆ โดย

เพลงนี้เป็นเพลงส่วนตัวมากๆ ของเธอ แล้วก็เต็ม

ไปอารมณ์ความรู้สึกสุดๆ การทำาเป็นมิวสิกวิดีโอ

ก็ย้ำาสิ่งที่ Bella ต้องการถ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น 

โดยเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่เธอวางคอนเซ็ปต์ การ

เล่าเรื่อง ซึ่งพูดถึงการหาทางหลุดพ้นจากความ

เจ็บปวด ซึ่งทำาให้เธอเหมือนตกเป็นนักโทษ และ

พยายามรวบรวมความกล้าเพื่อดึงพลังในตัวกลับ

คืนมา 

ผู้กำากับมิวสิกวิดีโอเพลงน้ีก็ไม่ใช่ใครอื่น 

Andrew Donoho (แอนดรูว์ โดโนโฮ) ท่ีทำางานร่วม

จ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

กับ Bella Poarch มา

แล้วในมิวสิกวิดีโอ “Build 

a Bitch” และ “Dolls” 

เพราะฉะน้ันม่ันใจได้

ว่า สไตล์ของงานไม่หลุด

จากท่ีเคยสัมผัสในเพลง 

ผ่านๆ มาของ Bella 

Poarch ซ่ึงถือเป็นอีก

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ

เธอแน่นอน โดยชมมิว

สิกวิดีโอ “Living Hell” 

และเพลงอื่นๆ ของ Bella 

Poarch ได้ท่ียูทูบ Bella Poarch 

แล้วสัมผัสกับทุกเพลงจากอีพีชุดแรก

ของสาวคนนี้ ‘Dolls’ ได้ทุกบริการสตรีมมิง : 

https://wmth.lnk.to/dollsepblpEC ที่จะทำาให้

พบคำาตอบว่า ทำาไมสตาร์จาก TikTok รายนี้ ถึง

กลายเป็นหน้าใหม่สมควรจับตาในวงการเพลง

โลกของวันนี้ โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค.

พีพีกล่าวว่า “ยอมรับว่าก่อนขึ้นโชว์ตื่น

เต้นมากๆ เพราะนี่คือการมาแสดงคอนเสิร์ตต่าง

ประเทศครั้งแรกและเป็นเวทีใหญ่ แต่ก็คิดว่า

เราจะทำาให้ดีที่สุดอย่างที่ตั้งใจและซ้อมมาอย่าง

หนักมาตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆ อยากให้ทุกคนสนุก 

และไม่อยากทำาให้ทุกคนที่รอชมผิดหวัง ตอน

อยู่บนเวทีมองลงมาเห็นแฟนๆ มาเชียร์กันเยอะ 

หลายคนบินมาจากเมืองไทยเลย รวมถึงแฟนๆ ที่

นี่ด้วย พีรู้สึกอุ่นใจมากๆ ครับ 

อยากขอบคุณทุกคนที่มาชม 

รวมถึงแฟนๆ ที่ส่งกำาลังใจมาเชียร์

ด้วย ขอบคุณนาดาว มิวสิค และ 

Universal Music Thailand ที่ทำาให้

เราสองคนได้มาไกลถึงที่นี่ เกิน

ฝันมากๆ ครับ ขอบคุณบิวกิ้น ที่

ซัพพอร์ตกันมาตลอด คอยเชียร์ 

คอยเอาใจช่วยพีมากๆ เราทำาได้

แล้ว ขอบคุณพี่เบล สุพล ด้วยครับ 

นี่จะเป็นอีกความทรงจำาหนึ่งที่ดี ที่พี

จะไม่ลืมเลยครับ”

บิวกิ้นเผยว่า “ดีใจมากๆ ที่มีโอกาสได้

มา จริงๆ กดดันมากๆ ครับ เพราะเราก็ยังไม่ได้

มีประสบการณ์เยอะด้วย แล้วต้องมาขึ้นเวทีที่

ต่างประเทศและมีศิลปินระดับโลกที่เราชอบมา

ขึ้นด้วย พอได้ขึ้นไปแสดงจริงๆ ก็รู้สึกอุ่นใจที่ได้

รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนๆ ที่มารอชม พอ

ลงเวทีมาก็รู้สึกตื้นตัน และภูมิใจว่าสิ่งที่ผมกับพี

และทีมงานทุกคนได้เตรียมการ และซ้อมกันมา

อย่างหนัก 

สุดท้ายผลมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราตั้ง  

ใจ ขอบคุณ Summer Sonic ขอบคุณทางนา                                                        

ดาว พี่ย้ง พี่แท๊ด ที่คอยช่วยเหลือและยัง

สนับสนุนผมกับพีทุกทางเหมือนเคย ขอบคุณ

แฟนๆ ที่ตามมาเชียร์ที่นี่ และดูทางไลฟ์ และ

ขอบคุณพีพีมากๆ ที่ร่วมกันคิด ช่วยกันทำา

อย่างเต็มที่ แล้วก็ซัพพอร์ตกันมากๆ มาตลอด

ครับ ดีใจที่เราสองคนได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกัน 

ขอบคุณครับ”.

ดาราเจ้าของบทแจ็ก 

สแปร์ โรว์ จาก Pirates 

of the Caribbean ที่

หลายคนคิดถึง แต่

แฟนๆ ก็อาจต้องทำาใจ

กันไว้ เพราะเจ้าตัวอาจ

เตรียมปิดฉากกับบทโจร

สลัดสายฮา แล้วไปสนุกกับบท

อื่นแล้วหลังจากที่ดิสนีย์เลือกที่จะเชื่อนาง

มารมากกว่า ล่าสุดมีข่าวว่าเขาเตรียมที่จะทำา

เซอร์ไพรส์ไปปรากฏตัวในงาน MTV VMAs 

ในชุดนักบินอวกาศ Moonman

จอห์นนี เดปป์ มีข่าวว่า ต้องเตรียม

ตัวไปงานมอบรางวัล MTV Video Music 

Awards ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า ด้วยการ

แต่งตัวเป็นนักบินอวกาศ Moonman แหล่ง

ข่าววงในยืนยันว่า นักแสดง

วัย 59 มีแผนที่จะช็อก

ผู้ชมในอีเวนต์ดังกล่าว

ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์

ที่ 28 สิงหาคม ซึ่งก็น่า

จะตรงกับเช้าวันจันทร์ใน

ประเทศไทย

เขาจะปรากฏตัวในบางช่วง

ระหว่างการออกอากาศงานมอบรางวัล และ

การเซอร์ไพรส์ของเขาน่าจะเป็นการเรียกน้ำา

ย่อยการสลัดภาพเก่าไปสู่บทพระเจ้าหลุยส์ที่ 

15 ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์และเรื่องราว

ความรักเรื่อง Jeanne du Barry ของผู้กำากับ

หญิงชาวฝรั่งเศส มาแวน เลอ เบสโก ซึ่งเธอ

ก็จะร่วมแสดงกับเดปป์ด้วย.

Interthaipost69@gmail.com

‘จอห์นนี เดปป์’เตรียมเซอร์ ไพรส์

โผล่MTV VMAsในชุดนักบินอวกาศ

‘บิวก้ิน-พีพี’ไม่ทำ�ให้ผิดหวัง 

จัดเต็ม‘SUMMER SONIC 2022’

หลังปล่อยชุดแรก ‘Dolls’ EP 

ส�วร้อนม�แรง Bella Poarch

ต่อคว�มฮอตด้วย ‘Living Hell’



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายภูผา พัฒนจันทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา ถนนลาดหญาเลขท่ีบัญชี 

๐๓๗-๓-๑๖๖๐๐-๖ช� อบัญชี 

นายณัฐวุธ ศรวิชัย

- นายณัฐวุธ 

ศรวิชัย

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา วงเวียนสระแกวลพบุรี

เลขท่ีบัญชี ๐๕๑-๓-๖๗๑๐๖-

๗ช� อบัญชี นางสาวพลอยชมภู 

วงษประภา

- นางสาว

พลอยชมภู 

วงษประภา

๔๒,๗๗๖.๗๔ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๑๑ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

เลขท่ีบัญชี ๐๖๕-๑-๓๗๑๗๕-๙ 

ช� อบัญชี นางสาวศิริลักษณ 

พันธุมาศ

- นางสาว

ศิริลักษณ 

พันธุมาศ

รายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา อยุธยาเลขท่ีบัญชี ๐๖๓-

๓-๑๕๓๙๕-๗ช� อบัญชี นางสาว

สมใจ ขันธคุณ

- นางสาวสมใจ 

ขันธคุณ

๑๗๓,๖๑๓ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๑๑ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา โลตัส – รังสิตเลขท่ี

บัญชี ๐๖๕-๘-๖๐๘๙๒-๔ช� อ

บัญชี นายณัฐวุฒิ อําไพ

- นายณัฐวุฒิ 

อําไพ

รายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา สุขุมวิท ๓๓ (บางกะป)

เลขท่ีบัญชี ๐๐๙-๒-๗๔๑๙๑-

๕ช� อบัญชี MR. BAW RA 

RAN NO SURNAME

- MR. BAW 

RA RAN NO 

SURNAME

๓๐,๓๙๔.๓๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๑ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขา โรบินสัน สระบุรี เลขท่ี

บัญชี ๔๓๒-๐-๔๒๑๔๗-๗ช� อ

บัญชี นายนพคุณ เนาเนินทอง

- นายนพคุณ 

เนาเนินทอง

รายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขา ทาเรือ พระแทนเลขที่

บัญชี ๗๕๓-๒-๒๗๑๘๒-๘ช� อ

บัญชี นายภาณุพงศ ญาณ

อรรถ

- นายภาณุพงศ 

ญาณอรรถ

๒๐,๑๓๗.๖๙ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๘ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๑๓๗,๕๑๐.๒๙ บาท 

(หน่ึงลานหน่ึงแสนสามหม� นเจ็ดพันหารอยสิบบาทย่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพิ่มเติม) รายนายภูผา พัฒนจันทร กับพวก 

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายไพรัชต ชะบา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)สาขาเทสโก โลตัส 

กันทรลักษ ประเภทบัญชีออมทรัพยเลข

ท่ีบัญชี ๗๕๘๐๓๑๔๓๙๖ ช� อบัญชี นาย

อุทัย ฆองแกว

- นายอุทัย ฆอง

แกว

๔๗,๖๒๙.๗๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๓๑๒๐๖๑๒๖๖๙ ช� อบัญชี นางสาวสุมนต

รัตน ตระการจันทร หรือนางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

- นางสาว

สุมนตรัตน 

ตระการจันทร 

หรือนาง

ภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๑๑,๙๐๒.๓๖ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๐๔๓๘๔๔๑๐๔๒ ช� อบัญชี นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

- นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๙๘,๘๒๗.๖๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๖๗๖๑๑๐๕๓๔๖ ช� อบัญชี นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

- นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๑๒,๔๒๐.๘๓ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๗๔๐๒๔๙๘๙๗๔ ช� อบัญชี นางภัค

วลัญชญ ฆองแกว

- นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๓๙.๔๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

พระราม ๓ ประเภทบัญชีออมทรัพยเลข

ท่ีบัญชี ๙๔๙๐๒๖๑๗๑๗ ช� อบัญชี นางสุ

กัญญา แพภูเขียว

- นางสุกัญญา

แพภูเขียว

๑,๑๓๕.๙๐ 

บาท(ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)สาขาลุมพินี ประเภทบัญชี

ออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๒๕๖๑๔๖๘๐๔๔ ช� อ

บัญชี นางสุกัญญา แพภูเขียว 

- นางสุกัญญา 

แพภูเขียว

๗๔,๘๗๕.๙๓ 

บาท (ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ  ๒๔๖,๘๓๑.๙๖ บาท (สองแสนส่ี

หม� นหกพันแปดรอยสามสิบเอ็ดบาทเกาสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายไพรัชต ชะบา กับพวก 

นางนณัฐกรณ สมมัง

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย

ผูชวย ลปง รกท. ผอ.คด.๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวกัลยาภัสร ใจขาน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) สาขาพาราไดซพารค เลขท่ีบัญชี 

๐๖๘๗๒๐๒๔๒๔ ช� อบัญชี นายธนวินท ฉิม

งาม

- นายธนวินท 

ฉิมงาม

๒,๗๘๗.๖๘ 

(ณ วันที่ ๘ มี.ค.

๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) สาขาพาราไดซพารค เลขท่ีบัญชี 

๐๖๘๗๒๑๖๕๓๑ ช� อบัญชี นายเอ้ืออังกูร พุฒิ

ตรีภูมิ

- นายเอื้ออังกูร 

พุฒิตรีภูมิ

๓๓,๑๘๒.๘๗ 

(ณ วันที่ ๘ มี.ค.

๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา

ลาดพราว เลขท่ีบัญชี ๒๐๖๒๖๗๗๓๔๐ ช� อ

บัญชี นางสาวนาตาชา กองวอน

- นางสาว

นาตาชา 

กองวอน

๓๒,๕๐๑.๙๔ 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มี.ค.๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสามพราน เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘๒๗๒๘๕๖๓ ช� อบัญชี นายณัฐพงศ แทน

รินทร

- นายณัฐพงศ 

แทนรินทร

๗๐๑.๙๗ 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มี.ค.๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาศาลายา เลข

ที่บัญชี ๐๒๕๑๘๔๓๘๗๒ ช� อบัญชี นางสาว

ลดามาศ อินฟากทา

- นางสาว

ลดามาศ 

อินฟากทา

๑๓,๑๓๘.๗๙ 

(ณ วันที่ ๘ เม.ย.

๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล บางแค เลขที่

บัญชี ๐๒๓๑๔๐๔๐๙๐ ช� อบัญชี นายจิรพงศ 

รักทวม

- นายจิรพงศ 

รักทวม

๓๒,๙๑๖.๓๖ 

ณ วันที่ ๘ เม.ย.

๖๕

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๑๕,๒๒๙.๖๑ บาท (หน่ึงแสน

หน่ึงหม� นหาพันสองรอยย่ีสิบเกาบาทหกสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวกัลยาภัสร ใจขาน กับพวก

(นายยอดบุตร กอนแกว)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ประพันธ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสุรพงษ หวังศิริเวช กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส ผูบริหารกลุมบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนทเปนประธาน

เปดงานกิจกรรมปลูกตนไมเน� องในโอกาส “วันแมแหงชาติ” พรอมแจกกลาไมใน “โครงการ

ขยะแลกกลา” โดยมีคณะผูบริหาร พนักงานบริษัทฯ หน�วยงานราชการ รวมกันปลูกตนไม

พรอมกันนี้ ไดรับความสนใจจากประชาชน นําขยะมาแลกเปนกลาไม เพ� อสรางพลังงานสะอาด

ใหกับประเทศชาติตอไป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองตาโอย ตําบลบานขวาง 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ETC” นําทัพ กลุมบริษัท “BWG” ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

พรอมแจกกลาไมใน “โครงการขยะแลกกลา”

กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ภายใต

โครงการกิจกรรมเพืeอสังคม “คิง เพาเวอร ไทย 

เพาเวอร พลังคนไทย” ไดรับสองรางวัลอัน

ทรงเกียรติจากเวทีระดับโลก The International 

CSR Excellence Awards 2022 และ Global 

Good Governance (3G) Awards 2022 

ดานโครงการเพืeอสังคมยอดเยีeยม และ

การดําเนิน ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

ตอกย้ําจุดยืนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอ

สังคมในเวทีระดับโลก ดวยความ มุงมั่น

สนับสนุนศักยภาพคนไทยใหกาวไกลสูเวทีโลก 

และเสริมสรางสังคมเขมแข็งอยางยังยืน

ดวยพลังคน ไทย นับเปนครั้งแรก! ที่บริษัท

ในประเทศไทยไดรับรางวัลในเวทีระดับโลก

อยาง The International CSR Excellence 

Awards 2022 โดย The Green Organisation 

ประเทศสหราชอาณาจักร องคกรอิสระ

ดานส่ิงแวดลอมระดับสากลท่ีไม แสวงผลกําไร 

เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 1994 เพ� อมอบ

รางวัลใหกับบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยกลุมบริษัท คิง เพาเวอร 

สามารถควารางวัลโครงการเพ� อสังคมยอด

เยี่ยมในสาขา Community Commitment 

(การอุทิศตนเพ� อชุมชน) จากโครงการคิง 

เพาเวอร ไทย เพาเวอร พลังคนไทย ที่

สนับสนุนศักยภาพของคนไทย เนนการเสริมสราง

ความม่ันคงเขมแข็งของรากฐานการพัฒนา

สังคมท่ีย่ังยืนอยางเปนรูปธรรมท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และ คุณภาพชีวิต ครอบคลุม 3 แกนหลัก 

คือ กีฬา, ดนตรี และชุมชน ซึ่งปนี้ มีผู ได

รับรางวัลเพียง 31 โครงการ ใน 12 ประเทศ 

ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ตุรเคีย อินเดีย สห

ราชอาณาจักร โปแลนด กาตาร มาเลเซีย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา 

และประเทศไทย  

ทั้งนี้ นอกจากคิง เพาเวอรแลว ยังมี

บริษัทชั้นนําอ� น ๆ ในตางประเทศที่ ไดรับ

การยอมรับ ในฐานะองคกรที่ใหความสําคัญ

กับโครงการเพ� อสังคมเฉกเชนเดียวกัน อาทิ 

โคคา-โคลา, เชลล, คารลสเบิรก, ยูนิลีเวอร 

และเนสทเล เปนตน 

คิง เพาเวอร ควาสองรางวัล CSR ระดับโลกThe International CSR Excellence Awards 2022 

และ Global Good Governance (3G) Awards 2022 ตอกย้ําจุดยืนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในเวทีระดับโลก

สําหรับรางวัล 3G Socially Responsible 

Business Award 2022 ในฐานะองคกรที่ดํา

เนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม จากเวที 

Global Good Governance (3G) Awards 

2022 ท่ีจัดโดย Cambridge IFA International 

Financial Advisory บริษัทที่ปรึกษาทางการ

เงินจากประเทศอังกฤษน้ัน เปนรางวัลเกียรติยศ

ที่มอบใหหน�วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท 

หรือบุคคลในระดับนานาชาติ ท่ีใหความสําคัญ

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุงมั่น

รับผิดชอบตอสังคม มีนโยบาย และเปาหมาย

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

หรือริเริ่มโครงการตางๆ ที่ยังประโยชนตอ

สวนรวม และสอดคลองกับความยั่งยืนในมิติ

ตางๆ โดยพิจารณาจากปจจัย 5 แกนหลัก 

คือ ความโปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคม 

ความยั่งยืน ผลที่ไดและดานนวัตกรรม 

นายอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา ประธาน

เจาหนาที่บริหารกลุมบริษัท คิง เพาเวอร 

เปดเผยวา “สองรางวัลนี้เปนของพนักงาน

ทุกคนในกลุมบริษัท คิง เพาเวอรที่รวมกันทํา

หนาที่สานตอเจตนารมณ ในการชวยเหลือ

สังคมตามวิสัยทัศน ของบริษัทฯ เพ� อสงเสริม

ชุมชนเขมแข็งยั่งยืนครบทุกมิติ ผานกิจกรรม 

3 ดานหลัก คือ กีฬา ดนตรี และชุมชน โดย

มุงหวัง ที่จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให

กับคนไทยอยางยั่งยืน ภายใต โครงการคิง 

เพาเวอรไทย เพาเวอร พลังคนไทย ที่เช� อใน 

‘พลังคนไทย’ และ‘พลังแหงความเปนไปได’ 

ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง  เปดตัว “TRIPLE SSS” (ทริปเปลเอส)     สงคราม 

กิจเลิศไพโรจน กรรมการผูจัดการ ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง และ อดีตรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงพาณิชย พรอมดวย ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน ผูจัดการฝายการตลาด ศูนยการคา

อิมพีเรียลเวิลด สําโรง และ นิตยา สุพัฒนเดชากุล ผูอํานวยการโครงการ “TRIPLE SSS” 

(ทริปเปลเอส) ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง จัดงานพิธีเปดสุดยิ่งใหญ ศูนยกลางกีฬา

เอ็กซตรีมแหงใหมท่ีทันสมัยท่ีสุดในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใตช� อ “TRIPLE SSS” (ทริปเปลเอส) 

ประเดิมเฟสแรกกับลานเซิรฟสเก็ต ภายใตคอนเซ็ปต Flow with Gravity เจาะกลุมเปาหมาย

เยาวชน นักกีฬา และกลุมคนรักกีฬาเอ็กซตรีมไดเขามาใชบริการ รวมถึงการตอยอดสราง

เยาวชนไทยใหเปนนักกีฬาระดับประเทศ งานจัดขึ้น ณ TRIPLE SSS ชั้น 7 ศูนยการคา

อิมพีเรียลเวิลด สําโรง 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

จากความไมคุนเคยในวงการงานคราฟต 

หรือ งานศิลปหัตถกรรมไทย มาจนถึงตอนนี้ 

คุณมณฑสุชาติ บอกดวยใบหนาเปอนยิ้มวา 

รูสึกภาคภูมิใจมากที่ไดเปนสมาชิกของ sacit 

จากเมื่อก่อนที่เป็นเพียงช่างฝีมือธรรมดาๆ 

ผลิตงานบัวทองเหลืองทั่วไป จนกระทั่งไดมี

โอกาสไปรวมงานที่ทาง sacit จัดขึ้น ไดเห็น

มุมมองของการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยใหมๆ  

ไดทดลองตลาด เรียนรูความตองการของผูซื้อ

มากข้ึน ทําใหทุกวันน้ี วิเศษศิลป (บัวทองเหลือง

อยุธยา) มีการปรับตัวและพัฒนาชิ้นงานไดดี

ยิ่งขึ้น มองเห็นชองทางการเพิ่มมูลคาใหกับ

ช้ินงาน และทุกๆ ป ถาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม

ที่ทาง sacit จัดขึ้น ก็จะพัฒนารูปแบบใหมี

ความรวมสมัยมากขึ้น อาทิเชน เคร� องประดับ 

ของตกแตงบานแบบใหม ๆ และในอนาคตก็จะ

ไมหยุดอยูเพียงเทานี้ ยังคงพัฒนาตอไปอีก

เร� อย ๆ  เพ� อรองรับกระแสความตองการของลูกคา

ที่ขยายฐานจากเดิมเพิ่มขึ้น และนับเปนอีก

มิติใหมของงานทองเหลือง ที่พัฒนาใหกลาย

มาเปนงานศิลปหัตถกรรมไทยท่ีทรงคุณคาในปจจุบัน 

ห ล า ย คนจ ะคุ น ชิ น กั บ ง า นศิ ล ป

หัตถกรรมไทยที่ทํามาจากทองเหลือง ไมวา

จะเปนพระพุทธรูป เคร� องดนตรีไทย เหรียญ 

เคร� องประดับจากทองเหลือง ซ่ึงการนําทองเหลือง

มาเปนวัสดุหลักในการขึ้นรูปชิ้นงาน ถือเปน

การนําคุณสมบัติอันโดดเดนของทองเหลืองที่

ขึ้นช� อในดานความแวววาวมารังสรรคงานได

เปนอยางดี เชนเดียวกับที่ วิเศษศิลป 

(บัวทองเหลืองอยุธยา) ที่ ไดริเริ ่มผลิตของ

ประดับตกแตงบาน ดวยแนวคิดอนุรักษความ

เปนไทยเม� อ 2562 จนเกิดเปน บัวทองเหลือง

ที่สวยงามจับใจ

ชูความเปนไทย เพิ่มมูลคาทองเหลือง

คุณมณฑสุชาติ หอมระร� น หนึ่งใน

ผูรวมกอตั้งวิเศษศิลป (บัวทองเหลืองอยุธยา) 

และเปนสมาชิก sacit ของสถาบันสงเสริม

ศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) เผย

ถึงแรงบันดาลใจในการทําบัวทองเหลืองวา 

แรกเริ่มมาจากพื้นฐานเดิมของสามีที่เปนชาง

เคร� องประดับชํานาญงานมานานกวา 30 ป 

เลยคิดอยากจะทําอะไรที่แตกตางไปจากเดิม

จากแผนทองเหลือง... สูของประดับตกแตงบานระดับพรีเมี่ยม

ทั่วไป โดยยึดหลักคิดที่วาคนไทยชอบอนุรักษ

ความเปนไทย ก็เลยมาลงตัวที่ดอกบัว และ

พัฒนาผลิตภัณฑของตัวเองมาเร� อย ๆ จนถึง

ตอนนี้ 3 ปแลว ซึ่งการออกแบบในชวงแรก ๆ 

ไดออกแบบใหเปนแทนบูชาองคพระ จนปจจุบัน

ไดพัฒนาเปนรูปแบบอ� น ๆ เพ่ิมข้ึน เชน ตุกตา 

ปลา ใบโพธิ์ นับเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ชิ้นงานและนําเสนอความเปนไทยจากดอกบัว

มาเปนงานศิลปหัตถกรรมไทยชั้นเยี่ยม 

สรางจุดเดนบัวทองเหลือง ยกระดับความ

ประณีต

คุณมณฑสุชาติ ยังบอกอีกวาการสรางสรรค

งานทองเหลืองนั้น เปนการขึ้นรูปดวยวิธีตีมือ

ท้ังหมด ต้ังแตงานขนาดเล็กไปจนถึงงานช้ินใหญ

ที่มีน้ําหนักมาก ตองอาศัยความชํานาญของ

ชางถึงจะไดช้ินงานท่ีมีรูปทรงท่ีพอเหมาะ สวยงาม 

ชิ้นงานมีความแวววาว และมีลวดลายที่เปน

เอกลักษณ เชน การทําลายเสนนูนท่ีกลีบดอกบัว 

รวมถึงการดัดและการประกอบชิ้นงานก็เปน

สวนสําคัญที่ตองใสใจ เพ� อใหชิ้นงานทุกชิ้นมี

คุณภาพ และถูกใจลูกคามากที่สุด นอกจากนี้ 

วิเศษศิลป (บัวทองเหลืองอยุธยา) ยังไดชวย

กระจายงาน กระจายรายไดและสรางงาน 

สรางอาชีพสูชุมชนอีกดวย 

ภูมิใจที่เปนสมาชิกของ sacit สรางโอกาส

พัฒนาสินคา

บริษัท เนเจอร เฮิรบ อินเตอรเนช่ันแนล 

โฮลดิ้ง รวมกับมู ลนิธิยังมีเรา และสถานี

ขาว TOP NEWS ขอเชิญชวนผูที ่สนใจ

เขารวมกิจกรรมเสวนาสาระสุขภาพในงาน 

Health Talk “สูดวยใจ หางไกลมะเร็ง” 

ภายในงานมีแพทยผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ

ดานโรคมะเร็งทั้งแพทยแผนไทยและแผน

ปจจุบัน เขารวมใหความรูและไขขอของใจ

เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เปนสาเหตุของการเสีย

ชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ตั้งแตการคัดกรอง

มะเร็ง การรักษา การดูแลสุขภาพ ทั้งทาง

กายและทางใจ การสรางกําลังใจในสภาวะ

ตางๆ เพ� อดูแลใหครบองครวม ซึ่งทําให

สามารถชวยลดความรุนแรงและระยะเวลา

การรักษาลงได

สําหรับงานเสวนาครั้งนี้เปนการจัด

ขึ้นครั้งที่ 5 ภายใตมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 ผูเขารวมงานจะ

ไมเสียคาใชจายใด ๆ และยังไดรับผลิตภัณฑ

ยาแคปซูลสมุนไพร ตรา M HERBS มูลคา 

“สูดวยใจ หางไกลมะเร็ง” Health Talk เสวนาสาระสุขภาพ

990 บาท ฟรี!! (รับจํากัดเพียง 200 ทาน

เทานั้น) โดยจะจัดในวันเสารที่ 27 สิงหาคม 

เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ หองอัศวิน 

แกรนด บอลรูมเอ ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน

แกรนดคอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขต

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สําหรับผูที่สนใจเขารวมฟงเสวนา 

สามารถสมัครได โดยการสแกน QR Code 

หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ LINE: @

natureherbinter และ Page Facebook: 

MHERBS หรือโทร 0-2117-9899

ธนัชวิชญ แทรเวล ปล้ืม รถบัสสแกนเนีย

ตอบโจทยการทําธุรกิจยามวิกฤตเศรษฐกิจ 

หลังไดงานรับ-สงผูเขาประกวด Miss Universe 

Thailand 2022 

นพ.ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป เปด

เผยวา จากการจัดงาน Miss Universe 

Thailand 2022 ท่ีผานมา ทางบริษัทธนัชวิชญ 

แทรเวล กรุป ไดรับคัดเลือกใหเปนผูรับ - สงผู

เขาประกวดในเวที Miss Universe สวนหนึ่ง

เปนเพราะทางบริษัทใชรถบัสปรับอากาศ

แบรนดยุโรปอยางสแกนเนีย ที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยระดับสูง ทําใหตอบโจทยกับ

ทางกองประกวดในการรับสงผูเขาประกวด

ไดเปนอยางดี

“ทางธนัชวิชญเพิ่งสั่งรถรุนใหมจาก

ทางสแกนเนียเขามา คือรุน K410 ซึ่งทําให

ไดภาพลักษณของมาตรฐานความปลอดภัย

ระดับโลก มีความหรูหรา ความพรีเมียม 

ความสะดวกสบาย ซึ่งตอบโจทยกับทาง

กองประกวดจึ งยิ่ งตอกย้ํ า ใหธนัชวิชญ  

แทรเวล เปนแบรนดที่มีตัวตน มีการพัฒนา

อยางตอเน� อง และสามารถทํางานที่สําคัญ ๆ 

ระดับประเทศได”

นพ.ธนัช กลาววา นอกจากการบริหาร

จัดการและคุณภาพบุคลากรที่ระดับประเทศ

ที่ธนัชวิชญมีใหบริการแลว รถบัสสแกนเนีย

ที่ ใชอยูก็ เปนอีกสวนสําคัญชวยสงเสริม

ศักยภาพและภาพลักษณของแบรนด ใหได

ทํางานระดับชาติ โดยมีการเตรียมความพรอม

ของทั้งระบบตัวรถ ตัวบุคลากร การบริหาร

จัดการอ� น ๆ รวมถึงเร� องของความย่ังยืน หรือ 

sustainable โดยในปจจุบัน ธนัชวิชญมีสัดสวน

ลูกคาคนไทยถึง 80% และตางชาติ 20% 

และมีรถแบรนดสแกนเนียอยูทั ้งหมด 

80 คัน

ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป ชูรถบัสสแกนเนีย 

มาตรฐานที่ Miss Universe Thailand 2022 เลือกใช

 “ในระยะหลังประมาณชวง 3 ปมานี้ 

เราพยายามเนนท่ีจะ Convert to sustainable 

travel คือเราควบคุมเร� องของการปลอย

ก็าซคารบอนไดออกไซต (Co2)  เชน เลือกใช

โครงสรางที่แข็งแรง และพัฒนาเปลี่ยนเปน

ไฟเบอรกลาสดานหนา และไฟเบอรกลาสดานทาย 

สวนภายในตัวรถพื้นทางเดินเราจะไมใชไม

ธรรมดาแลว ใชเปนไมพลาสวูด ซ่ึงกระบวนการ

นี้จะทําใหน้ําหนักของรถบัสลดนอยลง และมี

ผลตอระยะสัมพันธกับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน

อยูที่ประมาณ 0.3 กิโลเมตรตอลิตร ดังนั้นรถ

รุนใหมของสแกนเนียที่เราดีไซนออกมา เรา

จะเนนถึงความ smart , lean และ pure ซึ่ง

จะมีผลตอบแทนคืนใหเราในระยะยาวเปน

อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่นอยลง เราไมได

คิดแคอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่นอยลงที่จะไป

วัดตนทุนของบริษัท แตเราคิดถึงตัวที่ตองรับ

ผิดชอบกับสังคม ทําอยางไรจะลดการปลอย

มลพิษ มุงสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งเปน

พันธกิจของเราเลย คือจะตองลดการปลอย

PM 2.5 และ Co2 สรางสังคม Green Society 

และ Green Mobility โดยปจจุบันองคกร

สําคัญใหญ ๆ ที่เปนลูกคาพยายามเนนกับ

เร� องนี้มาก และมักตั้งคําถามวา รถคุณมัน 

energy saving หรือเปลา” กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุปกลาว

นพ.ธนัชกลาวทิ้งทายวา เร� องสําคัญ

ท่ีสุดอีกเร� องคือ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  

เพราะงานบริการถือเปนหัวใจสําคัญอีก

อยางหนึ่ง นอกเหนือไปจากคุณภาพของรถ 

โดยเปาหมายคือการนําพาองคกรกาวสูการ

ยอมรับในระดับสากล      

“อยากจะบอกวาเงินซื้อไดทุกอยาง 

ยกเวนซื้อบุคลากรดี ๆ เพราะบุคลากรดี ๆ 

ตองผานการหลอหลอมผานการเฟนหา 

ผานการพัฒนาอบรมแลวอบรมอีกหลายๆ รอบ 

เพราะฉะนั้นการที่เราไดพารทเนอรอยาง

สแกนเนียเขามาเทรนนิ่งใหคนขับรถ ทําให

เราหายหวงในเร� องของพนักงานขับรถ 

มีการใชฟงกชันเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการ

ขับข่ีปลอดภัยเชิงปองกัน (Defensive Driving) 

และการขับขี่แบบแอดวานซ (advance) ที่

จะทําใหเราสามารถขับรถเพ� อการประหยัด

นํ้ามัน ซ่ึงเม� อเรามุงเนนในเร� องของการเทรนน่ิง 

และการบริการ และสรางใจรักดานการ

บริการแลว ข้ันตอไปคือเร� องของความปลอดภัย 

และคุณภาพของการบริการ มันคือคุณสมบัติ

หลัก (Core Value) ในการขนสงคน คือ 

คุณภาพควบคูกับความปลอดภัย”

ปลูกจิตสํานึก    ฉลาดวิทย ประเทืองมาศ  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกระบี่ 

พรอมดวยเจาหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ไดเขาเยี่ยม รุจจิเรศ อนัญพงศ 

ผูจัดการทั่วไปโรงแรมโคซี่ กระบี่ อาวนาง บีช และพนักงาน พรอมกับมอบปาย TO BE 

NUMBER ONE  ใหแกโรงแรม โคซี่ กระบี่ อาวนาง บีช เพ� อใชเปนส� อสัญลักษณในการ

รณรงคปลุกจิตสํานึก และสรางกระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด

ศูนยการแพทยภัทรมหาราชานุสรณ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ จัดตั้งขึ้นในโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ป พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร จากพระปณิธาน

อันแน�วแน�ใน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี องคประธานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ ที่จะทรงดําเนินตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาท ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุงหวัง

ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิต

ที่ไดมาตรฐาน ทรงมีพระดําริใหราชวิทยาลัย

จุฬาภรณจัดสรางข้ึนเพ� อใหเปนอาคารสวนตอ

ขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

จุฬาภรณ สูสถาบันการแพทยตติยภูมิขนาดใหญ 

๔๐๐ เตียง และพระราชทานนามศูนยการแพทย

แหงใหมนี้วา “ภัทรมหาราชานุสรณ” อันมี

ความหมายวา ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย

ผูทรงเปนที่รักยิ่ง เพ� อนอมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดําริ

ในการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

“เพราะทุกการใหคือทุนตอชีวิต” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ชวนรวมสมทบทุนสรางเคร� องมือและอุปกรณทางการแพทย 

เพ� อศูนยการแพทยภัทรมหาราชานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ขนาด ๔๐๐ เตียง ที่พึ่งทางสุขภาพแหงใหม 

พัฒนาการแพทย ไทยสูความยั่งยืน เพ� อมอบโอกาสทางการแพทย และชวยเหลือผูปวยใหสามารถไดรับการรักษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม

ของประชาชนไทย โดย

โครงการศูนยการแพทย

ภัทรมหาราชานุสรณ โรง-

พยาบาลจุฬาภรณ จัดตั้ง

อยู บนถนนแจ งวัฒนะ 

ซอย ๕ เปนสถาบันการ

แพทยตติยภูมิขนาดใหญ 

๔๐๐ เตียง มุงบูรณาการ

ศูนยการรักษาเฉพาะทาง 

อาทิ ศูนยหัวใจและหลอดเลือด ศูนยภาพ

วินิจฉัยและรวมรักษา ศูนยศัลยกรรมกระดูก

และขอ ศูนยสองกลอง ฯลฯ เพ� อการตรวจ

วินิจฉัยและรักษาดวยวิทยาการแพทยขั้นสูง

อยางครบวงจร ตลอดจนการบริการทาง

การแพทยครบครันทั้งดานอายุรกรรม

เฉพาะทาง ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม 

และกุมารเวชกรรม เพ� อเปนที่พึ่งทาง

สุขภาพใหแกผูปวยทุกสิทธิการรักษา

สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มี

ประสิทธิภาพไดครอบคลุมทุกโรคดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ โครงการยัง

ประกอบดวย วิทยาลัยแพทยศาสตร

ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

รวมทั้ง หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และอาคารหอพัก 

ในการเปนศูนยกลางการเรียนการสอน

ที่จะสรางบัณฑิตทางการแพทยและ

วิทยาศาสตรสุขภาพที่พรอมบริการ

สังคมดวยความรูความชํานาญ และ

เป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม 

โดยโครงการทั้งหมดมีกําหนดการกอสราง

แลวเสร็จและจะเริ่มเปดใหบริการในเดือน

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้

ขอเชิญชวนรวมสานตอพระปณิธาน 

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและสุขภาวะ

ที่ยั่งยืนใหกับประชาชนคนไทยในการเขาถึง

การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและ

เท่าเทียมผ่านการร่วมสมทบทุนสร้างเครื่อง

มือและวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่จําเปน

ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยของศูนย

การรักษาตางๆในศูนยการแพทยภัทรมหา

ราชานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ เพราะ

ทุกการใหคือทุนตอชีวิตใหกับผูปวยนับลาน 

และทุกกาวของการเติบโตเกิดจากทุกพลัง

ความรวมมือ รวมสรางศูนยการแพทย 

“ภัทรมหาราชานุสรณ” ท่ีพ่ึงทางสุขภาพแหงใหม 

พัฒนาการแพทยไทยสูความยั่งยืน ไดที่ บัญชี

กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 

942-3-00099-2 และสามารถติดตามขอมูล

ขาวสารสาระความรูดานสุขภาพกับรายการ 

CRA METAHEALTH  เขาใจ "โรค" บนโลก

เสมือนจริง พรอมอัพเดทเทรนดสุขภาพ และ

การดูแลรักษาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการแพทยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณใน

แบบท่ีเขาใจไดงายๆ ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี 

ชอง 32 ทุกวันศุกร เวลา 14. 35 – 14.50 น. 

และทาง YOUTUBE : CRA CHULABHORN 

CHANNEL : https://youtu.be/KWlY7VSfQRo
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจ่ออัปเกรดขีปนาวุธหวั่นจีนคุกคาม

โตเกียว • ญี่ปุ่นกำ�ลังพิจ�รณ�ติดตั้งขีปน�วุธร่อนพิสัยไกลกว่� 

1,000 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รตอบโต้ภัยคุกค�ม

ในภูมิภ�คจ�กจีน เอเอฟพีอ้�งร�ยง�นของหนังสือพิมพ์ โยมิอุริ                                                                                   

ชิมบุนเมื่อวันอ�ทิตย์ว่� ญ่ีปุ่นว�งแผนท่ีจะอัปเกรดขีปน�วุธภ�ค

พื้นดินสู่เรือที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มระยะจ�ก 100 กิโลเมตร ไปอยู่ที่

ร�ว 1,000 กิโลเมตร ซึ่งน่�จะเพียงพอที่จะไปถึงพื้นที่ช�ยฝั่ง

ของจีนเช่นเดียวกับเก�หลีเหนือ นสพ.ดังกล่�วร�ยง�น แต่ไม่

ได้อ้�งแหล่งข่�วที่ม� ก�รอัปเกรดมีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�เพื่อให้

เรือและเครื่องบินที่มีอยู่เดิมของญี่ปุ่นส�ม�รถยิงขีปน�วุธใหม่

ได้ ซึ่งช่วยในก�รโจมตีเป้�หม�ยภ�คพื้นดิน ขีปน�วุธดังกล่�ว

จะถูกนำ�ไปใช้ทั้งในและบริเวณรอบๆ ภูมิภ�คคิวชูท�งตะวันตก 

เฉียงใต้ และบนเก�ะเล็กๆ ท่ีกระจ�ยอยู่ท่ัวน่�นน้ำ�ตะวันตกเฉียง

ใต้ของญี่ปุ่นที่ใกล้กับไต้หวัน 

ตาย 34 รายจาก 2 อุบัติเหตุบนถนนที่ตุรกี

อิสตันบูล • สื่อท้องถ่ินร�ยง�นว่�มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 34 คน และ

บ�ดเจ็บอีกหล�ยสิบร�ย ในอุบัติเหตุท�งท้องถนน 2 เหตุก�รณ์

เมื่อวันเส�ร์ เป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดต่�งสถ�นที่ในเวล�ห่�งกัน

ไม่ก่ีช่ัวโมง และต่�งมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนอยู่ก่อนหน้�น้ันแล้วไม่น�นทั้ง

สองแห่ง โดยอุบัติเหตุแรกเป็นเหตุรถบัสโดยส�รชนรถพย�บ�ล

ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 15 ร�ย บ�ดเจ็บอีก 31 ร�ย เกิดขึ้นบน

ท�งหลวงพิเศษในจังหวัดก�เซียนเตป สำ�นักข่�วดีเอชเอระบุว่� 

รถบัสโดยส�รชนเข้�กับรถพย�บ�ล, รถดับเพลิง และรถที่มีนัก

ข่�วอยู่ในจุดเกิดเหตุหลังมีเหตุรถชนกันเกิดขึ้นก่อนหน้�นั้น เจ้�

หน้�ที่กู้ภัย 3 คน นักดับเพลิง 3 คน และนักข่�ว 2 คน จ�ก

สำ�นักข่�วอิลฮ�สของตุรกีอยู่ในกลุ่มของผู้เสียชีวิตในเหตุก�รณ์

นี้ อุบัติเหตุร้�ยแรงอีกเหตุก�รณ์เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้�นั้น 

ซึ่งอยู่ห่�งออกไป 250 กิโลเมตร และเกิดอุบัติเหตุในทำ�นอง

เดียวกัน ขณะที่หน่วยฉุกเฉินกำ�ลังเข้�ช่วยเหลืออุบัติเหตุที่เกิด

ขึ้นก่อนหน้� มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 19 คนและบ�ดเจ็บเกือบ 

30 คน หลังจ�กคนขับรถบรรทุกเสียหลักพุ่งเข้�ชนคนเดินถนน

ที่เมืองเดริคในจังหวัดม�ร์ดิน 

ถล่มโรงแรมโซมาเลียดับ 13 ศพ

โมกาดิชู • เอเอฟพีร�ยง�นว่�เจ้�หน้�ที่ฉุกเฉินพย�ย�มเคลียร์

เศษซ�กโรงแรมหลังก�รบุกโจมตีน�นร่วม 30 ชั่วโมงจ�กฝีมือ

ของกลุ่มอัลช�บับซึ่งเกิดขึ้นที่ โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโมก�ดิชู

ของโซม�เลีย ร�ยง�นระบุว่�พลเรือนอย่�งน้อย 13 คนเสีย

ชีวิต และอีกหล�ยสิบคนบ�ดเจ็บจ�กก�รโจมตีด้วยระเบิดและ

อ�วุธปืนของกลุ่มอัลช�บับ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อช่วงค่ำ�วันศุกร์และกิน

เวล�น�นกว่�หนึ่งวัน ในเช้�วันอ�ทิตย์ที่ผ่�นม�หลังเหตุก�รณ์

คลี่คล�ย พื้นที่บริเวณโดยรอบโรงแรมเงียบสงัด อ�ค�รของ

โรงแรมได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งหนักระหว่�งก�รดวลปืนกัน

ระหว่�งเจ้�หน้�ที่คว�มมั่นคงโซม�เลียกับกลุ่มติดอ�วุธ ส่งผล

ให้บ�งส่วนของอ�ค�รพังถล่มลงและหล�ยคนเกรงว่�มีญ�ติ

หรือคนรู้จักติดอยู่ข้�งในตอนท่ีเกิดก�รโจมตี ด้�นอับดี ฮัสซัน โม

ฮ�เหม็ด ฮิจ�ร์ ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจโซม�เลีย กล่�วว่� ส�ม�รถ

ช่วยเหลือประช�ชนจ�กโรงแรมแห่งนี้ ได้ทั้งหมด 106 ร�ย.

มเชื่อว่า “สนุกแน่” ไม่ว่าจะออกมาในรูปไหน

หากการประชุมสุดยอด G-20 ที่บาหลีและ APEC 

ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ต้อนรับ

อาคันตุกะจากบรรดาประเทศที่กำาลังมีข้อพิพาทระดับโลกกัน

อยู่ขณะนี้

ไม่ว่าจะเป็นสี จิ้นผิง จากจีน

วลาดีเมียร์ ปูติน จากรัสเซีย

โจ ไบเดน จากสหรัฐฯ

วลาดิเมียร์ เซเลนสกี จากยูเครน

และผู้นำาอินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, 

นิวซีแลนด์

และอย่าลืมคิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือด้วย (ถ้าไทย

กับอินโดฯ ประสานมือกันสร้างประวัติศาสตร์โลก)

แน่นอนว่าผู้นำาอาเซียนหลายคนก็คงจะมาปรากฏตัว

ในสองเวทีนี้ด้วยอย่างแน่นอน

ก่อนหน้านี้ มีข่าวจาก WAll StrEEt JournAl ว่า สี 

จิ้นผิง ของจีนตกลงจะมาร่วมประชุมสุดยอดสองงานนี้

และเตรียมจะนัดกับไบเดนเพื่อมีโอกาสเจอกันตัว

เป็นๆ อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นที่บาหลีหรือกรุงเทพฯ

ก็สร้างความตื่นเต้นได้ระดับหนึ่ง

แม้ว่าทั้งปักกิ่งและวอชิงตันจะยังไม่ได้ยืนยันหรือ

ปฏิเสธข่าวนี้

แต่ความน่าสนใจถูกยกระดับขึ้นทันทีเมื่อ

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ให้สัมภาษณ์ BloomBErG ว่าปู

ตินและสี จิ้นผิง รับปากว่าจะมาร่วมประชุม G-20 ค่อนข้าง

แน่นอนแล้ว

ทำาให้ผมเห็นภาพของความคึกคักในสองประเทศ

อาเซียน (อินโดฯ กับไทย) ขึ้นอย่างทันที

เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะและสำาคัญยิ่ง

เรียกว่าถูกเวลา, ถูกสถานที่และถูกคน

ส่วนเอาเข้าจริงๆ จะมาครบถ้วนหรือไม่ไม่สำาคัญ

เท่ากับว่ามีสัญญาณจากเมืองหลวงใหญ่ๆ ของโลก ว่าผู้นำา

เขาเห็นความสำาคัญของการมาที่อาเซียนเพื่อใช้เป็นเวทีของ

การพบปะหารือ

จะเป็นการมาเปิดใจ, ต่อรอง, เผชิญหน้าหรือหา

ทางออกร่วมกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เอาเป็นว่าพอมีข่าวทำานองนี้ออกมาเท่านั้น 

บรรยากาศในเวทีระหว่างประเทศก็ร้อนแรงทันที  ต่าง

จับตาดูความเคลื่อนไหวระดับ

สากลอย่างใกล้ชิดกันทันที

รายละเอียดที่ทำาให้เห็น

ภาพชัดเจนขึ้นมาจาก Andi 

WidJAJAnto – ที่ปรึกษาอย่างไม่

เป็นทางการของโจโกที่บอกกับ

นักข่าวยืนยันที่โจโกวีพูดไว้ก่อน

หน้านั้น

“ผู้นำาจีนและผู้นำารัสเซีย

จะเข้าร่วมการประชุม”

กระทรวงการต่างประเทศ

ของจีนไม่ให้ความเห็นต่อข่าวนี้

ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก 

เพราะปกติปักกิ่งจะไม่แสดง

จุดยืนอะไรในเรื่องเหล่านี้เร็ว

เกินไป

จะสงวนท่าทีและตรวจสอบรายละเอียดก่อน...เช่น ใคร

จะมาบ้าง, วาระการประชุมเป็นอย่างไร, มีการประสานงานกัน

แล้วมากน้อยเพียงใด

ใครจะต้องเจอกับใคร และจะเจอกันแบบไหน

ทั้งหมดนี้เป็นพิธีกรรมสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้นำาจีนก่อนที่จะ

บอกกล่าวอะไรเป็นทางการ

ด้านรัสเซีย โฆษกเครมลินก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิด

เห็นเช่นกัน

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวที่ส่งสัญญาณว่าปูติน

สนใจที่จะมาแสดงตนในเวทียักษ์อย่างนี้

เพราะเขาเห็นความสำาคัญของการทูตระดับโลกท่ีทำาให้ปูตินมี

ความโดดเด่น

โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้เวทีระหว่างประเทศเหล่านี้

ได้ยินเสียงดังๆ จากปากของผู้นำารัสเซียเองว่า “ปฏิบัติการพิเศษ

ทางทหาร” ของรัสเซียในยูเครนนั้น เป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรม

จากมุมมองของมอสโก

สำานักข่าวต่างประเทศบอกว่าเจ้าหน้าที่อีกคนที่คุ้นเคยกับ

สถานการณ์บอก “ปูตินจะเข้าร่วม”

สี จิ้นผิง ไม่ได้ออกต่างประเทศมาหลายปี ยกเว้นล่าสุดที่

ไปเยือนเมียนมาเมื่อต้นปีนี้

ที่เป็นงานใหญ่ฮ่องกง 30 มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นกรณี

พิเศษเพราะเป็นโอกาสวันเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการ

รับมอบเกาะคืนจากอังกฤษ

อีกทั้งการที่ผู้นำาปักกิ่งไปฮ่องกงนั้นไม่ถือว่าเป็นการ “เดิน

ทางต่างประเทศ”

เพราะจีนถือว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน

หรือแม้หากสี จิ้นผิง จะบินไปเยือนไต้หวัน (ไม่ว่าด้วย

เหตุผลอันใด) ก็ต้องถือว่าเป็นการไป “ตรวจงานในประเทศ” 

เช่นเดียวกัน

แต่ภาพสมมตินี้คงไม่เกิดง่ายๆ

ผมยกตัวอย่างให้เห็นเปรียบเทียบเท่านั้นเอง

ที่เป็นเครื่องหมายคำาถามใหญ่ก็คือเซเลนสกีจะมาร่วม

ประชุมที่บาหลีและกรุงเทพฯ จริงหรือ

เป็นเรื่องใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้แม้แต่เซเลนสกีเอง

เพราะแม้ว่าโจโกวีจะไปพบเซเลนสกีที่กรุงเคียฟหลังไป

คารวะปูตินที่มอสโกเมื่อเดือนที่ผ่านมา 

และออกคำาเชิญให้ทั้งสองท่าน แต่ปูตินกับเซเลนสกีคงจะ

มีคำาถามข้อเดียวกันว่า

แล้วจะให้เขาสองคนพบกันตัวเป็นๆ หรือมีคนกลาง

หรือจะให้เซเลนสกีเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์?

และก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ประธานาธิบดีตุรกี   

เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ก็อาสาเป็นกาวใจให้ทั้งสองคนไปพบ

กันที่ตุรกีก่อนแล้ว

ดังนั้น หากทั้งสองคนนี้พร้อมจะเจอกันจริงก็คงจะไม่ต้อง

รอถึงปลายปี

แต่ก็อีกนั่นแหละ จังหวะนี้ยัง

ไม่เหมาะที่ปูตินกับเซเลนสกีพร้อม

จะนั่งลงต่อรองกัน

เพราะเงื่อนไขเบื้องต้นของ

แต่ละฝ่ายห่างไกลกันเกินกว่าที่  

จะมีโอกาสได้นั่งลงเจรจาใดๆ ทั้ง

สิ้น

เอาเป็นว่ายังมีความ

เป็นไปได้ที่เซเลนสกีจะมาร่วม

ประชุมสุดยอดที่บาหลีหรือ

กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด

ก็ตาม

ตั้งความหวังไว้ดีกว่าจะ

บอกปัดไปตั้งแต่ต้น

เพราะไม่มีสงครามใดไม่จบ

ลงที่โต๊ะเจรจา

เดอืนพฤศจกิายนนีม้กีจิกรรม

ทางการเมืองใหญ่ทั้งที่สหรัฐฯ และ

จีน

เป็นจังหวะของการประชุม

ใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่

จะได้เห็นการยืนยันรับรองให้สี                                     

จิ้นผิง ต่ออายุการเป็นเบอร์หนึ่ง

ของประเทศไปอีกหนึ่งสมัยค่อน

ข้างแน่นอน

และเป็นช่วงที่จะมีการเลือกสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา

กลางเทอมของสหรัฐฯ ที่มีความหมายทางการเมืองอย่างยิ่ง

สำาหรับโจ ไบเดน

แต่ถ้าผู้นำาทั้งสองเห็นความสำาคัญของการมาปรากฏ

ตัวที่บาหลีและกรุงเทพฯ ก็คงจะสามารถจัดตารางหน้าที่

งานการให้สับหลีกให้เหมาะเจาะก็ได้

งานนี้ โจโกวีแห่งอินโดฯ ได้คะแนนความพยายาม

ทางการทูตระหว่างประเทศไปเต็มๆ ... หากผู้นำามหาอำานาจ

และผู้เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนและความวุ่นวายรอบๆ 

ไต้หวันสำาเร็จ

เขาพยายามวางตำาแหน่งตัวเองให้เป็นคนกลางที่ไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนและพร้อมจะทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวย

ความสะดวกหรือไกล่เกลี่ย...แล้วแต่จะเรียกขาน

โจโกวีอ้างว่าทั้งจีนและรัสเซียยอมรับอินโดนีเซียเป็น 

“สะพานแห่งสันติภาพ”

ส่วนประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลด้วย

หากวางตัวให้เป็น “สะพานสันติภาพต่อเชื่อมกับอินโดฯ” ไป

พร้อมๆ กัน

หวังว่ากระทรวงการต่างประเทศเราก็กำาลังทำาการ

บ้านกันอย่างหนักอยู่เพื่อผลักดันท่าทีของไทยให้เด่นชัด, 

สร้างสรรค์และจับต้องได้อย่างจริงจัง.
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คาร์บอมบ์สังหารลูกคนสนิทปูติน
มอสโก • ดาร์ยา ดูกินา ลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ ดูกิน นัก

ปรัชญาผู้มีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งและเป็นคนสนิทของประธานา 

ธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมบ์บน

ทางหลวงนอกกรุงมอสโกเมื่อเย็นวันเสาร์

เอเอฟพีและบีบีซีร�ยง�น

เมื่อวันอ�ทิตย์ท่ี 21 สิงห�คม 

2565 ว่� ด�ร์ย� ดูกิน� ลูกส�ว

ของอเล็กซ�นเดอร์ ดูกิน นัก

ปรัชญ�ผู้มีแนวคิดช�ตินิยมสุด                                              

โต่งและเป็นคนสนิทของประ 

ธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน เสีย

ชีวิตจ�กเหตุค�ร์บอมบ์ระหว่�ง

ขับรถกลับบ้�นบนท�งหลวงนอก

กรุงมอสโก เมื่อเย็นวันเส�ร์ต�ม

เวล�ท้องถิ่น 

สื่อรัสเซียร�ยง�นว่� คน                                          

ร้�ยน่�จะมุ่งเป้�ท่ีจะสังห�รดูกิน                                                

ม�กกว่�ลูกส�ว โดยอ้�งก�ร

เปิดเผยของสม�ชิกของครอบ 

ครัวผู้เสียชีวิตว่� ลูกส�วขอยืม

รถยนต์ของพ่อขับกลับบ้�นใน

น�ทีสุดท้�ย ระหว่�งม�ร่วมง�น

ที่ผู้เป็นพ่อได้รับเชิญม�บรรย�ย 

ดูกินผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน

อย่�งแข็งขันต่อก�รรุกร�นยูเครน

ของรัสเซีย

คณะกรรมก�รสอบสวน

สหพันธ์รัสเซียที่รับผิดชอบสอบ 

สวนในคดีอ�ญ�สำ�คัญ แถลง

เมื่อวันอ�ทิตย์ว่� ด�ร์ย� ดูกิน�                                  

เสียชีวิตจ�กเหตุระเบิดที่เกิด

ขึ้นในรถยนต์ โตโยต้�รุ่นแลนด์

ครุยเซอร์เมื่อเย็นวันเส�ร์ ขณะ

ที่เธอกำ�ลังขับอยู่บนท�งหลวง

ใกล้กับหมู่บ้�นบอลซีเวซี โอมี                                          

ห่�งจ�กกรุงมอสโกร�ว 40 กิโล 

เมตร 

ถ้อยแถลงของคณะกรรม 

ก�รสอบสวนสหพันธ์รัสเซียระ                                             

บุว่� ดูกิน�เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ                                              

และเปิดก�รสอบสวนคดีฆ�ต 

กรรม  

ดูกิน�มีอ�ชีพเป็นผู้สื่อข่�ว 

เกิดเมื่อปี 2535 ตัวเธอเองมี

แนวคิดสนับสนุนก�รรุกร�นยู                                               

เครนของรัสเซียเช่นเดียวกับ

บิด�  

เมื่ อ เดือนกรกฎ�คมที่                                                      

ผ่�นม� รัฐบ�ลอังกฤษระบุชื่อ                                                     

ของดูกิน�เป็นหนึ่งในร�ยชื่อ

ของบุคคลรัสเซียที่ถูกคว่ำ�บ�ตร

กล่�วห�ว่�เธอเผยแพร่ข้อมูล

ออนไลน์ที่ เป็นเท็จเกี่ยวกับยู 

เครน 

ส่วนดูกินบิด�ของเธอวัย 

60 ปี ได้รับฉ�ย�ว่�เป็น “รัส

ปูตินของปูติน” และ “มันสมอง

ของปูติน” เข�เป็นนักวิช�ก�รที่

มีแนวคิดช�ตินิยมสุดโต่ง โดย

เรียกร้องให้รัสเซียรวมช�ติดิน                                                 

แดนท่ีพูดภ�ษ�รัสเซียม�โดย

ตลอดเพ่ือสร้�งอ�ณ�จักรรัส                                                  

เซียใหม่ท่ีกว้�งใหญ่ และสนับ 

สนุนอย่�งสุดหัวใจต่อปฏิบัติก�ร

บุกยูเครนของรัสเซีย 

ดูกินอยู่ ในร�ยชื่อที่ช�ติ

ตะวันตกคว่ำ�บ�ตรหลังจ�กรัส 

เซียผนวกดินแดนไครเมียม�

เป็นของตนในปี 2557 ซึ่งดูกิน

สนับสนุนในเรื่องนี้ 

ยังไม่มีฝ่�ยใดออกม�อ้�ง

ว่�เหตุค�ร์บอมบ์ครั้งนี้เป็นฝีมือ

ของตน

ด้�นเดนิส พุชชิลิน หัว 

หน้�ดีเอ็นอ�ร์ หน่ึงในกองกำ�ลัง                                                   

แบ่งแยกดินแดนในยูเครนเขียน

ท�งแอปพลิเคชันเทเลแกรม

กล่�วห�ว่� ผู้ก่อก�รร้�ยรัฐบ�ล

ยูเครนพย�ย�มที่จะชำ�ระบัญชี

ของอเล็กซ�นเดอร์ ดูกิน แต่ระ 

เบิดสังห�รลูกส�วของเข� 

มิค�อิโล โพโดลยัค ที่

ปรึกษ�ประธ�น�ธิบดียูเครน ปฏิ                                                        

เสธว่�เจ้�หน้�ที่ยูเครนไม่เกี่ยว    

ข้องกับเหตุระเบิดท่ีเกิดข้ึน กล่�ว   

ระหว่�งให้สัมภ�ษณ์ท�งสถ�นี

โทรทัศน์เมื่อวันอ�ทิตย์ว่� ยูเครน

ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่�งใดกับ

เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน 

เพร�ะเร�ไม่ใช่รัฐอ�ชญ�กร.

ฮ่องกงจับแก๊งค้ามนุษย์5รายล่อลวงทำางาน

ฮ่องกง • ตำ�รวจฮ่องกงเผยว่�                                                 

ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยแก๊งค้�มนุษย์

ช�วฮ่องกง 5 คน ที่หลอกลวง

คนฮ่องกงไปทำ�ง�นผิดกฎหม�ย

ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ โดยมีผู้ตกเป็นเหยื่อ 36 ร�ย   

เอเอฟพีและเซ�ท์ ไชน่�

มอร์นิงโพสต์ร�ยง�นเมื่อวันอ�                                                  

ทิตย์ที่ 21 สิงห�คม 2565 ตำ� 

รวจฮ่องกงแถลงจับกุมผู้ต้องสงสัย

แก๊งค้�มนุษย์ช�วฮ่องกง 5 คน

ท่ีหลอกหลวงคนฮ่องกงไปทำ�ง�น

หนักในประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ โดยในช่วง 2-3 เดือน

ที่ผ่�นม� มีช�วฮ่องกงที่ตกเป็น

เหย่ือของแก๊งค้�มนุษย์ท่ีหลอก

ให้ไปทำ�ง�นในประเทศเอเชียตะ                                              

วันออกเฉียงใต้ เช่น เมียนม�, กัม 

พูช�, ไทยและล�ว โดยหลอกลวง

เหยื่อให้หลงเชื่อในคำ�สัญญ�เท็จ

ในเรื่องคว�มรักหรือบอกว่�เป็นง�น

ท่ีมีค่�จ้�งสูง เมื่อเหยื่อเดินท�งไป

ถึงประเทศเหล่�น้ันก็จะถูกกักขัง

และบังคับให้ทำ�ง�นผิดกฎหม�ย 

ตำ�รวจฮ่องกงจัดต้ังหน่วย

เฉพ�ะกิจเพื่อช่วยช�วฮ่องกงที่

ตกเป็นเหยื่อแก๊งค้�มนุษย์หลอก

ลวงไปทำ�ง�นแก๊งนี้ 

โทนี โฮ เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

อ�วุโสของหน่วยปร�บปร�มแก๊ง

อ�ชญ�กรรมและเจ้�พ่อของตำ�                                               

รวจฮ่องกงแถลงเมื่อวันอ�ทิตย์ว่� 

มีช�วฮ่องกงตกเป็นเหย่ือแก๊งค้�

มนุษย์นี้ 36 ร�ย ตำ�รวจจับกุม

แก๊งหลอกลวงน้ี 5 ร�ย เป็นช�ย 

3 คน หญิง 2 คน อ�ยุระหว่�ง 

17-51 ปี เป็นผู้ต้องสงสัยใน

คว�มผิดหลอกลวงช�วฮ่องกงไป

ทำ�ง�นในต่�งประเทศท่ีหลอกว่�มี

ค่�จ้�งสูงซึ่งไม่มีเช่นนี้อยู่จริง 

โฮเผยว่� ตำ�รวจเชื่อว่�ขณะ

นี้เหยื่อ 21 ร�ยยังถูกบังคับให้

ทำ�ง�นอยู่ในกัมพูช�และเมียนม�

ในจำ�นวนน้ี 9 ร�ยยังไม่ส�ม�รถ

ติดต่อกับครอบครัวหรือตำ�รวจ

ฮ่องกงได้ และ 11 คนเดินท�ง

กลับม�ฮ่องกงแล้ว โดยเหยื่อท่ี

โดนหลอกให้ไปทำ�ง�นจะได้รับต๋ัว

เครื่องบิน และเมื่อเดินท�งถึงประ                                                             

เทศท่ีจะไปทำ�ง�น พวกเข�ส่วน

ใหญ่โดนยึดหนังสือเดินท�ง และ

ถูกบังคับให้ทำ�ง�นผิดกฎหม�ย 

รวมถึงหลอกลวงผู้อื่นต่อ

วู เช็ก ฮิม นักก�รเมืองฮ่อง                                        

กงสังกัดพรรคดีเอบี กล่�วกับผู้                                          

สื่อข่�วเมื่อวันอ�ทิตย์ว่� ได้รับ                                            

ก�รติดต่อให้ช่วยเหลือจ�กครอบ 

ครัวของเหยื่อร�ยหนึ่งที่ระบุว่�                     

ช�วฮ่องกงที่ตกเป็นเหยื่อของ

แก๊งค้�มนุษย์แก๊งนี้ โดนหลอก

ไปทำ�ง�นท่ีรัฐกะเหร่ียงในเมียน                   

ม�โดยไม่ส�ม�รถหนีออกม�ได้

ร�ว 1 เดือน ครอบครัวของเข�                

สงสัยว่�เข�อ�จโดนทำ�ร้�ยร่�ง 

ก�ยด้วย ช�ยคนนี้ถูกบังคับให้

ทำ�ง�นวันละม�กกว่� 10 ชั่ว 

โมง ถ้�ทำ�ง�นไม่ดีก็จะไม่ได้รับ

อ�ห�รอย่�งเพียงพอ.

จุดเกิดเหตุ • คณะกรรมการสอบสวนสหพันธ์รัสเซีย เผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคาร์บอมบ์รถยนต์ที่ดาร์ยา ดูกินา ลูกสาว

ของอเล็กซานเดอร์ ดูกิน ขับมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม. 

ถ้ามาพร้อมหน้ากัน

จะครึกครื้นหรือตึงเครียด?
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15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

เคร� องปนปูนบดขาคนงานขาด 2 ทอน

ชลบุรี • เม� อเวลา 10.40 น. วันที่ 21 ส.ค.65 ศูนยวิทยุ 

หน�วยกูภัยมูลนิธิสวางโรจนธรรมสถานสัตหีบ รับแจงมี

ผูไดรับบาดเจ็บสาหัสขาติดเคร� องปนปูนซีเมนตภายใน

สถานที่กอสรางอาคารแหงหนึ่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จึง

ประสานขอเคร� องตัดถาง หน�วยดับเพลิง เทศบาลตําบล

เขตรอุดมศักดิ์ ใหการชวยเหลือ ที่เกิดเหตุพบรถปม

คอนกรีต 10 ลอ สีขาว  ทะเบียน 51-0519 กทม. ที่ดาน

ทายบริเวณหองเคร� องปนปูนซีเมนตพบรางนายสมหวัง 

หัสดง อายุ 38 ป ผูควบคุมเคร� องจักร ตกลงไปติดอยู

ในสภาพขาซายทอนลางติดอยูกับฟนเฟองใบพัด รอง

โหยหวนดวยความเจ็บปวด และเริ่มมีอาการอิดโรย ใช

เวลานานกวา 30 นาทีจึงชวยเหลือออกมาได แตขาซาย

ที่ติดคาอยูนั้นถูกใบพัดตัดขาดเปน 2 ทอน  เบื้องตนหน�วย

กูภัยไดนําตัวสงรักษายังหองฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ สอบถามนายยุรนันท 

แน�นดี อายุ 36 ป คนขับรถปมคอนกรีต เลาวากอนเกิด

เหตุนั่งอยูในตําแหน�งคนขับ สวนคนเจ็บนําอุปกรณลงไป

แซะเศษปูนซีเมนตที่ติดคางอยูในหองเคร� องปนในขณะ

เคร� องจักรกําลังทํางาน กอนพลาดทาตกลงไปดังกลาว

น้ําปาหลากปด อช.น้ําตกชาติตระการ

พิษณุโลก • วันที่ 21 ส.ค.65 จากเหตุการณน้ําปาหลาก

ทวมพื้นที่ 2 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก ลาสุดที่น้ําตก

ชาติตระการ ภายในอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ 

อ.ชาติตระการ ถูกน้ําปาทะลักทวมตั้งแตเม� อคืนที่ผาน

มา จนชวงบริเวณลางน้ําตกไดรับความเสียหาย ทาง                                       

อุทยานฯ จึงประกาศปดเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 21 

ส.ค.65 เวลา  09.30 น.เปนตนไป จนกวาสถานการณจะ

เขาสูสภาวะปกติ สวนที่น้ําปาหลากทวมเปนบริเวณกวาง

ใน ต.นครชุม อ.นครไทย โดยเฉพาะ ม.5 บานนาจาน 

นครไทย เจาหนาที่กูภัยมิตรภาพมงคลธรรมไดนําเรือทอง

แบนเขาไปชวยเหลือขนทรัพยสินมีคาของชาวบานขึ้นบน

ที่สูง และขนยายหมูของชาวบานออกมาอยูที่ปลอดภัย 

ขณะที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

พิษณุโลก รายงานความเสียหายรวม 2 อําเภอ คือ 

อ.นครไทย ม.5, 6, 7 ต.นครชุม/ ม.16 ต.เนินเพิ่ม/ ม.2 

ต.หวยเฮี้ย และ อ.ชาติตระการ ม.1, 2, 3, 4,  5, 7 ต.บอ

ภาค/ ม.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ต.ชาติตระการ  และ 

ม.3, 4, 5 ต.ทาแก.

ติดฝดาษลิง

     

มาจัดแสดงภายในงานประชุม APEC Health 

Week ระหวางวันท่ี 22-26 สิงหาคม 2565 ท่ี

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กทม. เพ� อใหเห็น

ถึงศักยภาพของประเทศไทยและใหเกิดการแลก

เปล่ียนเรียนรูกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกดวย” 

น.ส.รัชดากลาว

ดร.อนันต จงแกววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบ

โอเทค โพสตขอความระบุวา  “เคสแรกของผูปวย

ฝดาษลิง-โควิด-HIV-1 ในอิตาลี วารสารวิชาการ 

Journal of Infection ไดรายงานเคสของผูปวย

ฝดาษลิงรายหน่ึงท่ีมีประวัติเดินทางกลับมาจาก

ประเทศสเปน โดยขณะท่ีอยูท่ีน่ันไดมีกิจกรรมทาง

เพศแบบชายรักชายแบบไมปองกัน 9 วัน หลังเดิน

ทางกลับเร่ิมมีอาการนํา ประกอบดวยไข ออนเพลีย 

เจ็บคอ ปวดศีรษะ และตอมนํ้าเหลืองโต 3 วัน 

หลังอาการนําเร่ิมมีผ� นแดงข้ึนท่ีผิวหนัง และใน

วันเดียวกันตรวจพบเช้ือ SARS-CoV-2 ในตัวผู

ปวยดวยเชนกันดวย ATK หลังจากน้ัน 3 วัน ผู

ปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยในวันท่ี admit 

ตุมหนองบนรางกายบริเวณแขน ลําตัว ฝามือ น้ิว 

ขา สะโพกปรากฏชัดมาก และ 1 วันหลังจาก

น้ันผลการตรวจจากหองปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาล

ยืนยันวาผูปวยรายน้ีมีเช้ือฝดาษลิงสายพันธุท่ี

ระบาดในสเปน และมีไวรัส SARS-CoV-2 สาย

พันธุ BA.5.1 และนอกจากน้ันยังมีเช้ือ HIV-1 อยู

ในรางกาย (234,000 copies/mL) ดวย เน� องจาก

ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 ของผูปวยรายน้ียังอยู

ในระดับปกติ (812 cells/µL) ซ่ึงอาจเปนไปไดวา

ผูปวยรับเช้ือ HIV มากอนหนาน้ีไมนาน และไมรู

ตัววาตัวเองมีเช้ืออยู (คร้ังสุดทายท่ีตรวจคือเดือน

กันยายนปท่ีแลวและไดผลลบ)

ผูปวยอยูโรงพยาบาล 6 วัน ผลตรวจยังพบ

ออกมาเปนบวกท้ังฝดาษลิงและโควิด แตอาการ

ปวยทุเลาลงมากแลว เหลือแตอาการทางผิวหนัง

ท่ียังอยูในชวงกําลังจะเร่ิมตกสะเก็ด หมอจึงใหไป

รักษาตัวตอท่ีบาน หลังจากน้ัน 2 วัน ผล ATK ท่ี

ตรวจท่ีบานก็เปนลบ แตตุมหนองยังพบไดอยู 8 วัน

หลังจากมาอยูท่ีบาน ตุมหนองแทบจะตกสะเก็ด

หมดแลว คุณหมอนัดใหมาตรวจอีกคร้ัง โดยตรวจ

จากตัวอยางจากคอ ผลตรวจพบวาผูปวยยังคง

เปนบวกตอไวรัสฝดาษลิงอยู แตยังไมมีขอมูลวา

ตัวอยางท่ีตรวจสามารถนําไปเพาะเช้ือตอข้ึนหรือ

ไม รวมเวลาท่ีนับจากวันท่ีกลับจากสเปนถึงวันท่ีท่ี

ตรวจคร้ังสุดทายคือ 29 วัน

ผูปวยรายน้ีมีประวัติฉีดวัคซีน Pfizer 2 

เข็มต้ังแตเม� อปลายปท่ีแลว พอตนปเขาติดโควิด 

ซ่ึงน�าจะเปนสายพันธุ BA.1 การติดคร้ังน้ีเปนคร้ัง

ท่ี 2 ดวยสายพันธุ BA.5.1 ซ่ึงอาจจะหนีภูมิจาก 

BA.1 ไดดี และภูมิไดรับมามากกวา 6 เดือนแลว 

จากรายงานท่ีพบ ATK เปนบวกในเวลาใกลๆ  กับ

ท่ีมีผ� นข้ึน อนุมานไดวาผูปวยรายน้ีน�าจะไดรับเช้ือ

ฝดาษลิงมากอน และไดรับเช้ือ SARS-CoV-2 มา

ในชวงระยะฟกตัวของฝดาษลิง เน� องจากโควิดมี

ระยะฟกตัวท่ีส้ันกวา อาการนําอะไรตางๆ จึงเกิด

ข้ึนมาพรอมๆ กัน จนแยกไมออกวาอาการท่ีเห็น

มาเปนผลมาจากเช้ือไหนกันแน�

สําหรับผูท่ีอาจสงสัยวาโควิดกับฝดาษลิงจะ

ผสมกันเปนไวรัสตัวใหมไดหรือไม ตองตอบวาเปน

ไปไมไดแน�นอนโควิดเปนไวรัสท่ีมี RNA เปนสาร

พันธุกรรม แตฝดาษลิงเปน DNA ดังน้ันไวรัสสอง

ชนิดน้ีคุยกันไมรูเร� อง.

ขูบุกยึด

ซ่ึงเปนไปไดวาจะเลือกวนรอบอยูอยางน้ันจนหมด

วาระสภาในวันท่ี 23 มี.ค.2566  

เม� อถามวา หากตองเสนอนายกฯ คนนอก 

พรรค พท.เตรียมคนไวหรือไม นพ.ชลน�านกลาว

วา ยังไมไดปรึกษาหารือกัน เรามีคนในบัญชี จึง

ตองสงคนในบัญชีกอน สวนการเสนอช� อ น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย

น้ัน ไมน�าจะเหมาะในสถานการณอยางน้ี สวนช� อ

ของ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ จะ

เหมาะกับการเปนนายกฯ คนนอกบัญชีหรือไม ก็

ไมใชหนาท่ีของพรรคเพ� อไทย 

เม� อถามวา นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาฯ จะย� นเร� องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนา

ยกฯ 8 ป ในวันท่ี 22 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธควร

หยุดปฏิบัติหนาท่ีเลยหรือไม นพ.ชลน�าน กลาววา 

ในคํารองของฝายคานมีคํารอง 2 เร� อง คือ 1.ให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเปนนายกฯ ของ 

พล.อ.ประยุทธ ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ และ 

2.ใหศาลมีคําส่ังให พล.อ.ประยุทธยุติการปฏิบัติ

หนาท่ีในวันท่ี 22 ส.ค. ซ่ึงถาสภาสงคํารองไปถึง

ศาลแลว ปกติศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมทุกวันพุธ 

คือวันท่ี 24 ส.ค. ถาศาลต้ังองคคณะวาจะรับคํารอง

ดังกลาวหรือไม ก็จะรูในวันดังกลาววาศาลจะส่ังให 

พล.อ.ประยุทธหยุดปฏิบัติหนาท่ีตามคํารองหรือไม 

นพ.ชลน�านกลาวอีกวา ถาเปน พล.อ. 

ประยุทธ จะออกอยางเทท่ีสุดเย็นวันท่ี 23 ส.ค. 

จะออกประกาศแถลงการณจากสํานักนายก

รัฐมนตรีเลยวา กราบเรียนพ่ีนองประชาชน ผม 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา จะหมดวาระตําแหน�ง

นายกฯ ในเวลา 24.00 น.ของวันน้ี ขอใหรัฐสภา

ดําเนินการเลือกต้ังนายกฯ คนตอไปได อยางน้ี

ทุกคนก็ปรบมือให คือมโนธรรมสํานึกความรับผิด

ชอบ เคารพหลักนิติธรรม พล.อ.ประยุทธจะอยูใน

ใจพ่ีนองประชาชน และกลไกหลังจากน้ัน จะดี-ไม

ดี หรือเลวรายคอยวากัน ฝนวา พล.อ.ประยุทธจะ

ประกาศออกจากตําแหน�งอยางสงางาม เพราะ

เปนทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับประเทศ พล.อ.ประยุทธ 

และสถาบันตุลาการก็รอดตัวไมตองวินิจฉัย  

ถามอีกวา ยังเช� อวานายกฯ จะไมเลือก

วิธียุบสภาใชหรือไม นพ.ชลน�านกลาววา หากยุบ

สภาชวงน้ีมีแตโทษ ไมเกิดประโยชนอะไรเลยกับ

ประเทศ ขออางในการยุบสภาไมสมเหตุสมผล 

เหตุท่ีตองอางไดคือความขัดแยง และความเสีย

หายจากฝายนิติบัญญัติ เชนวันท่ี 23 ส.ค.น้ี จะมี

การโหวตราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ 2566 ในวาระ 3 หากไมผาน เหมาะ

สมยุบสภา  

ใหรอคําตัดสินของศาล

เม� อถามวา แสดงวาในวันท่ี 23 ส.ค. ราง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2566 จะไมผานวาระ 3 ใชหรือไม นพ.ชลน�าน

กลาววา ในประเทศไทยอะไรก็เกิดข้ึนได เพราะ

งบประมาณอาศัยเสียงขางมาก ถาเสียงขางมาก

ถูกบงการมาวาเอาชองทางน้ี ก็เปนไปไดท้ังหมด 

สวนเหตุผลอ� นคือตองการใหตัวเองอยูในอํานาจ

รร.อมารี ดอนเมือง แอรพอรต มีการจัดเสวนา 

‘อนาคตประเทศไทย บนเสนทางประชาธิปไตย’ 

โดย นพ.ชลน�านปาฐกถาวา วันท่ี 23 ส.ค. เวลา 

20.00 น. อยากเห็นการฉายภาพไปยังทําเนียบ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธประกาศยุติส้ินสุดการ

ดํารงตําแหน�งตัวเองตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะทําให 

พล.อ.ประยุทธถูกจารึก เกียรติยศ เกียรติภูมินา

ยกฯ จะไดรับการยกยอง อยูในสังคมอยางภาค

ภูมิ ไปไหนคนก็ยกมือไหว และดีตอประเทศ ลด

ขอขัดแยง 

นายชูศักด์ิ ศิรินิล ประธานคณะทํางาน

ฝายกฎหมายพรรคเพ� อไทย กลาววา วันท่ี 24 

ส.ค. พล.อ.ประยุทธคงจะประเมินจะผานหรือไม

ผาน ถาประเมินไมผาน โอกาสยุบสภาก็มี แตเช� อ

วา 24 ส.ค. พล.อ.ประยุทธตองพนจากตําแหน�งนา

ยกฯ ถามีการตีความเปนอยางอ� น พล.อ.ประยุทธ

จะเปนนายกฯ ไดตอไปอีก รัฐธรรมนูญมาตรา 

158 จะไรความหมายโดยส้ินเชิง ซ่ึงประเทศน้ี

มักมีขอยกเวน หมดเวลาแลว ขอยกเวนท้ังหลาย

ตองส้ินสุดไป รัฐธรรมนูญฉบับน้ีคือขวากหนาม

กระบวนการประชาธิปไตย ถายังแกไขไมได อยา

หวังเลยวาอนาคตเราจะเปนประชาธิปไตย 

นายพิจารณ เชาวพัฒนวงศ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ และรองหัวหนาพรรคกาวไกล (ก.ก.) กลาว

วา ถาตีความตามกฎหมาย พล.อ.ประยุทธอยูตอ

ไมได เม� ออยูไมไดมีความเส่ียงจะยุบสภา เพราะ 

พล.อ.ประยุทธหมด และหาก พล.อ.ประยุทธรับ

สัญญาณหรือรูลวงหนาคําวินิจฉัยศาลจะเปน

อยางไร อาจยุบสภากอน 24 ส.ค. หรือหลัง 24 

ส.ค. แตยังมีอีกทางคือ เม� อศาลมีคําส่ังใหหยุด

ปฏิบัติหนาท่ี น�าจะเปนสถานการณดีท่ีสุด ไมรูวา

จะฝากความหวังไวท่ีศาลไดหรือไม คร้ังน้ีเปนการ

พิสูจนความศักด์ิสิทธ์ิ กอนหนาไดเห็นการวินิจฉัย

การถวายสัตยปฏิญาณ กรณีบานพักหลวง เช� อ

วาประชาชนไมอยากเห็นผลลัพธเปนแบบน้ันอีก

ร.อ.จารุพล เรืองสุวรรณ ประธานฝาย

ยุทธศาสตร์การส่ือสารและรณรงค์นโยบาย 

พรรคเพ� อชาติ กลาววา หัวใจหลักของการเปน

นายกฯ คือไดรับพระบรมราชโองการแตงต้ัง 

พล.อ.ประยุทธ เปนนายกฯ มาต้ังแตป 2557 และ

ไมไดบอกวาจะเปนนายกฯ มาจากวิธีไหน เลือกต้ัง

หรือยึดอํานาจ ดังน้ัน พล.อ.ประยุทธควรไปไดแลว  

นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายช� อ และ

หัวหนาพรรคพลังปวงชนไทยกลาววา การจะอยู

หรือไปอยูท่ีจิตใตสํานึก นิสัย กมลสันดานของทาน 

มีเสนบางๆ ดีหรือช่ัว ถาเลือกดีก็ดี ถาไมดี ก็รับผล

กรรม ถา พล.อ.ประยุทธทําตัวเหนือกฎหมาย ก็

ลองดู พวกเราจะจับทานเขาคุก ถายังไมลาออก 

เดินถนนเสนไหนไมได นอกจากอยูแตในคายทหาร   

ราษฎรโผลไลประยุทธ

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงคเพ� อประชาธิปไตย (ครป.) กลาว

วา ขอเสนอทางเลือกให พล.อ.ประยุทธ ทางเลือก

แรก ลาออกวันท่ี 23 ส.ค. เสียสละเพ� อประเทศ 

เศรษฐกิจดีข้ึน บานเมืองไดไปตอ ไมเกิดความ

ขัดแยง ทางเลือกท่ีสองคือยุบสภา จะรักษาการ

ตอไป ทางออกท่ีดีท่ีสุดคือ ลาออกวันท่ี 23 ส.ค. 

ไมเชนน้ันอาจมีความขัดแยงลุกลามบานปลาย 

แตถายังไมเปนเชนน้ัน ต้ังแตวันท่ี 24 ส.ค. ขอ

ใหพ่ีนองประชาชนมารวมกําหนดชะตากรรม 

พล.อ.ประยุทธไปดวยกัน 

ในชวงทาย ไดเปดโอกาสใหผูเขารวม

เสวนาถาม น.ส.ธีรรัตน สําเร็จวาณิชย ส.ส.กทม.

และโฆษกพรรคเพ� อไทย เปนตัวแทนพรรคเพ� อ

ไทย ตอบคําถามตางๆ วา รัฐธรรมนูญฉบับนี้

เปนตนเหตุของปญหา หากยังแกไขไมได ไมมี

ทางที่ประชาธิปไตยจะสมบูรณแบบ ตองกําจัด 

250 ส.ว.ออกไป ที่ถามวาหาก พล.อ.ประยุทธยัง

อยู จะเดินหนาอยางไร ถาเปนสมัยกอน คงลาก

เกาอี้ พาคนไปเดินขบวน แตขอเรียนใหทราบวา

จะไมทําใหการพัฒนาสมบูรณแบบพัฒนาอยาง

ยั่งยืน เพราะจะทําใหมือที่สาม ทหารมายึด

อํานาจประชาชนอีก แตเสนทางที่จะทําคือรอวัน

เลือกตั้ง ใชปากกาฆาเผด็จการ เพ� อบอกวาอะไร

คือสิ่งที่เราตองการ 

ขณะเดียวกัน กลุมราษฎรและประชาชน 

4 ภาค นําโดย น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ

รุง กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม, นาย

ธัชพงศ แกดํา, นายธนพัฒน กาเพ็ง กลุมทะลุฟา, 

น.ส.เนติพร เสน�หสังคม หรือบุง และ น.ส.ณัฐนิช 

ดวงมุสิทธ์ิ หรือใบปอ ประมาณ 30 คน เดินทาง

มาถึงยังอนุสาวรียประชาธิปไตย 

ถือปายไวนิลมีขอความตางๆ อาทิ ‘ใหมัน

จบท่ี 8 ป พอกันทีนายกฯ เถ� อน’, ‘ประยุทธออก

ไป’ และ ‘นายกฯ เถ� อน’ โดยตลอดการเดินเทา

จากสนามหลวงถึงอนุสาวรียฯ มีการตะโกนวา 

‘ประยุทธออกไป’ ตลอดทาง

จากน้ันเวลา 10.25 น. ตัวแทนแตละ

กลุมไดแถลงถึงเหตุผลในการเขารวมการชุมนุม

ไล พล.อ.ประยุทธ ตอมา น.ส.ปนัสยาไดอาน

แถลงการณ์ท่ีลงนามช่ือโดย 38 องค์กร ซ่ึง

สวนใหญเปนภาคีกลุมราษฎร โดยเรียกรองให 

พล.อ.ประยุทธลงจากตําแหน�ง และอยาสราง

สุญญากาศทางกฎหมายดวยการประกาศยุบสภา

ในขณะท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมได

ถูกประกาศใช และสงสารไปยังประธานตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ เพ� อใหศาลมีคําวินิจฉัยประเด็น

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง 8 ปของนา

ยกฯ ใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 24 ส.ค.2565 หรือ

ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให พล.อ.ประยุทธหยุด

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหน�งนายกฯ นับต้ังแตวันท่ี 24 

ส.ค.2565 จนกวามีคําวินิจฉัยแลวเสร็จ

“ขอยืนยันขอเรียกรองเฉพาะกาลกอนการ

เลือกต้ังดังตอไปน้ี 1.ให พล.อ.ประยุทธลาออกจาก

การดํารงตําแหน�งนายกฯ 2.หาก พล.อ.ประยุทธ

ไมยอมลงจากอํานาจ ศาลรัฐธรรมนูญตองมีคํา

วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 24 ส.ค. และให

รัฐสภาแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดอํานาจ

วุฒิสภาในการเลือกนายกฯ ใหเสร็จสมบูรณกอน

การเลือกต้ังท่ีกําลังจะมาถึง” น.ส.ปนัสยาอาน

แถลงการณจบก็ไดใหผูทํากิจกรรมไดชูสามน้ิว

พรอมตะโกนวา “ประยุทธออกไป”

“ตู-นกเขา”ขูยึดทําเนียบฯ

สวนท่ีลานคนเมือง คณะหลอมรวม

ประชาชน นําโดยนายจตุพร พรหมพันธุ และ

นายนิติธร ลํ้าเหลือ จัดเวทีสาธารณะ “หยุด 8 ป

ประยุทธ” ท่ีจะมีข้ึนต้ังแตวันท่ี 21-24 ส.ค.น้ี โดย

กิจกรรมเร่ิมต้ังแตเวลา 15.00 น. โดยประชาชนท่ี

เขากิจกรรมจะไดรับเส้ือยืดสีขาว สกรีนตัวอักษรท่ี

หนาอกดวยสีดํา “หยุด 8 ป ประยุทธ” ตอมานาย

จตุพร พรหมพันธุ และนายนิติธร ลํ้าเหลือ  รวม

กันแถลงขาว โดยนายจตุพรแถลงวา กฎเกณฑ

กติกาท้ังหมด พล.อ.ประยุทธต้ังคนมากําหนดกฎ

เกณฑท้ังส้ิน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาน้ัน เรา

ไดยินนายมีชัย ฤชุพันธุ พูดตางกรรมตางวาระวา 

มีเร� อง “คุณขอมา” แตมาตรา 158 ท่ีกําหนดการ

ดํารงตําแหน�งนายกฯ จะเปนก่ีคร้ังก็ตามแตเกิน 

8 ปไมได ถา พล.อ.ประยุทธตองการเปนนายกฯ

ตลอดชีวิต ทําไมไมใหนายมีชัยเขียนวา “บุคคลเปน

นายกรัฐมนตรีโดยไมจํากัดระยะเวลา” 

“วันท่ี 23 ส.ค. จะมีความชัดเจน มีการ

ชุมนุมไปถึงเท่ียงคืนเคาตดาวนน้ัน หมายความวา 

เวลาส้ินสุดตามรัฐธรรมนูญ 60 พล.อ.ประยุทธ

จะส้ินสุดเวลา 00.001 วินาที ของวันท่ี 23 ส.ค. 

พวกผมไมไดสนใจวา พล.อ.ประยุทธจะอยูหรือ

ไป พล.อ.ประยุทธด้ือดึงอยูในตําแหน�งตอไป 

ละเมิดกฎหมายสูงสุดท่ีตัวเองกําหนดข้ึนมา ถา 

พล.อ.ประยุทธไมตองลาออก ไมตองยุบสภา จะ

ไดวัดหัวใจของประชาชนเชนเดียวกัน” นายจตุ

พรกลาว 

ดานนายนิติธรกลาววา ลาสุดตามท่ี

ปรากฏเปนขาววามีการสงคนไปเคลียรกับศาล

รัฐธรรมนูญ ดังน้ันศาลตองคิดใหดี ฉะน้ันวันน้ี

ไมไววางใจศาลรัฐธรรมนูญในเร� องน้ี เสร็จแลว

ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองตระหนักใหดีวาบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญก็สวนหน่ึง ศาลรัฐธรรมนูญก็สวนหน่ึง 

อยาไดทําตัวเปนรัฐธรรมนูญเสียเอง เปนเพียงแค

ศาลเทาน้ัน

“ถาประยุทธ ไมเอากฎหมาย นิติธร ลํ้า

เหลือ ก็ไมเอากฎหมายเชนเดียวกัน รับคําทาจะ

มีกองกําลังเทาไหร ตํารวจเทาไหรขนมา เม� อคุณ

ไมเอากฎหมาย ผมไมเอากฎหมาย ถาง้ันเจอกัน 

ผมจะเขาไปในทําเนียบฯ ไมใหคุณน่ังไดอีกตอไป 

เปนไงเปนกัน บรรดานายทหารท่ีรับผลประโยชน

จากประยุทธ มีหลักฐานหมดวาแตกอนทําอะไร 

มีผลประโยชนอะไรบางท่ีคดโกงกัน มีหมด คุณ

เร่ิมผมจะทําใหมันจบ ประยุทธอยาถอย กาวเขา

มา ประชาชนก็จะกาวเขาไป แลวเจอกัน” นาย

นิติธรกลาว  

นายจตุพรกลาวเพ่ิมเติมวา วันน้ีเร่ิมเห็น

ปรากฏการณคนเร่ิมมามาก วันท่ี 22-23-24 

เช� อวาวิกแตก และสถานการณท่ีเลยเถิดวันน้ัน 

พล.อ.ประยุทธจะกลับบานไมถูก หาทางลงไมเจอ 

พล.อ.ประยุทธตองคิดวาจะจัดการอยางใดอยาง

หน่ึงกอนเท่ียงคืนวันท่ี 23 ส.ค. เพราะหลังเกินเท่ียง

คืนไปแลวสถานการณของประเทศจะไมเหมือน

เดิม นําไปสูการเปล่ียนแปลงชนิดท่ีคาดไมถึง ถา

ประชาชนมีความพรอม คณะหลอมรวมประชาชน

ก็พรอม วิกฤตน้ีพล.อ.ประยุทธไมมีทางรับมือได 

เช� อวาถาประชาชนลุกมาเร็ว พล.อ.ประยุทธก็จะ

จบเร็ว ประเทศจะไดนับหน่ึงกันเร็ว เช� อวาคนจะ

มากตามลําดับ ใหดูปรากฏการณชุมนุมพฤษภาเอา

ไว จุดจบไมตางกัน และเช� อวาใกลเขามาแลว  ทอง

ถนนกําหนดอนาคตชาติ ไมใชรัฐสภา

ทนายนกเขากลาวเพ่ิมอีกกรณีท่ีตํารวจ

ออกประกาศขอกําหนดในการชุมนุมวา “วันท่ี 

24 ส.ค. ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ชวย

ประชาชนไปออกประกาศวานายกรัฐมนตรี ถา 24 

ส.ค.ไมออกประกาศใหประยุทธ ผมก็ไมทําตามเอา

แบบชัดเจน ประยุทธอยูไหน จะไปท่ีน่ัน ถาตํารวจ

จะสลายการชุมนุมก็ทํา อยากนองเลือด อยากให

แกสนํ้าตาฟุงท่ัวประเทศก็ทํา เราพรอม”.

สระบุรี • วันท่ี 21 ส.ค.65 กรมการ

ปกครองไดรับการประสานจาก อ.แกงคอย 

จ.สระบุรี วามีสถานบันเทิงยาน อ.แกงคอย 

เปดใหบริการเกินกวาเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด สงเสียงดังรบกวน สรางความ

เดือดรอนใหประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

อีกท้ังยังมีการปลอยปละละเลยใหเด็กอายุ

ตํ่ากวา 20 ปเขาไปใชบริการ จนกระท่ัง

เวลา 00.30 น.เจาหนาท่ีไดเขาทําการ

ตรวจคนจับกุมสถานประกอบการช� อ “ละ

ออน” โดยพบวามีการปลอยปละละเลยให

มีนักเท่ียวอายุตํ่ากวา 20 ปเขามาใชบริการ

จํานวน 7 คน สอบถามปรากฏวาทางราน

ไมมีการตรวจสอบอายุผูเขาใชบริการ และ

ไมมีการตรวจอาวุธของนักเท่ียวกอนเขา

ใชบริการเชนเดียวกัน  

จากการตรวจสอบรานดังกลาว

ใหบริการในลักษณะเปนสถานบริการ 

แตไมพบวามีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ

ตาม  พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 

และภายในรานพบนักเที่ยวเปนเด็กอายุ

ต่ํากวา 20 ป จํานวน 7 คน มีอายุต่ํา

สุดเพียง 17 ป เม� อเขาตรวจสอบในโซน

ผับลับ พบวามีการใชอาคารสถานที่ผิด

ประเภท และอาจมีการตอเติมอาคารโดย

ไมไดรับอนุญาต ไมมีชองทางการหนีไฟ 

ไมมีปายบอกทางหนีไฟ ไมมีแสงสวาง

เพียงพอ ไมพบอุปกรณหรือถังดับเพลิง 

และประตูทางเขาออกมีทางเดียว หาก

เกิดเพลิงไหมจะทําใหเกิดความเสียหาย

อยางประเมินคาไมไดซ้ํารอยผับที่สัตหีบ

เบื้องตนแจงขอกลาวหา ตั้งสถาน

บริการโดยไมไดรับอนุญาต จําหน�ายสุรา

ใหแกบุคคลอายุต่ํากวา 20 ป จําหน�าย

สุราเกินกวาเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 

และยังเปนการฝาฝนคําสั่ง คสช.ที่ 

22/2558 เร� องมาตรการในการปองกัน

และแกไขปญหาการแขงรถยนตและ

รถจักรยานยนตในทางและการควบคุม

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่

เปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถาน

บริการ ขอ 4 (1)-(4) 

ทั้งนี้ จะเสนอ ผวจ.สระบุรีเพ� อ

ออกคําสั่งปดสถานประกอบการดังกลาว

เปนเวลา 5 ป พรอมทั้งประสาน อบต.

ตาลเดี่ยวเขาตรวจสอบอาคารสถานที่ดัง

กลาว หากพบกระทําผิดกฎหมายจะสั่ง

ระงับการใชอาคารตอไป.

บุกจับผับเมืองแกงคอยปลอยเด็กมั่วสุม

ไลสกัดแกงคายาขนผานชายแดน

สมุทรปราการ • เม� อเวลา 22.30 น. 

วันที่ 20 ส.ค. 65 ร.ต.อ.วิโรจน มูลมานัส 

รองสารวัตรสอบสวน สภ.สําโรงเหนือ 

จ.สมุทรปราการ รับแจงเหตุวัยรุนยิง

กันภายในซอยวัดดานสําโรง บริเวณ

ปากซอยดานสําโรง 24 ต.สําโรง

เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จากนั้น 

พ.ต.ท.สมเจตน ธรรมบุตร สวป.และ

มูลนิธิรวมกตัญูเดินทางไปตรวจ

สอบ

ท่ีเกิดเหตุบริเวณหนาราน

จําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านทราย

ทองศรีดาน พบผูบาดเจ็บเปนชาย 3 

ราย อายุระหวาง 16-18 ป ถูกยิง

ดวยอาวุธปนไมทราบขนาด รายแรกมี

บาดแผลถูกยิงเขาท่ีชายโครงซายและ

กลางหลังจํานวน 3 นัด และผูบาด

เจ็บอีกสองรายถูกยิงเขาท่ีตนขาท้ังสอง

ขางไดบาดเจ็บสาหัส เจาหนาท่ีมูลนิธิ

ปฐมพยาบาลกอนนําตัวสงโรงพยาบาล

สมุทรปราการ 1 ราย และโรงพยาบาล

เมืองสมุทรปูเจา 2 ราย

จากการสอบถามเพ� อนผูบาด

เจ็บทราบวา กอนเกิดเหตุผูบาดเจ็บ

ทั้งสามไดขี่รถจักรยานยนตซอนทาย

กันมาจากบานพักยานซอยดานสําโรง 

18 เพ� อออกมาซื้อของกิน ระหวางทาง

มีกลุมวัยรุนซึ่งคาดวาเปนกลุมคูอริ ขี่

รถจักรยานยนตซอนทายกันมา 4 คัน

สวนทางมาพบกับกลุมผูบาดเจ็บ จึง

เรงเคร� องไลติดตามกระทั่งถึงที่เกิด

เหตุ หนึ่งในนั้นไดชักอาวุธปนคาดวา

เป็นปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่เพื่อนทั้ง

สามคน 1  นัด พรอมปาระเบิดปงปอง

อีก 1 ลูก สิ้นเสียงปนผูบาดเจ็บทั้งสาม

คนจึงพยุงรถเขาขางทาง กอนจะพา

กันหลบเขาไปอยูหนารานขายเคร� อง

ใชไฟฟาและขอความชวยเหลือจาก

ชาวบาน สวนกลุมที่กอเหตุพากันหลบ

หนีไปอยางรวดเร็ว.

วัยรุนสําโรงเหนือ

ไมกลัวกฎหมาย

ยิงอริกลางถนน
เชียงใหม • ทหารและตํารวจไลลา

ขบวนการลักลอบขนยาบาล็อตใหญ

ผานชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

อ.แมอาย จ.เชียงใหม ยึดไดเกือบ 10 

ลานเม็ด

วันท่ี 21 ส.ค.65 ผูส� อขาวรายงาน

วา เจาหนาท่ีตํารวจจาก บก.สส.ภ.5 ได

จัดกําลังออกไปสกัดก้ัน ตามเสนทางพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย-สปป.ลาว ดาน อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย หลังสืบทราบจะมีการลักลอบ

ขนยาเสพติดเขาสูประเทศไทย และ

ขณะเจาหนาท่ีต้ังจุดสกัดบนถนนสาย

เชียงแสน-เชียงของ ต.สถาน อ.เชียงของ 

พบรถกระบะฟอรด สีขาว ทะเบียน

เชียงใหม ขับมาจาก อ.เชียงแสน มุงหนา

ไปทาง อ.เชียงของ จึงไดเรียกหยุดตรวจ 

แตรถคันดังกลาวกลับเรงความเร็วขับฝา

จุดสกัดไปอยางรวดเร็ว เจาหนาท่ีตองนํา

กําลังออกไลติดตามไปอยางกระช้ันชิด

หลังไลลาผานไปไดระยะหน่ึง พบ

วาคนขับไดจอดรถเอาไวขางทางกอนว่ิง

หลบหนีไปได เจาหนาท่ีตรวจสอบท่ีดาน

หลังรถพบภายในบรรทุกกระสอบฟางสี

เขียวจํานวน 32 ใบ  ภายในบรรจุยาบาเอา

ไวใบละประมาณ 200,000 เม็ด  รวมของ

กลางยาบาท้ังหมดประมาณ 6,400,000 

เม็ด จึงยึดไวเปนของกลางและออก

ติดตามคนท่ีหลบหนีมาดําเนินคดีตอไป

ดานกองบังคับการควบคุมทหาร

พรานศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 3 (บก.

ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3) กองกําลังผา

เมือง ไดรับแจงเบาะแสจากแหลงขาว

เม� อ 19.00 น.เศษ วันท่ี 18 ส.ค.65 วา

จะมีขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด

ในพ้ืนท่ี อ.แมอาย จ.เชียงใหม เขาสูพ้ืนท่ี

ตอนใน

พล.ต.ศุภฤกษ สถาพรผล ผู

บัญชาการกองกําลังผาเมือง จึงส่ังการให 

พ.อ.วิเชษฐ สุวรรณสิงห ผบ.บก.ควบคุม

ทหารพราน ศบก.3 และ พ.ท.สกลวรรธน                                                                      

พุมรินทร รอง ผบ.ศปก.ทพ.3 มอบ

หมายให ร.ท.มนินทร วันควร, ร.ท.เทพ

ฤทธิ สมัครเขตวิทย, ร.อ.ชัยชาญ สีหวงค,                                                       

ร.อ.ฤทธิชัย สุนทร จัดกําลังพลรวมกับ 

รอย.คทร.กกล.ผาเมือง ทําการต้ังจุดสกัด

ไมประจําท่ี จํานวน 4 จุด

กระท่ังเวลาประมาณ 00.45 น. วัน

ท่ี 19 ส.ค. 65 เจาหนาท่ีประจําจุดตรวจ

ฐานเจาฝางไดตรวจพบรถเกงตองสงสัย

ขับผานมาจึงเรียกตรวจคน แตรถคันดัง

กลาวไดขับหลบหนี จึงจัดกําลังขับรถไล

ติดตามไปจนถึงดานก่ิวสะไต อ.แมจัน 

จ.เชียงราย กระท่ังรถคันดังกลาวยาง

แตก โดยมีผูตองหาในรถ 2 คน ตรวจ

สอบภายในรถไมเจอส่ิงผิดกฎหมาย  ชุด

จับกุมจึงประสานเจาหนาท่ีดานก่ิวสะไต

ใหควบคุมผูตองหาไว

จากนั้นจึงไดจัดกําลังกลับมา

คนหาตามสองขางทางที่รถผูตองหาขับ

หลบหนี กระทั่งพบของกลางกระสอบ

เปดัดแปลง บรรจุยาบา ถูกทิ้งอยูบริเวณ

ขางทางหางจากบานปากุย ม.3  ต.ทา

ตอน อ.แมอาย ระยะทาง 1 กม. จํานวน 

8 กระสอบ  และชวงเชาวันเดียวกันเจา

หนาที่ลาดตระเวนตามถนนบานดอยลาง 

อ.แมอาย พบยาบาถูกทิ้งขางทางอีก 5 

กระสอบ รวมของกลางที่ตรวจสอบแลว

ทั้งหมด 13 กระสอบ

อยางไรก็ตาม เบ้ืองตนทราบขอมูล

จากผูตองหาวามีการขนยาบาท้ังหมด 20 

กระสอบ คาดวาน�าจะเกิน 1,000,000 

เม็ด.

ไดยาว ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีอันตรายมาก

“โอกาสท่ี พล.อ.ประยุทธจะอยูตออีก 2 ป 

ตามท่ี พล.อ.ประวิตรพูดน้ัน ในเมืองไทยอะไรก็เกิด

ข้ึนได และมีแนวโนมวาสูงมากตามท่ีสรางกระแส

มา ออกกลางๆ คาดวาจะลดความกดดันของภาค

ประชาชนได แต พล.อ.ประยุทธมี 3 แนวทาง

ท่ีวิเคราะหกัน คือ 1.ออกดวยอํานาจใจของ 

พล.อ.ประยุทธ แสดงความรับผิดชอบวาหมด

วาระ 2.อํานาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และ 

3.อํานาจประชาชนขับไล หากเปนผมจะเลือก

ทางเลือกท่ี 1 เพราะเท และเปนรัฐบุรุษไดเลย ไป

เปนตําแหน�งอะไรท่ีอยูในประเทศก็ได คนก็เคารพ

ยกยอง” นพ.ชลน�านกลาว 

ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษก

ประจําสํานักนายกฯ กลาวถึงกรณีท่ีพรรคเพ� อไทย

ยังคงวิพากษวิจารณเร� องการดํารงตําแหน�ง 8 ป

ของ พล.อ.ประยุทธ วาอยากขอใหทุกฝายอยากาว

ลวงอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ อยาออกมาพูด

ช้ีนําเพ� อสรางความสับสนใหประชาชน ไมคุมเลย 

มีแตจะทําใหบานเมืองขัดแยง วันน้ีประเทศกาว

ขามความขัดแยงของคนไทยดวยกันเองมาไกล

ขนาดน้ีแลว อยาพยายามดึงกลับไปจุดเดิมอีกเลย 

ทางท่ีดีควรรอฟงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึง

จะเหมาะสมท่ีสุด ไมใชออกมาขูวาจะชุมนุม ซ่ึงไม

ตางอะไรกับการเคล� อนไหวกดดัน ถือวาไมเหมาะ

สมและไมถูกตองอยางย่ิง 

“ยืนยันวาทานนายกฯ เปนชายชาติทหาร 

พรอมนอมรับคําตัดสินของศาล และจะไมทํา

พฤติกรรมเหมือนอดีตนายกฯ บางคน ท่ีไมพอใจ

คําตัดสินก็หนีไปตางประเทศ แลวใหสัมภาษณ

ดอยคาคําวินิจฉัยเพ� อเรียกคะแนนสงสารเปนราย

วันแน�นอน” นายธนกรกลาว

นายเสกสกล อัตถาวงศ อดีตผูชวยรัฐมนตรี

ประจํานายกฯ กลาวเชนกันวา พท.ไมตองมาพูด

เพ� อตีกินทางการเมือง ฉวยโอกาส หรือเขาขาง

ตัวเอง ใหนายกฯ ออกจากตําแหน�ง ท้ังน้ียืนยัน

วานายกฯ จะยังปฏิบัติภารกิจตอไปจนกวาจะมีคํา

ส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนายกฯ ก็พรอมท่ีจะรับคํา

ตัดสินของศาลอยูแลว

“ขอใหพรรคฝายคานเลิกออกมาวิพากษ

วิจารณเร� องน้ี และรอคําตัดสินของศาล เพราะ

อาจถูกมองวาเปนการช้ีนํา หรือทําใหประชาชน

เกิดความสับสนได ท้ังน้ี หากพรรคฝายคานม่ันใจ

วากระบวนการพิจารณาการดํารงตําแหน�งนายกฯ 

ครบ 8 ปจะใชเวลาไมมาก ก็ควรรอกอน ไมควร

ท่ีจะมากดดันนายกฯ ใหลาออกกอนแบบน้ี” นาย

เสกสกลระบุ

ต้ังวงจ้ีประยุทธลาออก

แฟนเพจเฟซบุก ศูนยปฏิบัติการนายก

รัฐมนตรี - PMOC ก็มีการโพสตขอความเร� อง

น้ี ระบุวา สาเหตุสําคัญท่ี พล.อ.ประยุทธไมตอบ

คําถามเก่ียวกับวาระ 8 ปตามท่ีนักขาวไดถามน้ัน 

เพราะนายกฯ ไดแสดงจุดยืนชัดเจนวา อํานาจทุก

อยางเปนของศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย ฉะน้ัน

แลวตองเคารพการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึง

ขอใหทุกฝายยึดหลักการและปฏิบัติตามข้ันตอน

ของกฎหมายเชนเดียวกัน เพ� อใหประเทศเดินตอ

ไปได และไมเกิดความวุนวาย พรอมติดแฮชแท็ก

ท้ิงทาย #สรางไทยไปดวยกัน #ไมท้ิงใครไวขางหลัง

วันเดียวกัน ยังคงมีการจัดกิจกรรมในหลาย

สวนในเร� องวาระ 8 ปของ พล.อ.ประยุทธ โดยท่ี 
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ต่างประเทศ-กีฬา
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แจง พรป.

ของสมาชิกพรรคการเมืองนั้น เพื่อการผ่อน

คลายให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการเข้า

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

นายนิกรกล่าวว่า ประเด็นแก้ไขให้ใน

จังหวัดที่มิได้เป็นที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง 

ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิลำาเนา

อยู่ในจังหวัดนั้นเกิน 100 คน อาจแต่งตั้ง

สมาชิกซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดนั้นให้เป็น

ตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดได้ตามจำานวนที่

เห็นสมควร และให้นำาความในมาตรา 34 มา

บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมือง

ประจำาจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 

เนื่ องจากการดำ า เนินการตาม

บทบัญญัติเดิมพิสูจน์แล้วมีปัญหา

ในเชิงปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทั้งยัง

เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้  ประเด็นการ

แก้ไขที่กำาหนดให้พรรคการเมือง

ที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือก

ตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใน

เขตเลือกตั้งในจังหวัดใด เพียงมี

สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัดใน

จังหวัดนั้นดำาเนินการประชุมแล้ว

มีมติให้ความเห็นชอบกับรายชื่อ

ผู้สมัครแบบแบ่งเขต โดยไม่ต้อง

มีเขต

พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อบ ใน เ ขต

เลือกตั้งนั้น ยังคงหลักการในเรื่อง

การให้สมาชิกพรรคการเมืองได้

มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัคร

รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

และเป็นการเปิดกว้างสรรหาได้

ทั้งจังหวัด มิได้จำากัดแต่เฉพาะ

ในเขตเลือกตั้งดังเช่นที่บัญญัติ

ในกฎหมายฉบับปัจจุบัน ขณะที่

ประเด็นการแก้ ไขเกี่ ยวกับวิธี

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

ส.ส.เบื้องต้น หรือไพรมารี ยังคง

หลักการในเรื่องการเปิดโอกาส

ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการส่งผู้

สมัครรับเลือกตั้ง เรื่องการจัดทำา

บัญชีรายชื่อ ตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ

“ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค 

การเมือง ฉบับที่ผ่านความเห็น

ชอบของรัฐสภา ยังคงหลักการ

เดิมของกฎหมายฉบับปัจจุบัน โดย

เฉพาะหลักการสำาคัญในเรื่องของ

สิทธิของสมาชิกพรรคการเมือง

ในการมีส่วนร่วมในการสรรหา

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหลัก

การเดียวกับที่ปรากฏใน พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคำาสั่ง คสช.

ที่ 53/2560 การที่มีการเสนอให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง 

พ.ร.ป.ฉบับนี้มีเนื้อหาขัดหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมหมายถึง

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.

2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำาสั่ง 

คสช.ที่ 53/2560 ย่อมไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน” นาย

นิกรระบุ

ปชป.คึกซิวพิจิตรยกจังหวัด

ที่ท่าข้าววังทรายพูน จังหวัด                                             

พิจิตร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ นำาคณะ “ออนทัวร์ 

พิจิตร” ร่วมงานแสดงความยินดี

กับนายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต 

ส.ส.จังหวัดพิจิตร ที่ ได้รับเกียรติ

เป็น “ราษฎรอาวุโสเมืองพิจิตร” 

และร่วมอวยพรวันเกิดครบ 86 

ปี พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ภาค

เหนือ พรรคประชาธิปัตย์ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า มั่นใจ

ท้ังตัวบุคคลท่ีลงสมัครและนโยบาย

ที่ ได้เตรียมไว้สำาหรับพี่น้องชาว

พิจิตร โดยขณะนี้เราได้ตัวครบ

ทั้ง 3 เขตแล้ว ประกอบด้วย 

พล.ท.ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้, นายวร

วุฒิ แก้วทอง และ ดร.มานพ เกตุ

เมฆ โดยมีนายไพฑูรย์ และนาย

นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้า

พรรคภาคเหนือ เป็นกำาลังหลัก ซึ่งพิจิตรเป็น

หนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย เพราะพรรคเคยได้ยก

ทีมในจังหวัดพิจิตรหลายครั้งหลายสมัย และ

เคยมีรัฐมนตรีมาแล้วหลายคนในช่วงเวลาที่

ผ่านมา แม้คราวที่แล้วจะไม่ได้รับเลือกตั้งเลย

ก็ตาม แต่เที่ยวหน้าโอกาสของเรามี และการ

ลงพื้นที่วันนี้ ได้รับการต้อนรับดี และหลาย

จังหวัดก็มีลักษณะใกล้เคียงกัน แตกต่างจาก

ช่วงต้นๆ หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตอนนี้

ในหลายพื้นที่หลายภาคหลายจังหวัด เสียง

ตอบรับประชาธิปัตย์ดีขึ้นมาก พิจิตรก็เป็น

หนึ่งในนั้น

เมื่อถามว่า ตั้งเป้าจำานวน ส.ส.ในภาค

เหนือไว้อย่างไร หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

กล่าวว่า ไม่ขอตอบว่ากี่ที่ แต่เลือกตั้งครั้งที่

แล้วพรรคลดลงมาเหลือที่เดียว แต่เลือกตั้ง

ครั้งหน้ายังไงก็ต้องได้ แล้วก็ไม่น้อยหรอก จะ

เป็นกอบเป็นกำาก็แล้วกัน ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือ

ในหลายจังหวัดที่พรรคเตรียมการไว้ อดีตผู้

สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วยังอยู่กัน

ครบทีม 

ผู้สื่อข่าวถามว่า อะไรทำาให้มั่นใจว่า                                  

ประชาธิปัตย์จะได้ ส.ส.เพิ่มขึ้น นายจุรินทร์

กล่าวว่า เป็นเพราะทั้งเสียงตอบรับจาก

กระแสประชาชน จากการลงพื้นที่ที่เราสัมผัส

ได้ นอกจากนี้ในเรื่องของผลงานตลอด 3 ปี

ที่เราร่วมรัฐบาลก็พิสูจน์ชัดเจน นโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกรของพรรค และการ

แก้ปัญหาพืชผลการเกษตรที่ต้องถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี ส่วนที่บางพรรคประกาศจะได้ยก

จังหวัดนั้น ทุกพรรคมีสิทธิ์ประกาศ แต่เราสู้

ได้ ไม่มีปัญหาหรอก 

ด้านนายไพฑูรย์ มั่นใจว่าพิจิตรไม่

สูญพันธุ์ เคยยกจังหวัดภาคเหนือมาแล้ว

หลายจังหวัด สมัยที่ตนเป็นรองหัวหน้าพรรค

ภาคเหนือได้ ส.ส. 10-20 คนทุกครั้ง ส่วน

ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เราได้เปรียบ อยู่

ที่ประชาชน เราขอใบที่สองที่เป็นคะแนน

พรรคให้กับประชาธิปัตย์ มั่นใจว่าคะแนน

พรรคประชาธิปัตย์ต้องมาเป็นที่ 1 ของพิจิตร

แน่นอน หากไม่ได้ตนจะเลิกยุ่งกับการเมือง 

เหมือนเลขาธิการพรรค ตนอายุ 86 ไปแล้ว 

เขาตั้งให้เป็นที่ปรึกษาก็ต้องทำาให้สำาเร็จ 

พท.ไม่สน ภท.บุกเหนือ

วันเดียวกัน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำา

ฝ่ายค้านฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 

กล่าวถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยลงพ้ืนท่ีเปิดตัว

ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.เชียงรายว่า เป็นเรื่องธรรมดา 

พรรคการเมืองต้องแสวงหาคะแนนนิยม 

ต้องหาเสียงซ่ึงเป็นหน้าท่ี ถ้าไม่ทำาถือเป็นเรื่อง

ท่ีผิดปกติ เราส่งเสริมให้ทุกพรรคการเมือง

ใช้กลไกน้ีไปบอกประชาชนว่ามีดีอะไร ช่วย

ประเทศชาติอย่างไร ให้ประชาชนตัดสินใจ 

พรรคเพื่อไทยไม่กังวล การท่ีเรามีคู่เทียบ มีคู่

แข่งทางการเมือง จะทำาให้เราเด่นข้ึน โดยท่ี

เขาเป็นคนหาเสียงให้เรา เหมือน 8 ปีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ถ้า 8 ปีท่ีผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ทำาดี คงไม่มี

ใครพูดให้ออก แต่กระแสแลนด์สไลด์ของ

พรรคเพื่อไทยโดดเด่นข้ึนมา เพราะผลงานของ 

พล.อ.ประยุทธ์ อย่าโทษคนอื่น ต้องโทษตัวเอง 

ท่ีทำาให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาส  

ส่วนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย ประกาศจะเป็นนายกฯ มอง

ว่าเป็นสัญญาณกับปม 8 ปี นายกฯ หรือไม่

นั้น นพ.ชลน่านกล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา ถ้า

เขาได้เสียงข้างมาก ก็เข้าสู่ตำาแหน่งนี้ ถ้าสภา

เลือก ซึ่งไม่ได้มีความพิเศษใดๆ  

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

เปิดเผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง “แนว

โน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า” จาก

ประชาชน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เมื่อถาม

ถึงแนวโน้มการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตและ 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งครั้ง

หน้าที่ใช้บัตรสองใบ พบว่า  ร้อยละ 44.82 

ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร รอง

ลงมา ร้อยละ 38.03 จะเลือก ส.ส.แบบ

แบ่งเขตและ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรค

เดียวกัน, ร้อยละ 16.85 จะไม่เลือก ส.ส.เขต

และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเดียวกัน 

สำาหรับความต้องการที่จะเปลี่ยน ส.ส. 

เขตในการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ร้อยละ 

30.41 ระบุว่าไม่อยากจะเปลี่ยนเลย รองลง

มา ร้อยละ 28.28 อยากจะเปลี่ยนอย่างมาก, 

ร้อยละ 19.21 ค่อนข้างอยากจะเปลี่ยน, ร้อย

ละ 11.97 ระบุว่าไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยน ท้าย

ที่สุดเมื่อถามประชาชนถึงแนวโน้มการเลือก 

ส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้า ร้อย

ละ 34.99 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจ

อย่างไร รองลงมา ร้อยละ 32.39 จะเลือก

พรรคการเมืองฝ่ายค้าน, ร้อยละ 21.34 จะ

เลือกพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่มี ส.ส.ใน

สภา, ร้อยละ 10.82 จะเลือกพรรคการเมือง

ฝ่ายรัฐบาล.

จี้ปฏิรูป

และอดีตกรรมการนโยบายและกำากับการ

บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

กล่าวถึงการออกพระราชกำาหนดให้อำานาจ

กระทรวงการคลังค้ำาประกันการชำาระหนี้ของ

สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงและการกู้

ยืมเงิน 1.8 แสนล้านบาท ว่า มีความจำาเป็น

ในการเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำามัน 

หากยังต้องใช้กลไกกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานและ

บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาพลังงาน

แพง หากไม่มีการค้ำาประกันเงินกู้ของกอง

ทุนก็จะไม่มีสถาบันการเงินแห่งไหนสามารถ

ปล่อยกู้ ให้กับกองทุนได้ เนื่องจากกองทุน

ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง มี

ฐานะติดลบมากกว่า  1.17 แสนล้านบาท (ณ 

7 ส.ค.65) มีหนี้สินอันเกิดจากการอุดหนุน

ราคาส่วนต่างในส่วนของน้ำามันประมาณ 

9 หมื่นล้านบาท ส่วนของ LPG ประมาณ 

4.2 หมื่นล้านบาท โดยล่าสุดกองทุนน้ำามันมี

ทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 15,275 ล้านบาท 

“การค้ำาประกันเงินกู้ของกระทรวงการ

คลัง และการก่อหนี้เพิ่มของกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงหากใช้เต็มเพดาน จะทำาให้หนี้

สาธารณะต่อจีดีพีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทำาให้

ฐานะทางการคลังในอนาคตมีความเสี่ยงเพิ่ม

ขึ้น ดังนั้นสิ่งต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วน

คือ การออกมาตรการประหยัดพลังงานและ

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เข้มข้นกว่า

นี้ รวมทั้งต้องทบทวนนโยบายอุดหนุนราคา

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การที่

ต้องใช้เงินภาษีประชาชนชดเชยส่วนต่างของ

ราคาตลาดกับราคาเพดานทำาให้เกิดภาระหนี้

สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์หากไม่ยกเลิก

นโยบายการอุดหนุนราคากองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงน่าจะติดลบทะลุ 1.5 แสนล้านบาท

ภายในเดือนตุลาคม การกู้เงิน 1.8 แสนล้าน

บาทจึงอาจไม่เพียงพอต่อสถานการณ์การ

ปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานรอบใหม่ หาก

ไม่ทบทวนราคาเพดานหรือราคาอุดหนุนเลย” 

ดร.อนุสรณ์กล่าวว่า ตราบใดที่รัฐบาล

ยังมีนโยบายอุดหนุนราคาพลังงานอยู่ โดย

ไม่ทบทบวน รัฐบาลจะต้องหาเงินกู้มาช่วย

สนับสนุนกองทุน เงินกู้ เหล่านี้  ก็คือหนี้

สาธารณะที่ต้องจ่ายในอนาคต ส่วนการนำา

กำาไรส่วนเกินปกติจากค่าการกลั่นน้ำามันมา

เสริมสภาพคล่องกองทุนนั้น ต้องออกเป็น

กฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลังงานในระยะยาว

ได้ รวมทั้งไม่เป็นไปตามหลักการ

ค้าเสรี ส่วนปัญหาสภาพคล่องและ

การแบกหนี้ของ กฟผ.นั้น เกิด

ขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ 

กฟผ.แบกรับค่าเอฟที (ค่าไฟฟ้า

ผันแปรอัตโนมัติ) แทนประชาชน

มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งต้อง

แบกภาระหนี้มากกว่า 100,000 

ล้านบาทแล้ว และอยู่ในภาวะใกล้

ขาดสภาพคล่อง 

ขณะนี้การใช้ โครงสร้างกิจ 

การไฟฟ้าแบบ Enhance single 

buyer model โดย กฟผ.เป็นผู้ซื้อ

รายเดียวจากเอกชนเพียงไม่กี่ราย

จากการได้รับสัมปทานในการผลิต

ไฟฟ้า จะทำาให้ประสิทธิภาพในแง่

อัตราการใช้ประโยชน์ในระบบการ

ผลิตไฟฟ้าแย่ลง และสวัสดิการ

สังคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การเปิด

เสรีกิจการไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์จะ

ทำาให้สวัสดิการสังคมโดยรวมเพิ่ม

ขึ้นมากกว่า ต้นทุนและราคาไฟฟ้า

จะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ธุรกิจ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าควรให้เอกชน

เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ไม่ใช่มีเพียง

ผู้ผลิตไม่กี่ราย สายส่งขนาดเล็ก

ควรแบ่งให้เอกชนดำาเนินการใน

ส่วนที่ โครงข่ายมีความสมบูรณ์

แล้ว 

อดีตกรรมการนโยบายและ

กำากับการบริหารหน้ีสาธารณะ

กล่าวอีกว่า ทางออกของปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนคือ การเปิดเสรีและเพ่ิม

การแข่งขันในกิจการผลิตไฟฟ้า

มากข้ึน การแปรรูปและปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจต้องทำาพร้อมกับการ

ปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่

เช่นน้ันก็จะเป็นการผ่องถ่ายผล

ประโยชน์และอำานาจจากองค์กร

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมาท่ีกลุ่มทุน

เอกชนผู้รับสัมปทาน โดยสวัสดิการ

สังคมโดยรวมของสังคมจะแย่

ลง นอกจากน้ีควรเร่งผลิตก๊าซ

ธรรมชาติในอ่าวไทยเพ่ิมข้ึน ปรับ

โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าให้พ่ึงพา

พลังงานหมุนเวียนมากข้ึน ส่งเสริม

ให้ โรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงาน

ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกมาก 

“การเดินหน้าปฏิรูปกิจการ

พลังงานนั้นมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ความผันผวนของราคาพลังงาน

โลกและพลวัตเศรษฐกิจ รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมพลังงานที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เกิดปัญหา

และข้อจำ ากัดด้ านความมั่นคง

ทางพลังงาน ซึ่งจำาเป็นต้องมีการ

กำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง

ปฏิรูปกิจการพลังงานกันใหม่”

โดยยุทธศาสตร์ ใหม่ต้อง

ครอบคลุม ประการแรก ต้อง

ทำาให้ เกิดความมั่นคงทางด้าน

พลังงานอย่างแท้จริง ลดการ

พึ่งพาภายนอกให้น้อยลง โดย

เฉพาะลดการพึ่งพาการนำาเข้าก๊าซ

ธรรมชาติจากเมียนมา, สอง ต้อง

สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

ให้เกิดขึ้นในกิจการพลังงาน เกิด

ความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้

ค้า ผู้บริโภค, สาม ต้องยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านพลังงานของประเทศ, สี่ การ

พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ทางด้านพลังงาน, ห้า พัฒนากิจ                                                   

การพลังงานให้สนับสนุนต่อเศรษฐ 

กิจหมุนเวียนและธุรกิจอุตสาหกรรมฐาน

เศรษฐกิจใหม่ New S-Curve  

“คาดว่าในระยะ 15-20 ปีข้างหน้า

นี้ พลังงานจากปิโตรเลียมยังคงเป็นแหล่ง

พลังงานหลักของโลกอยู่ แต่หลังจากนี้น่าจะ

ลดสัดส่วนลงในอัตราเร่ง ส่วนพลังงานทาง

เลือกคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม เชื้อเพลิง

ชีวภาพ พลังงานน้ำา และความร้อนใต้พิภพ 

เนื่องจากที่ผ่านมาราคาน้ำามันอยู่ในระดับสูง 

จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

พลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ และ

ลดการพึ่งพาพลังงานจากปิโตรเลียม และ

รัฐบาลควรมีนโยบายเชิงรุกส่งเสริมพลังงาน

ทางเลือกมากกว่านี้” ดร.อนุสรณ์กล่าว.  


